
เม� อเวลา 17.20 น. วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม

ใหสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทน

พระองค ไปทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เน� องในโอกาสวันคลายวันสวรรคต ณ  

หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในการนี้ ทรงวางพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จ

พระบรมราชชนนีพันปหลวง สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี และพวงมาลาสวนพระองค

‘ปอม’เปดตัววาท่ีผูสมัครสส.กทม.
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‘แอมเนสตี้’
ในวังวนมหาอำนาจ
‘แอมเนสตี้’
ในวังวนมหาอำนาจ

             
|

เลือกอบต.ซื้อเสียงอื้อ

เมืองคอนดุยิงกันเดือด

ชาวนาขอบคุณ‘จุรินทร’

สรางประกันรายไดขาว
กรุงเทพฯ • สมาคมชาวนาและเกษตรกร

ไทย “ขอบคุณ” จุรินทร สราง “ประกัน

รายไดขาวใหชาวนา” ชูนโยบาย “ดีที่                                                   

สุด ชาวนารอด-ปลอดทุจริต และยั่งยืน”

เม� อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 

เวลา 10.30 น. นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ 

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงพาณิชย มาพบปะสมาชิกสมา                                                   

คมชาวนาและเกษตรกรไทย เพ� อประชุม

หารือเรื่องปัจจัยการผลิตและติดตาม

โครงการประกันรายไดเกษตรกร ที่ชุม                                                 

ชนหมู 6 กาวหนา แขวงคลอง 12 เขต

หนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยมีนาย

ปราโมทย เจริญศิลป นายกสมาคมชาว 

นาและเกษตรกรไทย และคณะตัวแทน

ชาวนาทั่วประเทศที่มาจากทุกภาครวม

หารือ 

โดยนายปราโมทย เจริญศิลป นายก

สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย

ไทยโพสต • โคงสุดทายเลือกตั้ง อบต. 

รอง กกต.พุง 175 เร� อง ซื้อเสียงมากสุด ไฟ

เขียว “We Watch” สังเกตการณวันหยอน

บัตร เมืองคอนดุ! ยิงผูสมัครนายกระหวาง

หาเสียง รอดหวุดหวิด บุรีรัมยทําลายปาย

หาเสียงยับ

เม� อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ต.อ.จรุง

วิทย ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง (กกต.) เปดเผยถึงสถิติเร� องรอง

เรียนท่ีเก่ียวของกับการเลือกต้ังสมาชิกสภา                     

องคการบริหารสวนตําบล

ไทยโพสต • “บิ๊กปอม” คุมทัพเลือกตั้ง  จอ                                                   

เปดตัว 11 วาที่ผูสมัคร ส.ส.กทม.พปชร. 

ฝงธนฯ 27 พ.ย.นี้ “เสกสกล” แจง “บิ๊ก

ตู” เดินสะดุดเพราะสมองคิดแตเร� องการ

ทํางาน ไมไดเจ็บปวย ลั่นยังฟต แข็งแรง 

เปนนายกฯ ไดอีกหลายป “ดอน” แจงสภา 

สหรัฐจัดประชุมสุดยอดประเทศ ปชต.เปน

เวทีการเมืองลวนๆ ไมไดรับเชิญไมตองเสีย 

ใจ ยันเยือนพมาสังคมโลกขอรองใหเปนตัว 

กลางเช� อมชวยเหลือดานมนุษยธรรม ไมได

ไปแบบลับๆ ลอๆ 

เม� อวันที่ 25 พฤศจิกายน มีรายงาน

ความเคลื่อนไหวของพรรคพลังประชารัฐ 

(พปชร.) ภายหลังจากท่ีรัฐธรรมนูญแหงราช

อาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 

พุทธศักราช 2564 มีผลบังคับใชในวันท่ี 22 

พ.ย.ที่ผานมา สงผลใหการเลือกตั้งครั้งหนา

มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ โดยมี ส.ส.เขต 400 

คน ปารตี้ลิสต 100 คน นั้น  บรรดาแกนนํา

พรรค พปชร. โดยคณะกรรมการบริหาร

พรรค คณะกรรมการสรรหาผูสมัคร

พบตางดาวล็อตใหญ

ซุกชายแดน

เกาะโซโลมอน

จลาจลเผาเมือง

สั่งปลอยกู

ตั้งสถานีชารจอีวี

ไทยโพสต • “คลัง” อวดยอดใชจายคน  

ละครึ่งเฟส 3 ทะยานแตะ 1.72 แสนลาน

บาท โวประชาชนกระจายช็อปรานอาหาร

และเคร� องด� ม-รานคาทั่วไป-รานธงฟา-ราน

โอท็อปคึกคัก “อาคม” ยันฐานะคลังยังปก 

ไรแววถังแตก 

เม� อวันที่ 25 พฤศจิกายน นายพรชัย 

ฐีระเวช ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ

การคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวง

การคลัง เปดเผยวา จากขอมูล ณ วันที่ 24 

พ.ย.2564 โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 มี

ผูใชสิทธิสะสม 26.15 ลานราย จากผูไดรับ

สิทธิ 27.98 ลานราย 

ไทยโพสต • ยอดติดเชื้อใหมเพิ่มอีก  

6,335 ราย เสียชีวิต 37 ราย จับตา “บิ๊ก

ตู” นั่งหัวโตะ ศบค.ชุดใหญ 26 พ.ย. เคาะ

ปรับพื้นที่ควบคุมโควิดและมาตรการคลาย

ล็อกผับ-บาร-คาราโอเกะ ศปม.ชงขยาย 

พ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก 2 เดือน ครอมปใหม “สธ.” 

แผนเปด ปท.ระยะ 2 นักทองเที่ยวเขาไทย

ใชแค ATK ไมตองตรวจ RT-PCR พรอม

เซ็นสัญญาซื้อไฟเซอรอีก 30 ลานโดสและ

ยาโมลนูพิราเวียร 5 หม� นคอรส มูลคา 500 

ลานบาท

เม� อวันที่ 25 พ.ย. ศูนยบริหารสถาน 

การณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. 

รายงานสถานการณในประเทศไทยวา พบ

ผูติดเชื้อรายใหม 6,335 ราย เปนการติด

เชื้อในประเทศ 6,298 ราย จากระบบเฝา

ระวังและระบบบริการ 6,092 ราย คนหา

เชิงรุกในชุมชน 206 ราย เรือนจํา 30 ราย 

เดินทางมาจากตางประเทศ 7 ราย หาย

ปวยเพิ่มขึ้น 7,218 ราย อยูระหวางรักษา 

80,657 ราย อาการหนัก 1,508 ราย ใส

เคร� องชวยหายใจ 363 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 

37 ราย เปนชาย 17 ราย หญิง 20 ราย 

เปนผูเสียชีวิตที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป 33 ราย 

มีโรคเรื้อรัง 4 ราย พบผูเสียชีวิตมากสุด

อยูใน กทม. 5 ราย ทําใหมีผูติดเชื้อสะสม 

2,088,327 ราย หายปวยสะสม 1,987,089 

ราย เสียชีวิตสะสม 20,581 ราย 

สําหรับ 10 จังหวัดที่มีผูติดเชื้อสูงสุด

ทําเนียบรัฐบาล • กลุมปกปองสถาบัน   

บุกทําเนียบฯ ย� นหนังสือไลแอมเนสตี้ใหพน

แผนดินไทย “แรมโบอีสาน” เดิมพัน ถาไล

ไมสําเร็จจะลาออกจากตําแหน�ง แตไมออก

จากประเทศ “ครูหยุย” ชี้แอมเนสตี้ ไทยไม

ตรงไปตรงมา พิทักษสิ่งที่ผิด ย่ํายีสิ่งที่ถูก

ตอง ถาแอมเนสตี้ใหญไมจัดการก็ไมควรมี

องคกรลูกในไทย

เม� อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ที่

ศูนยรับเร� องราวรองทุกขทําเนียบรัฐบาล นาย                                                              

นพดล พรหมภาสิต ตัวแทนกลุมพสกนิกร

ปกปองสถาบัน และนายอานนท กลิ่นแกว                                                          

ตัวแทนกลุมศูนยรวมประชาชนปกปองสถา 

บัน (ศปปส.) พรอมดวยผูชุมนุมประมาณ 

50 คน ย� นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงกลาโหม ผานนายเสกสกล อัตถา

วงศ ผูชวยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรี 

ขอใหรัฐบาลตรวจสอบและจัดการตามกฎ                                                        

หมายกับองคกรแอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่น 

แนล ประเทศไทย  วามีพฤติกรรมเขาขาย

การกระทําท่ีกระทบตอความมั่นคงของประ 

เทศ ตอสถาบันพระมหากษัตริยหรือไม และ

ขอใหตรวจสอบเสนทางการเงิน รวมทั้งให

ขับองคกรดังกลาวออกนอกประเทศ 

นายนพดลกลาววา ภายหลังศาลรัฐ 

ธรรมนูญวินิจฉัยเม� อวันที่ 10 พฤศจิกายน  

วาการกระทําของนายอานนท นําภา,  นาย

ภาณุพงศ จาดนอก หรือไมค, น.ส.ปนัสยา 

สิทธิจิรวัฒนกุล หรือรุง เปนการใชสิทธิหรือ

เสรีภาพเพ� อลมลางการปกครองระบอบประ                                                           

ชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประ 

มุข ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 วรรคหนึ่ง 

แตปรากฏวาแอมเนสต้ี ไดออกมาประกาศ

แคมเปญ เขียนจดหมายลานฉบับถึงทั่วโลก 

จี้ทางการไทยใหหยุดดําเนินคดี

อานตอหนา 3

อานตอหนา 14

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันศุกรที่  26  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564  แรม  7  ค่ํา  เดือน  12  ปฉลู

อานตอหนา 3

อานตอหนา 3 อานตอหนา 14

อานตอหนา 14

ปที่ 26 ฉบับที่ 9145

อิสรภาพแหงความคิด

สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยขอบคุณนายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รองนายกรัฐมน 

ตรีและ รมว.พาณิชย สราง “ประกันรายไดขาวใหชาวนา” ชูนโยบาย “ดีที่สุด 

ชาวนารอด-ปลอดทุจริต และยั่งยืน”

คนละครึ่งสะพัด

แตะ1.72 แสนล.

คลังปดถังแตก! 

ลุนศบค.ชุดใหญ

เคาะคลายล็อก

ขยายฉุกเฉิน2ด.
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ซัดแทรกแซงกิจการภายใน

‘แรมโบ’ล่ันเดิมพันตําแหน�ง

ไล‘แอมเนสต้ี’พนไทย
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3บทความ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

แล้ว ‘โม่งหัวแดง’ ก็โผล่

ถาบัน “พระมหากษัตริย์” เวลาน้ี

ถ้าพูดตามนิยาม “นิทานอีสป” ก็ต้องพูดว่า 

ประหน่ึง “ลูกแกะ” 

ท่ีตกอยู่ในวงล้อม “หมาป่า”!

เป็นหมาป่าในคราบ ตัวแทนยูเอ็น, สหรัฐ, สหภาพยุโรป และ

ตัวแทนจากสถานทูตอีกกว่าสิบประเทศ 

หน้าฉาก “ใส่สูท” ระดับทูต ตัวแทนประเทศท่ีน่าเชื่อถือ

หลังฉาก “สวมหน้ากากหมาป่า” ออกล่าไทยเป็นเหยื่อ 

หวังใช้เป็นฐานยุทธศาสตร์ “ภูมิภาคอุษาคเนย์” ยันจีน และเก็บ

เก่ียวทรัพยากรในประเทศกลับไป “แบ่งกันรวย”

อย่างท่ีพวกมันเคยทำากับไทยมาแล้ว สมัยรัชกาลท่ี ๕! 

หมาป่าพันธ์ุเทศ “มันฉลาด” ไม่ออกหน้าเองโดยตรง 

เอาหนังหมาป่ามาให้ “หมาข้ีเร้ือนไทย” คลุมตัวเป็น “พันธ์ุรุ่น

ใหม่” แล้วกระตุกโซ่ ให้ออกหน้าเห่าล่มชาติ 

ผ่านปฏิบัติการ “ปฏิรูปแบบปฏิวัติ” ถอนราก-ถอนโคนระบบ

พระมหากษัตริย์ แล้วใช้ระบบ “ประธานาธิบดี” แทน ตามสูตรปิยบุตร

นอกจากต้องการครอบครองไทยแล้ว....

ยังต้องการให้ไทย “หางด้วน” อย่างพวกมันเป็นในยุโรป ท่ีล้ม 

“สถาบันกษัตริย์” ไปแล้ว.......

บูชา “เสรีภาพ-เสมอภาค-ภราดรภาพ” เป็นสรณะชาติแทน 

ด้วยหลงว่า “สูงสุด-ประเสริฐสุด”

ตอนน้ี “บุญเก่าหมดแล้ว กรรมในอดีตกำาลังย้อนสนอง อีกไม่ต่ำา 

๕ แสน ขุดหลุมรอได้ เพราะ “สิทธิมนุษยชน” ท่ีบูชาสูงสุด-ประเสริฐ

สุด “ไม่ฉีดวัคซีน” คือสิทธิกู 

โควิดจึงหัวร่อร่า....ท้ังป่วย ท้ังตายโหง-ตายห่ากันแบบโง่ๆ ศพ

แช่แข็งหิมะตอนน้ี!

จงดูไว้ เพื่อสำาเหนียก สังคมประเทศท่ีไม่มีแก่นความเป็นชาติ 

คราวิกฤต จะเหมือนเรือไร้หลักให้ผูก ไม่มีท่าให้จอดหลบมรสุม

ผู้คนก็จะว้าวุ่น สับสน อลหม่าน ด้วยไม่มีท่ีพ่ึง-ท่ียึด ท้ังทาง

กายและทางใจ ใครก็ไม่เชื่อฟังใคร เพราะต่างบ้าใบ้ในสิทธิมนุษยชน

เสมอภาค

แต่โง่ของหมาป่า ยังมีเล่ห์โดยสันดาน ดังน้ัน มันจึงรู้

ว่าจักรวรรดิอำานาจตะวันตก “สหรัฐ-ยุโรป” จะแผ่อำานาจเหนือ

ประเทศได้ 

ข้ันแรก ต้องถอน “เสาหลักไทย” ให้ได้ก่อน!

“สถาบันพระมหากษัตริย์” คือ “เสาหลัก” ประเทศและความ

เป็นไทย 

แต่ตราบใดท่ีสถาบันพระมหากษัตริย์ดำารงอยู่ ตราบน้ัน ใคร

ก็อย่าหวังจะ “ล่มชาติ-ล่มแผ่นดิน” เพื่อเอาประเทศไทยน้ีไปกิน-ไป

ครองได้!

ฉะน้ัน ตอนน้ี พวกหมาป่าใส่สูทจึงพล่าน 

พล่านเพราะสามน้ิวข้ีเร้ือนในปลอกคอหมดน้ำายา “ด่านหน้า” 

แตก เข้าคุกกันเป็นแถวๆ

ร้อนอก-ร้อนใจกัน จนไม่คำานึงถึงมรรยาทท่ีจะไม่ยุ่งเก่ียวกับกิจการ

ภายในของประเทศอื่น

ยกทัพจักรวรรดิอำานาจตะวันตก “สหรัฐ-ยุโรป” มากันครบหน้า

มาทำาไม?

มาสุมหัวในประเด็น “คำาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ” ท่ีวินิจฉัยว่า คำา

ปราศรัย “อานนท์-ไมค์-รุ้ง” เมื่อ ๑๐ ส.ค.๖๓

มีเจตนาซ่อนเร้น เพื่อล้มล้างระบอบการปกครองประชาธิปไตยอัน

มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ไม่ใช่เป็นการปฏิรูป

การใช้สิทธิและเสรีภาพของ อานนท์-ไมค์-รุ้ง เป็นการแสดงความ

คิดเห็นท่ีไม่สุจริต

เป็นการละเมิดกฎหมาย มีมูลเหตุจูงใจเพื่อล้มล้างการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา 

๔๙ วรรคหน่ึง

เน่ีย...

เขามาเป็นแนวร่วม “สามน้ิวรวมญาติ” กัน แล้วยโสในความเป็น

ฝร่ังหัวแดง วิพากษ์ในทางลบหลู่ศาลไทย เช่นว่า

“รู้สึกผิดหวังอย่างย่ิงต่อคำาตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ ท่ีระบุ

ว่า ข้อเรียกร้องในการปฏิรูปสถาบันฯ ของ ๓ แกนนำา การชุมนุมเพื่อ

ประชาธิปไตยถือเป็นการล้มล้างการปกครอง” 

แถมทวีตขู่....

ให้ไทยตระหนักถึงพันธกรณีในการปกป้องสิทธิของผู้ประท้วงใน

การแสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่าง”!

การประท้วง ก็ประท้วงได้ การแสดงความคิดเห็น ก็แสดงได้ มัน

เป็นสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก

แต่ประเด็นอยู่ท่ีว่า “โดยสงบและปราศจากอาวุธ” หรือไม่ตะหาก

การรวบรัดตัดตอนอ้างแต่สิทธิด้านเดียว “ห่วยแตก” ว่ะ

“สหรัฐ-ยุโรป” อย่านึกว่าตีนใหญ่ นึกจะเหยียบใคร ก็เหยียบได้

สบายตีนเหมือนอดีตนะ

บ้านเมืองตัวเองตอนน้ีน่ะ ท้ังสหรัฐ-ยุโรป สิทธิมนุษยชน ประชาธิป

ตง-ธิปไตย อยู่ตรงไหน มีม้ัย?

บ้านกูมีโทรทัศน์นะ ....

ซีเอ็นเอ็น บีบีซี อัลจาซีรา กูฟังไม่ออก แต่กูดูออก ภาพเหตุการณ์

มันฟ้อง ว่าพวกมึง สู่ยุค “บ้านป่า-เมืองเถื่อน” แล้วตอนน้ี

ไสหัวกลับไปหาสิทธิมนุษยชนจากรัฐบาลบ้านพวกมึงให้เจอก่อน 

แล้วค่อยมาเผือก!

แล้วรู้จัก “เม่น” ไว้ด้วย ถ้าจะเผือกกับไทย ไม่ใช่สุมหัวกับขบวนการ

สามน้ิว แล้วรู้จักแต่ “หมาข่้ีเร้ือน”

พูดถึงหมาข้ีเร้ือน......

เห็นนาย “สุทิน คลังแสง” กระบ่ีมือหน่ึงของพรรคทักษิณ ต้ังกระทู้

สดถามรัฐมนตรีต่างประเทศ “ดอน ปรมัตถ์วินัย” เมื่อวานแล้ว

อยากจะร้อง...เฮ้อ!

พรรคเพื่อไทยเขาไม่รักประเทศหรือยังไง ต้ังกระทู้ถามน่ะไม่มีใคร

ว่า แต่ทัศนคติในการถาม นอกจากไม่สร้างสรรค์แล้วยังมุ่งทำาลาย

อย่างน่าเกลียด

 เช่นว่า รัฐมนตรีต่างประเทศไปเมียนมา นายสุทินก็ว่า

-สังคมโลกต่างแสดงท่าทีรังเกียจ คว่ำาบาตร และเรียกร้อง

ให้กลับมาเป็นประชาธิปไตยโดยด่วน แต่ไทยกลับไปเยือน สวนทาง

สังคมโลก

-ไทยยังไปเยือนแบบลับๆ ล่อๆ ไม่มีแถลงข่าว ไม่มีวาระแจ้ง

ต่อสังคมไทย

-ต้ังข้อสังเกตว่า ในเดือนธันวาคมน้ี สหรัฐจะจัดประชุมสุดยอด

ประเทศท่ีมีความเป็นประชาธิปไตย ๑๑๐ ประเทศ แต่ไม่ได้เชิญไทย 

มาจากเหตุการณ์ไปเยือนพม่าหรือไม่ 

อืมมม ........

บางเรื่อง “ส้ินคิด” ได้ แต่ไม่ควรถึงข้ัน “เสียคน”!

รัฐมนตรีดอนท่านตอบได้สมภูมิ-สมวุฒิภาวะผู้เข้าถึงการเมือง

ระหว่างประเทศนะ 

-ยืนยันท้ังสองเรื่อง สอดคล้องกับผลประโยชน์ชาติท้ังส้ิน พม่า

เป็นประเทศสำาคัญในด้านยุทธศาสตร์ มีชายแดนติดต่อจีน อินเดีย ไทย 

และประเทศอื่นๆ 

มีเหตุการณ์เกิดข้ึนในชายแดนจำานวนมาก เป็นท่ีรับรู้หลาย

ประเทศ ทำาให้มีคำาร้องขอต่อไทย ให้ทำาหน้าท่ีเป็นสะพานเชื่อมพม่า

ในแง่มนุษยธรรม 

-ไม่ได้ไปเยือนแบบลับๆ ล่อๆ แต่ไปตามสถานการณ์และความ

จำาเป็น ไม่เห็นถึงความจำาเป็นต้องป่าวประกาศโฆษณา เพราะไม่ใช่ 

“มนุษย์พันธ์ุหิวแสง” 

ในด้านการต่างประเทศไม่จำาเป็นต้องประกาศ แต่ทำางานหวัง

ผลสำาเร็จ ดำาเนินการไปด้วยความรอบคอบสุขุม ทำางานเพื่อประโยชน์

ของชาติ 

เคยได้ยินคำาท่ีว่า ไฟท์ไฟท์ ทอล์กทอล์ก หรือไม่ ฉันใดฉันน้ัน ไทย

เป็นประเทศท่ีหลายประเทศมาขอร้อง ขอให้ไทยเป็นตัวกลาง

-การเชิญประชุมสุดยอดฯ น้ัน เป็นการเมืองล้วนๆ ไว้สำาหรับ

เร่งงานกันและกัน 

กรณีน้ี ไม่ใช่ว่าเพื่อนอาเซียนท่ีเป็นประชาธิปไตยมีการเลือกต้ัง

จะได้รับเชิญเช่นกัน เรื่องน้ี บางทีก็เป็นเหมือนดาบสองคม 

บางคร้ังไม่เชิญก็ถือเป็นเรื่องดีเหมือนกัน 

แม้จะไม่มีคำาเชิญ ก็ไม่ใช่เรื่องท่ีจะต้องตื่นตระหนกกระทืบเท้า

ด้วยความเสียใจ 

ขณะเดียวกัน แม้เราจะได้รับเชิญ ก็ไม่ต้องลิงโลด แต่ต้อง

พิจารณาว่า จะไปร่วมหรือไม่ไปร่วมเสียก่อน

เจ๋งอ่ะ...

เขาถึงว่า รัฐมนตรีดอน “คมในฝัก” อย่าให้ท่านต้องชักออกมา

ใส่กันเองเชียวนะ

แล้วเป็นไงล่ะ สุทิน “ยืนโด่”

แต่ “หัวกระเด็น” ไปไหนก็ไม่รู้?!

ท้ังหัวขบวนตัวแสบแอบหลังม็อบ พวกจานมหา’ลัย พวกสามสัส 

พวกท่านผู้ทรงเกียรติบางพรรคใจสภา พวกกเฬวรากรับจ้างจลาจล

อยู่ในภาวะ “หัวหดลงหำา”!

ตอนน้ี ลามไปถึงองค์กรหากินในคราบผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน อย่าง

แอมเนสต้ี ท่ีเดินบทบาท “อำานาจโลก” เพื่อสิทธิมนุษยชน

แต่ท่ีแท้.....

เป็นองค์กร-เครือข่าย “พิทักษ์สามน้ิว” ปฏิรูปแบบปฏิวัติ เป้าหมาย 

“ล้มล้างสถาบัน”

ถึงจุด ประชาชนคนไทย “ทนไม่ได้”

มึงล่ารายชื่อมาบีบไทย ชนิดแทรกแซงอำานาจอธิปไตย ในความ

เสมอภาคทางสิทธิมนุษยชน น้ัน ประชาชนคนไทย ก็เข้าชื่อล้านคน

ไล่มึง “แอมเนสต้ี”

ให้ไสหัวออกไปจากประเทศไทยได้เหมือนกัน!

แล้วไงล่ะ วานซืน (๒๔ พ.ย.๖๔) หางไทย-หางเทศก็โผล่กันเป็นแถวๆ

คณะทูตานุทูตและตัวแทนองค์การระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษย

ชน ท่ีเป็นวอลเปเปอร์โลกให้ธนาธรบ้าง ให้แก๊งสามน้ิวตอนข่้ึนศาลบ้าง 

มาเป็นตลก “คณะรวมญาติ” ท่ีสำานักงาน “ศูนย์ทนายความเพื่อ

สิทธิมนุษยชน”

มีใครบ้างล่ะ ก็แกะข่าวมาให้ดู น่ีไง จาก...

-สถานทูตเยอรมนี, ฝร่ังเศส, สวีเดน, ฟินแลนด์, นอร์เวย์, สห

ราชอาณาจักร, ลักเซมเบิร์ก, ออสเตรีย, สวิตเซอร์แลนด์ และสถานทูต

สหรัฐอเมริกา

และยังมีดาราสมทบ....

-ตัวแทนสหภาพยุโรปประจำาประเทศไทย 

-ตัวแทนสำานักงานข้าหลวงใหญ่ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่ง

สหประชาชาติ (Human Rights)

รายการน้ี “ฝ่ายไทย” ท่ีขาดไม่ได้แน่นอนอีกคน คือ iLaw 

โดย “นายย่ิงชีพ” ผู้จัดการ มา “นำาเสนอข้อมูล” ด้วยอีกคน

เรื่องคอขาดบาดตาย ข้ันสงครามโลก คร้ังท่ี ๓ อย่างน้ันหรือ ถึง

ยกโขยงมาโชว์ตัว-ประจานหน้า ตอกย้ำาถึงความเป็น “องค์กร-เครือข่าย” 

กันถึงขนาดน้ี

สำาหรับ “องค์กร-เครือข่าย” ในความแตกพ่ายของสามน้ิว ก็คง

ประมาณน้ัน 

ส

ไล่ ‘แอมเนสตี้’

กับ น.ส.ปนัสยา ซึ่งถือได้ว่าองค์กรนี้เข้า

มาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศ 

และจงใจท่ีจะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของ

ประเทศไทย เน่ืองจากคำาตัดสินหรือคำา

วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นผูกพันทุก

องค์กร อีกทั้งการกระทำาของแอมเนสตี้ยัง

อาจถือได้ว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังและให้การ

สนับสนุนต่อคนหรือกลุ่มบุคคลให้กระทำา

การจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์อย่าง

หลีกเลี่ยงไม่ได้

“จากเหตุผลข้างต้น น่าจะเพียง

พอแล้วที่รัฐบาลจะต้องให้ความสำาคัญกับ

เรื่องนี้โดยเร่งด่วน ด้วยการให้องค์กรน้ีพ้น

ออกไปจากประเทศไทย หากมีข้อมูลและ

หลักฐานที่เชื่อได้ว่าองค์กรนี้มีจุดมุ่งหมาย

ที่จะแทรกแซงกิจการภายในของไทย และ

ก่อนที่สถาบันพระมหากษัตริย์จะถูกล่วง

ละเมิดไปมากกว่านี้” นายนพดลกล่าว

ด้านนายเสกสกล นอกจากรับ

หนังสือดังกล่าวแล้ว ยังร่วมปราศรัย

ด้วยท่าทีดุดันว่า ตนมีสองแนวทางคือ 

1.เราจะกดดันด้วยกฎหมาย เพื่อจัดการกับ

แอมเนสตี้ที่ ไม่รักษากฎหมายของไทย จึง

ต้องเอาเข้าคุกหรือเอาออกนอกประเทศ 

หรือไม่ก็ยุบองค์กรดังกล่าวให้ได้ 2.กดดัน 

ด้วยพลังพี่น้องประชาชนที่จงรักภักดีกับ

สถาบัน ให้หยุดการกระทำา

“ผมขอสัญญากับมวลชนว่า ผมไม่

ยึดติดตำาแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำานายก

รัฐมนตรี คนอย่างแรมโบ้ อีสาน มีความรัก

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ใครที่คิดมา

ทำาลายแผ่นดิน ชาติ ศาสนา และคิดล้มล้าง

สถาบันพระมหากษัตริย์ ผมพร้อมพลีชีพกับ

พี่น้องประชาชน ถ้าผมไล่แอมเนสตี้ออกนอก

ประเทศไม่ได้ จะลาออกจากตำาแหน่ง แต่ไม่

ออกจากประเทศ เพื่อมาขับเคลื่อนร่วมกับ

พ่ีน้องประชาชนและไล่แอมเนสตี้ออกไป” 

นายเสกสกลให้คำามั่น และว่า จะสู้ร่วมกับพี่

น้องประชาชนที่ปกป้องสถาบันจนกว่าพวก

มันจะพ้นจากประเทศไทย 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างการ

ยื่นหนังสือ ผู้ชุมนุมได้มีการแสดงพลัง 

พร้อมใจกันตะโกนขับไล่แอมเนสตี้ออก

จากประเทศไทย และยังปราศรัยโจมตีการ

เคลื่อนไหวของแอมเนสตี้และมวลชนกลุ่ม

ราษฎรที่ออกมาเคลื่อนไหวให้ปฏิรูปสถาบัน

ในสถานที่ต่างๆ

ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ ตอบคำาถาม

กรณีการขับไล่แอมเนสตี้จะนำาไปสู่ความขัด

แย้งหรือไม่ว่า “ใครขัดแย้ง ถ้าขัดแย้งก็อย่า

เสนอให้ขัดแย้งสิ ความคิดของคน”

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิก

วุฒิสภา (ส.ว.) กล่าวว่า แอมเนสตี้ อินเตอร์

เนชั่นแนล หรือองค์การนิรโทษกรรมสากล 

ถือเป็นองค์กรแม่ มีหลักในการดูแลกรณี

การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน แต่แอมเนสตี้ 

อินเตอร์เนชั่นแนล ในประเทศไทย เป็น

องค์กรลูกที่ ไม่ตรงไปตรงมา เพราะยืนอยู่

ฝั่งต่อต้านรัฐบาล และไปพิทักษ์สิ่งที่ผิด ย่ำายี

สิ่งที่ถูกต้อง ทำาหน้าที่ไม่ถูกต้อง ผิดหลักการ 

ใช้เป็นเครื่องมือย่ำายีทำาลายประเทศตนเอง 

เชื่อว่าในอนาคตองค์กรก็จะล่มสลายไปเอง 

ซึ่งหลักการขององค์กรแม่นั้นถือว่ามีความ

ตั้งใจดี แต่คนนำาไปยืนผิดจุด เป็นเรื่องที่น่า

เสียดาย องค์กรมีหลักการดี แต่ผิดที่คน

“ตอนนี้คนไทยก็ขับไล่องค์กรลูกที่ทำา

ผิดหลักการสำาคัญ ดังนั้นต้องรีบจัดการ เช่น

เปลี่ยนคนในองค์กรลูก ถ้าไม่เปลี่ยนคนก็

ต้องไม่มีองค์กรลูกในประเทศไทย”

เขากล่าวว่า องค์กรระดับนานาชาติ

เหล่าน้ี หากจะเข้ามาจัดต้ังในประเทศไทยได้ 

จะต้องทำาเรื่องขออนุญาตทางรัฐบาลไทย เพื่อ

ขอมาต้ังองค์กรในประเทศเรา โดยมีกระทรวง

มหาดไทยเป็นผู้ดูแล แต่เมื่อเป็นองค์กรต่าง

ชาติด้วยแล้วทางกระทรวงมหาดไทยจะต้อง

ทำาเรื่องประสานกับกระทรวงการต่างประเทศ

เพื่อให้การรับรอง เมื่อมีการทำาผิดเกิดข้ึนทาง

กระทรวงมหาดไทยต้องประสานกระทรวง

การต่างประเทศทำาเรื่องไปถึงองค์กรแม่เพื่อให้

เขาแก้ไขปัญหา ถ้าเขาเงียบ เราก็ต้องจัดการ

โดยกฎหมายไทยไป เพราะเรื่องน้ีองค์กรไม่มี

ปัญหา แต่คนมีปัญหา

นายเทพมนตรี ลิมปพยอม นักวิชาการ

อิสระด้านประวัติศาสตร์และนักเทววิทยา 

แนะว่า ถ้านายกฯ กล้าตัดสินใจสามารถ

ทำาได้ โดยเร็วดังนี้ กรณีเร่งด่วน! ทำาคำาสั่ง

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและ

สวัสดิการสังคมดำาเนินการระงับใบอนุญาต

ประกอบกิจการองค์การเอกชน แอมเนสตี้

ไทยแลนด์ได้ทันที

แต่ถ้าอยากจะทำาแบบช้าๆ ก็คือออก

คำาสั่งให้ รมว.แรงงาน ส่งเรื่องต่อไปยัง 

“คณะกรรมการพิจารณาการดำาเนินงาน

ขององค์การเอกชนต่างประเทศ” (ประกอบ

ไปด้วยหลายหน่วยงาน) ซึ่งหากผลสอบสวน

ออกมาอาจแค่ตักเตือน (ในกรณีที่แอมเนสตี้

เส้นใหญ่) การสืบสวนเมื่อเสร็จสิ้นในกรณี

เส้นใหญ่ อาจเป็นเพียงออกหนังสือ “ตัก

เตือนพฤติกรรม” ซึ่งทำาให้แอมเนสตี้ ไทย

แลนด์อยู่ต่อได้

เขาระบุว่า ใบอนุญาตให้แอมเนสตี้

ไทยแลนด์ประกอบกิจการรับเงินบริจาคใน

ประเทศไทยมีอายุ 2 ปี ต่ออายุก่อนหมดเวลา

ภายใน 90 วัน นอกเสียจากคณะกรรมการฯ 

จะไม่ต่ออายุ ซึ่งแอมเนสตี้สามารถอุทธรณ์

ไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้

ภายใน 30 วัน โดยอำานาจสิทธิ์ขาดเป็นของ 

รมว.แรงงาน 

ที่สำานักงานอัยการสูงสุด นายอิทธิ

พร แก้วทิพย์ อธิบดีอัยการ สำานักงานคดี

อาญา ในฐานะโฆษกสำานักงานอัยการสูงสุด 

ได้แถลงรายละเอียดสั่งฟ้อง โดยพนักงาน

อัยการได้มีคำาสั่งฟ้องนายอานนท์ อำาภา, 

นายพริษฐ์ หรือเพนกวิน,นายชินวัตร หรือ

ไบรท์, นายสมยศ, น.ส.พิมพ์สิริ, น.ส.ณัฏฐ

ธิดา และนายพรหมศร หรือฟ้า ฐานร่วม

กันหมิ่นประมาทสถาบัน ม.112, ร่วมกัน

กระทำาให้ปรากฏแก่ประชาชน อันมิใช่

เป็นการกระทำาภายในความมุ่งหมายแห่ง

รัฐธรรมนูญ เพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือ

กระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชน เพื่อให้

ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน ม.

116 ส่วน น.ส.อินทิรา หรือทราย สั่งฟ้อง

ข้อหา ม.116 เพียงข้อหาเดียว

กรณีพวกผู้ต้องหาร่วมกันชุมนุม

ปราศรัยหน้ากรมทหารราบที่ 11 รักษา

พระองค์ (รอ.) ในการชุมนุม “ปลดอาวุธ

ศักดินาไทย” เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2563 

โดยวันนี้มีผู้มารายงานตัว 4 คน คือ 

น.ส.อินทิรา, น.ส.พิมพ์สิริ, นายสมยศ และ 

น.ส.ณัฏฐนิดา ขณะที่นายชินวัตรและนาย

พรหมศรขอเลื่อนรายงานตัววันที่ 29 พ.ย. 

ส่วนนายอานนท์และนายพริษฐ์อยู่ระหว่าง

การควบคุมตัวในเรือนจำา

ศาลประทับฟ้องเป็นคดีหมายเลขดำา 

อ.2948/2564 และศาลสอบคำาให้การจำาเลย

ที่ 3-6 แล้วให้การปฏิเสธ ศาลจึงนัดตรวจ

พยานหลักฐานในวันที่ 7 ก.พ. 2565 เวลา 

09.00 น.

สำาหรับวันนี้ อัยการโจทก์ได้ฟ้องส่งตัว

นายสมยศ, น.ส.พิมพ์สิริ, น.ส.ณัฏฐธิดา และ 

น.ส.อินทิรา หรือทราย เพียง 4 คนเท่านั้น 

ซึ่ง น.ส.อินทิราอัยการสั่งไม่ฟ้องข้อหาตาม

มาตรา 112 ส่วนจำาเลยอื่นอีก 7 คนฟ้อง

ทุกข้อหา 

ต่อมาเวลา 16.00 น.เศษ ศาลมีคำาส่ัง

อนุญาตให้ปล่อยช่ัวคราวจำาเลย 4 คน ท่ีถูก

ยื่นฟ้องในวันน้ี โดยตีราคาประกันนายสมยศ 

2 แสนบาท, น.ส.พิมพ์สิริและ น.ส.ณัฏฐ

ธิดา คนละ 1 เเสนบาท ส่วน น.ส.อินทิรา 

35,000 บาท พร้อมกำาหนดเงื่อนไขห้ามกระทำา

กิจกรรมอันเป็นการเสื่อมเสียต่อสถาบัน เเละ

ห้ามออกนอกประเทศเว้นได้รับอนุญาตจาก

ศาล.

‘ป้อม’ เปิดตัว

รับเลือกตั้ง ส.ส. ได้เริ่มมีการพิจารณาและ

คัดสรรผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แล้ว  

ล่าสุด ในวันเสาร์ที่ 27 พ.ย.นี้ ที่โรงแรม

รอยัลริเวอร์ เชิงสะพานกรุงธน เขตบางพลัด 

กทม. เวลา 16.00 น. จะมีการสัมมนาสมาชิก

พรรค พปชร. กทม.  โดยจะมี ส.ส.กทม.

จำานวน 12 คนเข้าร่วม  พร้อมผู้สมัคร 

ส.ส., ส.ก. เพื่อหารือแนวทางการทำางาน

ภาค กทม.ร่วมกัน โดยในเวลา 17.00 น.                                                         

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และ

หัวหน้าพรรคพปชร. จะมามอบนโยบายการ

ทำางานของภาค กทม.แก่ผู้เข้าร่วมประชุม 

พร้อมผู้บริหารพรรค อาทิ ร.อ.ธรรมนัส 

พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา เลขาธิการพรรค, นาง

นฤมล  ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรค  

ผู้สื่ อข่าวรายงานอีกว่า เป็นที่

ชัดเจนแล้วว่าในส่วนของ ส.ส.กทม.นั้น 

พล.อ.ประวิตร หัวหน้าพรรค พปชร. จะเป็น

ผู้ดูแลด้วยตัวเอง และมีนายจักรพันธ์ พร

นิมิตร ส.ส.กทม. ในฐานะหัวหน้าภาค กทม. 

เป็นผู้ประสานงานดูแล ส.ส.ในภาค กทม.อีก

ทางหนึ่ง ซึ่งในวันดังกล่าว พล.อ.ประวิตรจะ

เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กทม. เขตฝั่งธนฯ ทั้ง 

11 เขตด้วย ขณะเดียวกัน จะมีว่าที่ผู้สมัคร 

ส.ส.กทม.ในเขตอื่นๆ ที่ค่อนข้างชัดเจนมา

ร่วมงานด้วย 

สำาหรับ ส.ส.กทม. พรรค พปชร. 

ปัจจุบันมี 12 คน ได้แก่ 1.น.ส.กานต์กนิษฐ์ 

แห้วสันตติ 2.น.ส.พัชรินทร์ ซำาศิริพงษ์ พลัง

ประชารัฐ 3.นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา 

4.น.ส.ภาดาท์ วรกานนท์ 5.น.ส.ธณิกานต์ 

พรพงษาโรจน์  6.นายกษิดิ์เดช ชุติมันต์ 

7.นายสิระ เจนจาคะ 8.น.ส.ฐิติภัสร์ โชติ

เดชาชัยนันต์ 9.นายชาญวิทย์ วิภูศิริ 

10.นายศิริพงษ์ รัสมี 11.นายประสิทธ์ิ 

มะหะหมัด และ 12.นายจักรพันธ์ พรนิมิตร

นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี

ประจำานายกรัฐมนตรี ช้ีแจงกรณีท่ีมีส่ือ                        

โซเชียลนำาภาพ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรีเดินสะดุดในระหว่างการทำางาน

หลายคร้ัง โดยยืนยันว่านายกฯ ยังมีสุขภาพ

ร่างกายท่ีแข็งแรงอยู่ ไม่ได้เจ็บป่วยอะไร และ

ท่ีช่วงน้ีต้องเดินสะดุดบ้างก็เป็นเพราะทำางาน

เยอะ สมองคิดแต่เรื่องการทำางาน บางคร้ังจึง

ขาดความระมัดระวังไปบ้าง นายกฯ ยังฝาก

ขอบคุณพ่ีน้องประชาชนถึงความห่วงใยใน

คร้ังน้ีด้วยความจริงใจ ซ่ึงจากน้ีไปนายกฯ จะ

ใช้ความระมัดระวังให้มากข้ึน

“ยืนยันว่านายกฯ ยังมีสุขภาพร่างกาย

แข็งแรงสมบูรณ์ดี ไม่ได้เจ็บป่วยอะไร นา

ยกฯ ทุ่มเททำางานมาก และคิดแต่เรื่อง

งาน สมองและใจจึงไปก่อน จนบางทีก็ไม่

ได้ระมัดระวังบ้าง โดยไม่อยากให้นำาไปเป็น

ประเด็นอื่น ยืนยันอีกครั้งว่าท่านนายกฯ 

ร่างกายจิตใจยังฟิตแข็งแรงดี สามารถเป็น

นายกรัฐมนตรี อยู่แก้ไขปัญหาให้กับประเทศ

ประชาชนได้อีกหลายปีสบายๆ กลัวแต่พรรค

ฝ่ายค้านจะต้องเป็นฝ่ายค้านอีกนานแสน

นานจนอกแตกตาย หรือไม่ก็ต้องมีคนที่คอย

บงการอยู่แดนไกลหรือลิ่วล้อสมุนทั้งหลาย 

ที่ชอบแช่งนายกฯ อาจจะต้องกระอักเลือดมี

อันเป็นไปก่อนหรือเปล่า” นายเสกสกล กล่าว

ที่รัฐสภา นายสุทิน คลังแสง ส.ส. 

มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ตั้งกระทู้ถาม

สดด้วยวาจา เกี่ยวกับเมื่อวันที่ 14 พ.ย. นาย

ดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และ 

รมว.การต่างประเทศ ไปเยือนสาธารณรัฐ

แห่งสหภาพเมียนมา จนกลายเป็นกระแส

วิพากษ์วิจารณ์ของสังคมในความผิดปกติ

และไม่เหมาะสม เพราะภายหลังที่เมียนมา

ทำารัฐประหาร สังคมโลกต่างแสดงท่าที

รังเกียจ คว่ำาบาตร และเรียกร้องให้กลับ

มาเป็นประชาธิปไตย นอกจากน้ี ไทยยังไป

เยือนแบบลับๆ ล่อๆ ไม่มีแถลงข่าว ไม่มี

วาระแจ้งต่อสังคมไทย เข้าใจโดยเจตนาว่า

เขาใช้ไทยเป็นเครื่องมือรับรองสถานะของ

เขา นำาเครดิตของเราสร้างความชอบธรรม

ให้กับประเทศของเขา

“ขอตั้งข้อสังเกตว่า ในเดือนธันวาคม

นี้ สหรัฐอเมริกาจะจัดประชุมสุดยอด

ประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตย 110 

ประเทศ แต่ไม่ได้เชิญเรามาจากเหตุการณ์

ไปเยือนเมียนมาหรือไม่ จึงอยากถามว่ามี

เหตุผลอะไรต้องไปเยือน  เจรจาเรื่องอะไร 

และอยากถามถึงท่าทีของไทยที่เมียนมาทำา

รัฐประหารด้วย” นายสุทินกล่าว

ด้านนายดอนชี้แจงว่า การไปเยือน

ครั้งนี้เป็นไปตามกติกาสังคมสากล เรื่อง

มนุษยธรรม และในฐานะที่เมียนมาเป็น

ประเทศเพื่อนบ้าน พูดคุยเรื่องทวิภาคี 

ยืนยันทั้งสองเรื่องเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับผล

ประโยชน์ชาติทั้งสิ้น เมียนมาเป็นประเทศ

สำาคัญในด้านยุทธศาสตร์ มีชายแดนติดต่อ

จีน อินเดีย ไทย และประเทศอื่นๆ มี

เหตุการณ์เกิดขึ้นในชายแดนจำานวนมากเป็น

ที่รับรู้หลายประเทศทำาให้มีคำาร้องขอต่อไทย

ให้ทำาหน้าท่ีเป็นสะพานเชื่อมเมียนมาในแง่

มนุษยธรรม การเรียกร้องของนานาประเทศ

มาจากสภาวะที่เป็นจริง 

“ก่อนที่จะเดินทางไปเยือนเมียนมา 

ไทยได้ร่วมกับอาเซียนในการจัดส่งของ

เข้าไปให้กับกาชาดสากลที่ปฏิบัติงานอยู่ 

และเมื่อวันที่ 14 พ.ย. เราได้สิ่งของบริจาค

โดยตรงจากภาคเอกชนของเรารวม 17 ตัน 

แต่เอาไปได้แค่ 11 ตัน แต่ทั้งหมดย้ำาว่าเพื่อ

กาชาดในเมียนมา สิ่งต่างๆ ที่ ไทยดำาเนิน

การล้วนแล้วแต่ได้รับการต้อนรับจากผู้ที่

เกี่ยวข้อง ผมไม่ได้ไปเยือนแบบลับๆ ล่อๆ แต่

ไปตามสถานการณ์และความจำาเป็น เราไม่

เห็นถึงความจำาเป็นต้องป่าวประกาศโฆษณา 

เพราะไม่ใช่มนุษย์พันธุ์หิวแสง” 

รมว.การต่างประเทศกล่าวอีกว่า ส่วน

การเชิญประชุมสุดยอดฯ น้ัน เป็นการเมือง

ล้วนๆ ไว้สำาหรับเล่นงานกันและกัน และกรณี

น้ีไม่ใช่ว่าเพื่อนอาเซียนท่ีเป็นประชาธิปไตยมี

การเลือกต้ังจะได้รับเชิญเช่นกัน เรื่องน้ีบางที

ก็เป็นเหมือนดาบสองคม บางคร้ังไม่เชิญก็

ถือเป็นเรื่องดีเหมือนกัน แม้จะไม่มีคำาเชิญก็

ไม่ใช่เรื่องท่ีจะต้องตื่นตระหนกกระทืบเท้าด้วย

ความเสียใจ ขณะเดียวกันแม้เราจะได้รับเชิญ

ก็ไม่ต้องลิงโลด แต่ต้องพิจารณาว่าจะไปร่วม

หรือไม่ไปร่วมเสียก่อน.

คนละครึ่ง

มียอดการใช้จ่ายสะสม 172,820 ล้านบาท 

แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายสะสม 87,808 

ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายสะสม 85,012 

ล้านบาท และมียอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตาม

ประเภทตามร้านค้า ได้แก่ ร้านอาหาร และ

เครื่องดื่ม 67,773.2 ล้านบาท, ร้านธงฟ้า 

28,211.8 ล้านบาท, ร้านโอท็อป 8,368 ล้าน

บาท, ร้านค้าทั่วไป 65,345.9 ล้านบาท, ร้าน

บริการ 2,949.8 ล้านบาท และกิจการขนส่ง

สาธารณะ 171.3 ล้านบาท

ขณะที่การใช้จ่ายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี

แพลตฟอร์มล่าสุด ณ วันที่ 25 พ.ย. 2564 

เวลา 08.00 น. มีการใช้จ่ายสะสมประมาณ 

2,308.4 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชน

ใช้จ่าย 1,191.1 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 

1,117.3 ล้านบาท

ส่วนโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ มีประชาชน

ผู้ใช้สิทธิ 91,080 คน จากผู้ได้รับสิทธิ

กว่า 4.9 แสนราย มียอดใช้จ่ายสะสมส่วน

ประชาชนรวม 3,491 ล้านบาท โดยมีมูลค่า

การใช้จ่ายสะสมที่นำามาคำานวณสิทธิ e-

Voucher 2,871 ล้านบาท และคิดเป็นมูลค่า

สะสม e-Voucher ทั้งสิ้นกว่า 328 ล้านบาท 

และมูลค่าการใช้จ่ายสะสมส่วน e-Voucher 

186 ล้านบาท และมียอดใช้จ่ายสะสมแบ่ง

ตามประเภทตามร้านค้า ได้แก่ ร้านอาหาร

และเครื่องดื่ม 169 ล้านบาท, ร้านธงฟ้า 187 

ล้านบาท,  ร้าน OTOP 390 ล้านบาท, ร้าน

ค้าทั่วไป 2,801 ล้านบาท และร้านบริการ 

130 ล้านบาท

สำาหรับการใช้จ่ายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี

แพลตฟอร์มล่าสุด ณ วันที่ 25 พ.ย. 2564 

เวลา 08.00 น. โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้มีการใช้

จ่ายสะสมกว่า 1.7 ล้านบาท และในส่วนของ

ผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มใน

โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 และโครงการ

ยิ่งใช้ยิ่งได้ ที่ขายอาหารและเครื่องดื่มผ่าน

ผู้ ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรีแพลตฟอร์มล่าสุด

ขณะนี้ มีจำานวนกว่า 77,000 ราย

“ประชาชนสามารถใช้จ่ายใน 2 

โครงการดังกล่าวได้จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 

2564 ในส่วนโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ยังสามารถ

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ย่ิงใช้ย่ิงได้.

com หรือผ่าน g-Wallet บนแอปพลิเคชัน

เป๋าตัง จนกว่าจะครบ 1 ล้านสิทธิ ซึ่งยังมี

สิทธิเหลือกว่า 5 แสนสิทธิ โดยประชาชน

สามารถใช้จ่ายเพื่อรับ e-Voucher ได้ถึง 30 

พ.ย.2564 และใช้จ่ายในส่วน e-Voucher ได้

ถึง 31 ธ.ค. 2564” นายพรชัยกล่าว

ด้านนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.

การคลัง กล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่า 

เทวรูปพระคลังในพระคลังมหาสมบัติ องค์

จำาลอง ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณกระทรวงการคลัง

เกิดคราบสีแดงคล้ายเลือดไหลอาบตั้งแต่บน

พระเศียรลงมากลางพระพักตร์ไหลผ่านพระ

อุระลงไปปลายพระบาทจนถึงฐาน เหมือน

มีคนจงใจเอาเลือดหรือสีไปป้าย สร้าง

ความหวาดวิตกให้บรรดาข้าราชการและ

ประชาชนท่ีพบเห็นมีการวิพากษ์วิจารณ์ไป

ต่างๆ นานาว่าจะเป็นลางร้ายหรือเกิดอาเพศ

ขึ้นในประทรวงการคลัง หรือกระทรวงการ

คลังจะถังแตก หลังจากที่ผ่านมามีปัญหา

เรื่องการจัดเก็บรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย 

ว่า เรื่องนี้อยู่ที่จิตใจของเรา หากเราทำาดี ก็

มีความมั่นคง

“ประเด็นที่ลือกันว่ากระทรวงการ

คลังจะถังแตกนั้น ขอยืนยันเลยว่าปัจจุบัน

กระทรวงการคลังไม่มีปัญหาเรื่องฐานะ

ทางการคลังแต่อย่างใด” นายอาคมระบุ.
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4 บทความ

ทยโพสต “อิสรภาพแหงความคิด” www.thaipost.net                                                            

พปชร.ฟตเต็มเหน่ียว! พรอมระเบิดศึกเลือกต้ัง ท้ังวาท่ีผู

สมัคร ส.ส.ท่ัวประเทศ นโยบายประชารัฐนิยม (แจกสะบัด) 

ก็พร่ังพรอม ย่ิงทอนํ้าเล้ียงเต็มสูบ ก็แครอเวลาทําคลอด

กฎหมายลูก 2 ฉบับใหเรียบรอยซะกอน จะยุบสภาตอนน้ันก็ไม

ย่ัน ลงสนามโลด ชวงน้ีแกนนําพรรค 

ไมวาจะเปนหัวหนา เลขาฯ พรรค ก็

เดินสายเช็กความพรอมไปอีสาน ลง

ใต ทยอยเปดตัวผูสมัคร เสารน้ีถึงคิว                                                

สนามเมืองกรุง จัดสัมมนาสมาชิกพรรค

พลังประชารัฐ กทม. มี 12 ส.ส.กทม. 

รวมถึงวาท่ีผูสมัคร ส.ส.กทม. และ

ส.ก.เขารวม ท่ีโรงแรมรอยัลริเวอร 

ชัดเจนแลววา “บ๊ิกปอม” คุม กทม.เอง                                                     

งานน้ีจะมามอบนโยบายการทํางาน

ของภาค กทม. ไมลืมหนีบพอบาน

คูใจ “ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา” กับ

เหรัญญิก “นฤมล ภิญโญสินวัฒน” และถือโอกาสน้ีเปดตัววาท่ีผู

สมัคร ส.ส.กทม. เขตฝงธนฯ ท้ัง 11 เขต ไปในตัว 

• แววมาวาพ้ืนท่ี กทม. 2 เขต อาจลุกเปนไฟ กลายเปน

ศึกชําระแคนระหวาง 2 ตระกูล สายขาวจาก พปชร.ไดยินมาวา 

“สิระ เจนจาคะ” ส.ส.กทม. เขต 9 (หลักส่ี) ออนขอไฟเขียวจาก 

“บ๊ิกปอม” ขอยายไปลงสมัครเขต 10 (ดอนเมือง) ทาชนกับเกง-กา

รุณ โหสกุล เจาของพ้ืนท่ีของพรรคเพ� อไทย สวนพ้ืนท่ีเดิมคือหลักส่ี 

จะดันภรรยาสุดเลิฟลงแทน และท่ีน�าจับตาก็ตรงท่ีมีขาวจากพรรค

เพ� อไทยมาเหมือนกันวา เกง-การุณ ก็จะสงเมียตัวเอง คือนางพิมพ

ชนา โหสกุล ส.ก.เขตดอนเมือง ไปชิงเกาอ้ีเขตหลักส่ีเหมือนกัน ถา

เปนแบบน้ีจริงสูกันเดือดแน� ระหวางฝายสามี สิระกับเกง ในเขต 

10 กับอีกคูฝายภรรยา ท่ีเขต 9 วากันวาสิระอยากปะทะเกงใหรู

ดํารูแดงกันไปเลย ประมาณนัดลางตา เพราะท่ีผานมามีคดีความ

สวนตัวกันเยอะ ปะทะกันในสภามาหลายรอบแลว ทวาจะไป            

ถึงช็อตน้ันได ตองลุนผลศาลรัฐธรรมนูญท่ีจะพิพากษาช้ีชะตาใน

วันท่ี 22 ธันวาคมน้ีกอน วาสิระยัง

ไดไปตอ หรือพอแคน้ี ในคดีท่ีนายกา

รุณและ ส.ส.ฝายคานรวมกันลงช� อ

ย� นเร� องถึงประธานสภาผูแทนราษฎร 

เพ� อใหสงคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญ

วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วา

สมาชิกภาพของ ส.ส.ของนายสิระ ส้ิน

สุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (6) 

มาตรา 98 (10) หรือไม จากกรณีเคย

ตองคําพิพากษาของศาลแขวงปทุมวัน 

ในคดีหมายเลขดําท่ี 812/2538 คดี

หมายเลขแดงท่ี 2218/2538 เปน

กรณีท่ีนายสิระ เคยตองคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดวากระทําความผิด

เก่ียวกับทรัพยท่ีกระทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ทําให

เปนบุคคลท่ีมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกต้ังตาม

รัฐธรรมนูญมาตรา 98 (10) เพราะถาไมรอดเทากับวาหมดสิทธ์ิท่ีจะ

ลงสมัคร ส.ส.ไดอีก 

• ระยะน้ีเร่ิมเห็น “บ๊ิกแปะ” พล.ต.อ.จักรทิพย ชัยจินดา 

แวบๆ อยูขางกาย “บ๊ิกปอม” ประกบลงพ้ืนท่ีชวยเหลือผูประสบภัย

นํ้าทวมในหลายจังหวัด รวมท้ังยังเดินสายเองดวย อยางลาสุดเม� อ

วันพุธลงพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต หอบฟาทะลายโจร ชุด 

PPE อุปกรณทางการแพทยและถุงยังชีพ ไปมอบใหชาวบานสู โควิด 

ตางจากท่ีผานมา ท่ีลงพ้ืนท่ีแค กทม.เทาน้ัน จะวาไปแลวนับต้ังแต

วันท่ี 1 พ.ย. ท่ีมีขาวการถอนตัวการลงสมัครชิงผูวาฯ เมืองหลวง 

จนถึงปานน้ี บ๊ิกแปะยังไมเคยช้ีแจงเปนทางการถึงเหตุผลท่ีแทจริง

เลย ท้ังท่ีลงทุนลงแรงลุยหาเสียงมา

รวมปหลังพนเกาอ้ี ผบ.ตร.เม� อป 63 มี

เพียงคลิปท่ีโพสตในเพจเฟซบุก “จักร

ทิพยคนทํางาน” เม� อ 4 พ.ย. ท่ีเจาตัว

เปดปากตอบชาวบานระหวางลงพ้ืนท่ี

ชุมชนในเขตดอนเมือง “ไมเปนไร ติด

หน้ีไวกอนแลวกัน ก็เปนหวงทุกคน แต

มีเหตุผลความจําเปน อยากพัฒนาใหดี

ข้ึน ไมไดหมายความวาจะทอดท้ิงพวก

เรา ยังคงพัฒนา ทํากิจกรรมตอ ยัง

คิดถึงทุกคน รักทุกคน” ก็คงจริงท่ีบ๊ิก

แปะบอกวายังทํากิจกรรมตอ เพราะ

ยังนําส่ิงของถุงยังชีพไปชวยตามชุมชน

ตางๆ อยู เพียงแตงานดูเหมือนจะหลากหลายมากข้ึน ไมวาจะเปน

ปญหาชาวนา ไฟสองสวางของโรงเรียนตามชนบท กระท่ังปญหา

ในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนใต สงสัญญาณชัดวาขยับมาเลนการเมือง

ใหญแน� ไมง้ันคงไมยอมท้ิงสนามเสาชิงชางายๆ เพียงแตตอนน้ียัง

ไมสามารถรับตําแหน�งการเมืองหรือกระท่ังสมัครสมาชิกพรรคได 

เพราะยังติดเง� อนไขพนจากสมาชิกวุฒิสภาไมถึง 2 ป ท่ีเขียนล็อกไว

ในรัฐธรรมนูญ 2560 หากดูไทมไลนท่ีคาดวาจะมีการเลือกต้ังใหญ

ท่ัวประเทศ ซ่ึงน�าจะใหกฎหมายลูกเสร็จส้ินประมาณ ก.ค.65 แลว

ยุบสภา เลือกต้ังใหม กวาจะต้ังรัฐบาลได ก็น�าจะเลยส้ินเดือน ก.ย. 

ถึงเวลาน้ัน “บ๊ิกแปะ” จะดํารงตําแหน�งอะไรก็ไมใชปญหา ย่ิงถามี

ผูใหญท่ีเคารพจัดให เกาอ้ีรัฐมนตรีก็อยูไมไกลเกินควา.

พล.ต.อ.จักรทิพย 

ชัยจินดา

สิระ เจนจาคะ

ไ

เปนการประมูลงานจัดซื้อจัดจางภาครัฐแบบอิเล็กทรอ 

นิกส ไมวาจะเปนสินคาหรือบริการตางๆ ผูรวมประมูลจะไม

ถูกเปดเผยรายช� อ วิธีการนี้จะชวยใหการประมูลงานภาครัฐ

มีความโปรงใสมากยิ่งขึ้น เพราะท่ีผานมาหากมีผูสนใจอยาก

เสนอราคาน้ัน จําเปนตองเขาไปทําในสถานที่ราชการ ทําให

ทราบทันทีวาครั้งนั้นมีใครจะเขารวมเสนอราคาบาง มีโอกาส

เกิดการทุจริตไดงาย ทําใหรัฐเสียประโยชน โดยการจัดซื้อไอ

โฟน  12  ของสํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ที่กําลังเปนที่

สนใจของสังคมไดใชระบบนี้เชนกัน.

อีบิดดิ้ง (e-bidding) 

พฤศจิกายน ที่ผานมา แอมเนสตี้ ประเทศไทย 

ไดรวมกับ “รุง”-ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล แกน

นําราษฎร นํา 28,426 รายช� อ ที่รวมเรียกรอง

ผาน Change.org สงไปถึง พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรี เรียกรองใหทางการไทยยุติการละเมิด

สิทธิมนุษยชน กอนที่ “รุง” จะกลับเขาหองขัง เพราะศาลไม

อนุญาตปลอยตัวชั่วคราวในคดี ม.112 เน� องจากกระทําผิดซ้ํา

จากนั้นไมนาน เว็บไซต Amnesty International 

Thailand โพสตใหคนทั่วโลกเขามาลงช� อเพ� อชวย “รุง”-ปนัส

ยา ตามโครงการ “เขียน เปลี่ยน โลก” แคมเปญรณรงคสิทธิ

มนุษยชนประจําปที่ใหญที่สุดในโลก ในปนี้กรณีของ “รุง” ได

สงถึงผูสนับสนุนของแอมเนสตี้ทั่วโลกใหชวยกันสงขอเรียกรอง

ถึงรัฐบาลไทย เพ� อใหยุติการดําเนินคดีและขอกลาวหาทั้งหมด 

และปลอยตัวใหเปนอิสระ

จึงไมแปลกถาจะมีปฏิกิริยาจากกลุมพสกนิกรปกปอง

สถาบันและเครือขายปกปองสถาบัน 6 องคกร ย� นหนังสือ

ถึง พล.อ.ประยุทธ ผาน แรมโบ-เสกสกล อัตถาวงศ ผูชวย

รัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรี ที่ศูนยรับเร� องราวรองทุกข

ทําเนียบรัฐบาล ขอใหรัฐบาลดําเนินการตรวจสอบ “แอม    

เนสตี้” เพราะมีพฤติกรรมการกระทําเขาขายกระทบตอความ

มั่นคงของประเทศและสถาบันพระมหากษัตริย โดยมีเครือขาย

เสื้อแดงฝายรัฐเคล� อนไหวในตางจังหวัดคูขนานไปดวยในวัน

เดียวกัน

ตามดวยทาทีของ แรมโบ ที่เปดหนา “รุก-รบ” ประกาศ

แคมเปญลงช� อขับไลแอมเนสตี้ 1 ลานช� อ และจะดําเนินการ

ตามกฎหมายกลุมคนที่ไมอยูภายใตกฎหมายของไทย โดยจะ

ตองเอาเขาคุกเขาตะราง หรือไลออกนอกประเทศใหได 

ดูเหมือนแรงสะทอนกลับจากกลุมเคล� อนไหวฝายรัฐไป

ยัง “แอมเนสตี้” ในครั้งนี้หนักหน�วง และหวังผลใหเกิดแรงสั่น

สะเทือนมากกวาทุกครั้ง  

สงผลใหเพจที่ใชช� อวา Amnasty ตองนําเสนอชุดขอมูล

เร� อง 6 ความจริงที่คุณอาจไมรูเกี่ยวกับแอมเนสตี้ อินเตอร

เนชั่นแนล ครอบคลุมทั้งเร� องการกอตั้ง แหลงรายไดในการทํา

กิจกรรม และบทบาทขององคกร ที่ไมไดอยูใต “เงา” สหรัฐ 

มีการวิเคราะหวา แอมเนสตี้ ไทยแลนด การชวยเหลือ

แกนนําสามนิ้ว โดยใชสูตร โลกลอมไทย ในชวงจังหวะนี้ น�า

จะมีสหรัฐเปนตัวชวยเพิ่มพลังการเคล� อนไหวใหมากขึ้น  

เพราะขณะนี้การเดินเกมของสหรัฐเพ� อหวานลอม

ไทยใหยืนอยูขางตนเองเริ่มปรากฏชัดขึ้นอีกครั้ง โดยเฉพาะ

ในประเด็นความขัดแยงของภูมิภาค ทั้งปมทะเลจีนใต-

สถานการณในเมียนมา กําลังเขมขน และไทยก็มีบทบาท

สําคัญในการเปนแกนหลักอาเซียนในการรักษาดุลยภาพของ

ภูมิภาคนี้ 

จึงเริ่มมีปรากฏการณน�าสนใจ ทั้งการเดินทางมาเยือน

ของ  รอง ผอ.ซี ไอเอ ของสหรัฐ ที่เหมือนจะเปนวาระปกติ

เม� อรัฐบาลไบเดนเขามาบริหารประเทศ แตติดชวงโควิด-19 

จึงเล� อนเดินทางมาชวงนี้เม� อไทยคลายล็อก-เปดประเทศ แต

การหารือแลกเปลี่ยนขอมูลที่กวางๆ ยอมซอนไปดวยนัยเจตนา

ระหวางบรรทัด ในเร� องความรวมมือดานตางๆ 

หรือกรณีที่ฝายบริหารของรัฐบาล ประธานาธิบดี

โจ ไบเดน ผูนําสหรัฐอเมริกาเชิญ 110 ประเทศและดิน

แดน เขารวมการประชุมสุดยอดเพ� อประชาธิปไตย (Summit 

for Democracy) ทางออนไลนที่สหรัฐจัดขึ้นเปนครั้งแรก 

วันที่ 9-10 ธ.ค.2564 เพ� อชวยหยุดยั้งการเส� อมถอยทาง

ประชาธิปไตย และการพังทลายของสิทธิและเสรีภาพทั่วโลก 

ในรายช� อของประเทศผูไดรับเชิญโดยกระทรวงตางประเทศ 

ไมมีมหาอํานาจอยางจีนและรัสเซีย ที่สําคัญไมมีช� อของ

ประเทศไทย 

ปรากฏการณดังกลาวคงทําไดแคเปนการ ประจาน ไทย  

แตคงไมมีผลใหไทย เลือกขาง หรือไมยึดผลประโยชนของชาติ

เปนที่ตั้ง เฉกเชนที่สหรัฐหรือจีนก็เลือกผลประโยชนของชาติ

ตนเปนที่ตั้งเชนกัน

สอดคลองกับที่นักวิชาการหลายคนมองวา สถานการณ

การขยายอิทธิพลของจีน-สหรัฐ เปรียบเหมือน หมากลอม ที่

แตละฝายจะวางหมากของตัวเองลอมพื้นที่ในกระดานใหมาก

ที่สุด แตในขณะเดียวกันก็ตองปองกันไมใหอีกฝายลอมพื้นที่

ตัวเองไดเชนกัน จึงตางฝายตางตองใชกลยุทธที่แยบยล สราง

ความไดเปรียบเพ� อครองพื้นที่ใหมากที่สุด 

จีนเริ่มสรางการครอบครองพื้นที่ในทะเลจีนใต ลงหลัก

ปกฐานสรางเกาะเทียม ตั้งฐานทัพ วางกําลังทหาร ออกกฎ

ตางๆ ในการเอื้อตอการคุมครองพื้นที่นั้นๆ นอกจากนั้นยัง

ขยายอิทธิพล สรางทาเรือ ฐานทัพ ในพื้นที่ทางยุทธศาสตรใน

แอฟริกา จนมีการประเมินวาจีนสามารถวางหมากลอมไดเกิน

กวาครึ่งกระดานแลว ควบคูไปกับใหความชวยเหลือดานตางๆ 

ใหกับประเทศกําลังพัฒนา 

สหรัฐกําลังเรงสปดในการวาง หมากลอม เพิ่มมากขึ้น  

หรือ หาพวก จากพันธมิตรเกา เพิ่มพันธมิตรใหม เพ� อตอสู

ในเกมนี้ที่กําลังเขมขนมากขึ้นทุกวัน ภายใตเคร� องมือของ “ไบ

เดน” จากพรรคเดโมแครต ที่ยึดแนวทางเร� อง ประชาธิปไตย-

สิทธิมนุษยชน เปนนโยบายหลัก 

องคกรที่ขับเคล� อนในประเด็นดังกลาวทั่วโลกจึงเริ่ม

ขยับตัว เดินเคร� อง และกําหนดประเด็นในการกดดันรัฐบาล

ประเทศของตน โดยมีทิศทางของรัฐบาลสหรัฐในปจจุบันเปน

แรงเสริม   

ปรากฏการณที่ แอมเนสตี้ ไทย เรียกรองใหปลอย

นักกิจกรรมทางการเมืองที่แมจะมีเจตนาชวยเยาวชนที่มี

อุดมการณที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลง แตก็ปฏิเสธไมไดวา

เกี่ยวพันกับเร� องที่ไกลไปกวา ความยุติธรรม-เสรีภาพ ของ

บุคคล  

เม� อมหาอํานาจที่กําลังเลน “หมากลอม” ดึงเบี้ยมาอยู

ในมือใหมากที่สุด. 

‘แอมเนสตี้’ ในวังวนมหาอํานาจ

ลี้คิมฮวง

พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ

บทเรียนจากการตอสูของพวกเด็กๆ
าทาง...น�าจะเละเปนโจก เปนเตาหูตกโตะ เอาเลย

ถึงขั้นนั้น สําหรับบรรดานักเคล� อนไหวตอสูเพ� อตอ

ตาน โคนลม มาตรา 112 ทั้งหลาย เพราะเทาที่ได

อานจากเว็บไซต ผูจัดการ ที่พยายามไปรวบรวมสิ่งละอันพัน

ละนอยทั้งหลาย ทั้งปวง ของกลุมคนเหลานี้มานําเสนอไวเม� อ

วัน-สองวันที่ผานมา คงตองเรียกวา...เละเปะ เหลวเปว ชนิด

หารูป หาทรง แทบไมได...

เรียกวา...มีท้ังเบ้ียวกันไป-เบ้ียวกันมา ถีบกันไป-ถีบกัน

มา หรือกระทั่งทั้งตบ-ทั้งถีบ มีทั้งถูกตั้งขอกลาวหาวาเชิดเงิน 

อมเงิน ไมก็ออกอาการไมเอาแลว ไมไหวแลว อันทําใหน�า

จะ ยากซซซ เอามากๆ ที่จะหวนกลับมาจุดไฟในนาครกันได

อยางเปนระบบเปนกิจการ แมจะยังมีคนแก คนชรา ที่เต็ม

ไปดวยประสบการณระดับเขี้ยวยาวเฟอย เลื้อยลากดิน มีปก 

มีหาง คอยชี้แนะ ชี้นํา คอยยุยง สงเสริม เพียงใดก็แลวแต 

ดวยเหตุเพราะ ปญหาพื้นฐาน ที่พอจะสรุปไดไมถึงกับลําบาก 

ยากเย็น ซักเทาไหร นั่นก็คือ...ปญหาในแงคุณธรรม ศีลธรรม 

ในหมูพวกเดียวกันนั่นเอง ที่ทําใหทุกสิ่งทุกอยางแมจะขึ้นตน

ดวยลําไมไผ แตเอาไป-เอามา เหลาไปเหลามา กลับกลายเปน 

บองกัญชา เอางายๆ...

คือเร� องของคุณธรรม ศีลธรรม หรือบรรดา ธรรมะ ทั้ง

หลายนั้น...คงถือเปนเร� องเล็กๆ นอยๆ หรือเร� องโบร่ําโบราณ

ไมได โดยเด็ดขาด ไมวาคิดสูกับใคร คิดเอาชนะใคร ถาหาก

ระดับศีล ระดับธรรม ยังไมถึงกับเสมอ ยังออกอาการตกต่ํา 

เสื่อมโทรม ไปกว่าฝ่ายตรงกันข้าม ยังไงๆ...ก็สู้ลําบาก!!! 

เพราะการแพ-การชนะนั้น เอาเขาจริงๆ แลวยังไมถึงกับถือ

เปนเร� องหนักหนา-สาหัส มากมายซักเทาไหร มีทั้งโอกาสแพ

มั่ง-ชนะมั่ง ไปตามสภาพ ตามเง� อนไขและเหตุปจจัย หรือตาม

ฉากสถานการณ ตามวัน-เวลาที่มีแตตองเปลี่ยนแปลงไปตาม

ลําดับ แตไมวาจะแพหรือจะชนะก็ตาม สิ่งที่อาจถือเปนตัว

ชี้ขาดคุณคาและราคาของการตอสูนั้นๆ ก็คือระดับคุณธรรม 

ศีลธรรม ในระหวางการตอสู อันเปนสิ่งที่ขาดไมไดเอาเลย 

เพราะถือเปน เปาหมาย หรือเปน คําตอบ วาการตอสูนั้นๆ 

เปนไปเพ� ออะไร? หรือเพ� อใคร? กันแน�...

แมแตนักตอสูครั้งโบร่ํา-โบราณ อยาง พรรคคอมมิว 

นิสตแหงประเทศไทย ที่ระดับการตอสูหนักหน�วงและรุนแรงยิ่ง

กวาบรรดาเด็กๆ ยุคนี้ ไมรูกี่สิบกี่รอยเทา ก็ยังตองถือเปนเร� อง

สําคัญเอามากๆ สําหรับสิ่งที่เรียกวาคุณธรรมและศีลธรรมทั้ง

หลาย ชนิดถึงกับตองมีการอบรม บมเพาะ หามมิใหทําโน�น ทํา

นี่ ประพฤตินั่น ประพฤตินี่ กระทั่งแคกินเหลา สูบบุหรี่ ยังออก

จะเปนอะไรที่ขัดหูขัดตาเอาเลยก็ไมแน� ไมตองพูดถึงการดูหนัง

โปโดยเสรี หรือการขายอวัยวะเพศเทียมโดยเสรี ตองรักชาๆ 

แตงงานกันชาๆ แถมมีลูกชาๆ อีกซะดวยตางหาก เพ� อที่จะได

อุทิศตัว อุทิศเวลา ใหกับการ ปฏิวัติ การ รับใชประชาชน แบบ

ชนิดไมตองเสียเวลาพะวงหนา-พะวงหลัง...

เรียกวา...เอาไป-เอามา บรรดา คอมมิวนิสตแทๆ บาง

ราย อาจมีลักษณะอาการไมตางอะไรไปจากพวก พระสงฆ

องคเจา เอาเลยก็ยังมี กินนอย-ใชนอย ปราศจากความฟุงเฟอ 

เหอเหิม พรอมจะเสียสละชีวิต เลือดเนื้อ รางกาย วิญญาณ ให

กับอุดมการณ-อุดมคติ ที่ไมวาถูกหรือผิด เหมาะ-ไมเหมาะ ควร-

ไมควรก็ตามที ดังนั้น...แมวาจะแพแลว-แพเลย โดยเง� อนไขหรือ

เหตุปจจัยใดๆ ก็แลวแต โดยฉากสถานการณที่เปลี่ยนแปรตางไป

จากการลมลงของตัวโดมิโน แตในแงของคุณคา ราคาแหงการ

ตอสู ของบรรดาชาวพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทยจํานวน

ไมนอย ยังพอเปนที่จดจํา รําลึก เปนที่ยกยอง เชิดชู จนบรรดา 

คอมมิวนิสตกลายพันธุ ทั้งหลาย ตางหยิบเอามาโม เอามาตอ

เติม เสริมแตง และตอยอด เพ� อใหตัวเองยังพอมีบทบาทในการ

ตอสูกับใครตอใครก็แลวแต...

และดวยเหตุท่ีบรรดา ชาวคอมมิวนิสต ท้ังหลายมักถูกหลอ

หลอมข้ึนมาในลักษณะเชนน้ีน่ีเอง เลยมีผลทําให เผด็จการลวนๆ 

อยางชาวพรรคคอมมิวนิสตจีน จึงยังดูมีสงา ราศี ย่ิงกวา นักการ

ท
เมืองในระบอบประชาธิปไตย จํานวนมิใชนอย โดยเฉพาะ

ประชาธิปไตยแบบฝร่ังมังคา หรือประชาธิปไตยตะวันตก ท่ีชัก

ออกอาการ Westlessness ย่ิงเขาไปทุกที หรือทําใหประเทศ

ท่ีถูกปกครองดวยพรรคคอมมิวนิสตแทๆ  กลับผงาดข้ึนมาเทียม

หนา เทียมตา สามารถงัดขอ งัดแขง งัดขา กับมหาอํานาจสูงสุด

แหงโลก อยางคุณพออเมริกา ท่ี ความเปนประชาธิปไตย กําลัง

อยูในระหวางเละเปนข้ี เละเปนโจก อยูพอดิบพอดี...

ดังนั้น...สําหรับการคิดจะตอสูเพ� อ ปฏิรูป หรือเพ� อ ลม

ลาง ระบอบการปกครองใดๆ ก็แลวแต ของพวกเด็กๆ ที่

คอนขางขาดส่ิงท่ีเรียกวาคุณธรรมและศีลธรรมตั้งแตเร่ิมแรก 

แถมบรรดาคนแก คนชรา ที่ชอบอยูเบื้องหลังพวกเด็กๆ ยังไม

ไดคิดจะเนนความสําคัญในเร� องนี้ เอาแตเลียตูดเด็กไปเร� อยๆ 

ทุกส่ิงทุกอยาง...มันเลยเละเปนโจก เปนเตาหูตกโตะ อยางมิ

อาจหลีกเล่ียงและปฏิเสธได ย่ิงไปไกลถึงข้ันไมคิดจะเคารพ

พอ-แม ครูบาอาจารย ไมคิดจะกตัญูกตเวที ไมสนใจกาละ

และเทศะ เอาแตมุงดูหนังโปโดยเสรีซะเปนหลัก ฯลฯ ก็จึงไม

น�าแปลกใจซักเทาไหรนัก วาเหตุใดมันจึงออกไปทางเหลวเปว

ชนิดหารูป หาทรง แทบไมได...

พูดงายๆ วา...ไมวาการตอสูใดๆ ก็แลวแต อันดับแรก

ที่มิอาจละเลย หรือมิอาจดูเบาได โดยเด็ดขาด คือตองหา

ทางตอสูเพ� อ เอาชนะตัวเอง กันกอนเปนเบื้องแรก เอาชนะ

กิเลส ตัณหา ความทะยานอยาก เอาชนะอารมณ-ความ

รูสึกใดๆ ก็ตามที่อาจนําไปสูความเลวรายตอตัวเองและ

ผู้อื่น ยิ่งสามารถเอาชนะความโกรธ เกลียด เคียดแค้น 

อาฆาต พยาบาท ริษยาและชิงชังภายในตัวตนของตนไดแบบ

เบ็ดเสร็จ เด็ดขาด อันนั้นนั่นแหละ...ไมวาจะสูกับใคร ไมวา

แพหรือชนะ ผูที่พรอมจะแสดงออกถึงความคารวะ ความ

เคารพ ยกยองและเชิดชู ยอมดํารง คงอยู อยางมิขาดสายไป

อีกตราบนานเทานาน...

ปดทายดวยวาทะวันนี้ จาก Lao-tse... He who 

conquers other is strong; he who conquers himself 

is mighty. – ผูพิชิตผูอ� นคือผูเกงกลา ผูพิชิตตนเอง...คือผู

เกรียงไกร.
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ตะมือต่อไม้จาก “บิ๊กรอย” พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ ที่

ขยับขึ้นไปเป็น “รอง ผบ.ตร.” ในการทำาหน้าที่ “หัวหน้า

คณะทำางาน สื่อ-สร้าง-สาร สำานักงานตำารวจแห่งชาติ” 

คนใหม่ป้ายแดง สำาหรับ “บิ๊กต่าย” พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์

เพ็ชร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ตามที่ “บิ๊กปั๊ด” พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข 

ผบ.ตร. มอบหมายแต่งตั้งไปเมื่อวันที่ 17 พ.ย.ที่ผ่านมา 

ก็ดูเหมือน “บิ๊กต่าย” จะเจอโจทย์ใหญ่ โจทย์ยาก ท้าทาย

ฝีมือ ท้าทายความสามารถ ในฐานะหัวหน้าคณะทำางาน สื่อ-สร้าง-

สาร สำานักงานตำารวจแห่งชาติ กันตั้งแต่เริ่มต้น

โดยเฉพาะภารกิจ “สมานรอยร้าวทีมโฆษก ตร.” 

เพราะหลังจาก “บิ๊กปั๊ด” แต่งตั้งคณะทำางาน สื่อ-สร้าง-สาร 

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ที่มี “บิ๊กต่าย” เป็นหัวหน้า มี พล.ต.ท.ธัช

ชัย ปีตะนีละบุตร ผบช.รร.นรต., พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย 

ผบช.สกพ., พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. เป็นรองหัวหน้าคณะ

ทำางาน และ พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำานงค์ รอง ผบช.สตม. เป็นผู้ช่วย

หัวหน้าคณะทำางาน, พล.ต.ต.ณัฐ

ศักดิ์ เชาวนาศัย รอง ผบช.ก., 

พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ ผบก.

สส.บช.สตม., พล.ต.ต.เขมรินทร์ 

หัสศิริ ผบก.ตท., พล.ต.ต.ทินกร 

ณัฏฐมั่งคั่ง ผบก.สท. เป็นคณะ

ทำางาน มี พ.ต.อ.หญิงวิชญ์ชยา

กร ณิชาบวร รอง ผบก.สท. เป็น

คณะทำางานและเลขานุการ

รายชื่อทีมโฆษก ตร.ชุด

ใหม่ก็แพลมออกมา มี “บิ๊กแรก”                                             

พล.ต.ต.ยิ่งยศ เป็นโฆษกสำานัก 

งานตำารวจแห่งชาติ รองโฆษก มี 

พล.ต.ต.เขมรินทร์, พ.ต.อ.หญิงวิชญ์ชยากร และ พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ ดี

พอ รอง ผบก.ปอท. 

ไร้ชื่อรองโฆษก ตร.เก่าอย่าง พ.ต.อ.หญิงศิริกุล กฤตพิทยบูรณ์ 

พยาบาล สบ 5 รพ.ตำารวจ และ พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รอง 

ผบก.สอท.1 ถูกถอดออกไปอย่างไม่มีป่ีมีขลุ่ย จนเกิดคำาถาม เกิดข้อ

สงสัย เหตุใด 2 รองโฆษกจึงถูกเข่ียออกจากทีมโฆษก เพราะหาก

ทีมโฆษก ตร.ชุดเดิมผิดพลาด ผลงานไม่เข้าตาแม่ทัพใหญ่สีกากี “บ๊ิก

แรก” ในฐานะโฆษก ตร. ก็ต้องรับผิดชอบคนแรก ไม่ใช่ลูกน้อง การ

ถอด 2 รองโฆษกคร้ังน้ีน่าจะมีอะไรในกอไผ่มากกว่าหน่อไม้

สุดท้ายพอโดนกระแสกดดัน โดนถามหาเหตุผลมากขึ้นๆ 

“บิ๊กปั๊ด” ก็เซ็นคำาสั่งออกมาอีกครั้ง คราวนี้มีชื่อ “พ.ต.อ. 

หญิงศิริกุล” และ “พ.ต.อ.กฤษณะ” กลับมาเป็นรองโฆษก ตร.

จนหลายคนสงสัยการกลับไปกลับมาครั้งนี้ เป็นเพราะแรง

กดดัน เป็นเพราะหาคำาชี้แจงใดๆ ไม่ได้ จึงต้องลดกระแสด้วย

การนำาชื่อทั้ง 2 รองโฆษกกลับเข้ามาอยู่ในทีมโฆษก ตร.อีกครั้ง 

หรือเป็นเพราะฝีมือ เป็นเพราะความสามารถกันแน่

กระนั้นก็เชื่อว่าแม้จะกลับมามีชื่อรอบนี้ แต่ทุกอย่างคงจะ

ไม่เหมือนเดิมเมื่อแก้วมีรอยร้าวเสียแล้ว

ดังน้ันภารกิจแรกในการทำางานหน้าท่ี “หัวหน้าคณะทำางาน 

สื่อ-สร้าง-สาร” ของ “บ๊ิกต่าย” ก่อนท่ีจะเดินหน้างานประชาสัมพันธ์ 

เผยแพร่ การปฏิบัติหน้าท่ีราชการในภาพรวมของสำานักงานตำารวจ

แห่งชาติ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และมี

ประสิทธิภาพ ตามเจตนารมณ์ในการต้ังคณะทำางานน้ีข้ึนมา

คงต้องหันมาเก็บกวาดบ้านตัวเอง ฟื้นความสามัคคี สมาน

รอยร้าวกระบอกเสียงตำารวจกันก่อนท่ีจะไป สื่อ-สร้าง-สาร กับภาย 

นอก ไม่เช่นน้ันแค่ยังไม่ทันออกเรือคณะทำางาน สื่อ-สร้าง-สาร สำานัก 

งานตำารวจแห่งชาติ น้ำาก็เข้าเรือจนจะจมอยู่แล้ว จะเข็นออกไปสู่

สังคมได้อย่างไร

“บิ๊กต่าย” พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. นรต.

41 ลูกน้องคนสนิท “ผบ.ปั๊ด” เจองานหนักตั้งแต่ต้นเสียแล้ว.

เสมอมาครับ ทั้งท่านผู้อ่าน ผู้สนับสนุน รวมทั้ง พี่วิ ระวิ โหลทอง 

ของน้องๆ ผมทราบมาจากน้องๆ ในกอง บ.ก.เว็บไซต์ไทยโพสต์ว่า 

ไม่เฉพาะพี่วิที่ช่วยไทยโพสต์ ลูกๆ ของพี่วิก็ยังช่วยให้ความรู้ เป็นที่

ปรึกษาให้กับกอง บ.ก.เว็บไซต์ไทยโพสต์ในช่วงก่อร่างสร้างตัวด้วย 

นั่นคือน้ำาใจพี่ที่ช่วยน้องๆ ครับ.  

ร่างรัฐธรรมนูญฉบับสามสหาย

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

ร่างรัฐธรรมนูญท่ีใช้ชื่อฉบับประชาชนท่ีเสนอโดย “ไอติมอุดม                                                                                    

ไขมันทรานส์ + กะปิบูด + จ้อนมะเร็ง” ไม่ได้มีเจตนาแก้รัฐธรรม 

นูญฉบับปัจจุบันให้ดีขึ้น แต่มีเจตนาป่วนหรือสนับสนุนการล้มล้าง

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประ                                                                                    

มุขนอกสภามากกว่า เพราะเนื้อหามีแต่ทำาลายล้างไม่ใช่แค่รัฐธรรม 

นูญฉบับนี้ แต่เป็นการทำาลายล้างทุกอย่างในบ้านเมืองนี้ 

โดยร่างรัฐธรรมนูญฉบับสามสหายนี้มอบอำานาจทุกอย่างให้

สภาผู้แทนราษฎร ลิดรอนทุกอำานาจทั้งบริหาร ยุติธรรมและองค์ 

กรอิสระ โดยมอบให้ “สภาผู้แทนราษฎร” เป็นศูนย์กลางจักรวาล

ของอำานาจ ซึ่งผิดหลักการประชาธิปไตยอย่างร้ายแรง เพราะประ 

ชาธิปไตยคือการถ่วงดุลอำานาจ ไม่ใช่รวบอำานาจ เพราะการรวบ

อำานาจเป็นพฤติกรรมของเผด็จการ

สามสหายที่อ้างประชาชนแสนคน (จาก ๗๐ ล้านคน) นั้น

ประกอบด้วย ไอติมอุดมไขมันทรานส์ที่เป็นสารก่อมะเร็ง กินแล้ว

นอกจากอ้วนเป็นหมูพะโล้ ยังก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บมากมาย (อ้างอิง

มะกันชนกว่า ๓๓๐ ล้านคน) นายไอติมอุดมไขมันทรานส์คนน้ีมีความ

คิดเหมือนคนมะกันคือ มักใหญ่ใฝ่สูง เพราะพ่อแม่สอนให้ลูกมัก

ใหญ่ใฝ่สูง (ไอ วิช ไอ เวอร์ อะ เพรสซิเดนต์) แต่เมื่อไม่ได้เกิดในดิน

แดนมะกา ก็ต้องเปล่ียนเป้าหมายมาเป็น ไอ วิช ไอ เวอร์ อะ ไพรม์ 

มินิสเตอร์ 

ดังนั้นไอติมจึงมุ่งสู่สนามการเมืองทันที โดยหวังจะเดินตาม

ญาติที่เป็นอดีตนายกฯ อาศัยความหล่อเป็นบันไดเบิกทาง แต่เป็น

เพราะความมักใหญ่ใฝ่สูงทำาให้ไม่สามารถรอคิวในพรรคได้ เพราะ

พรรคที่ญาติสังกัดนั้นเป็นพรรคผู้เฒ่าแล้วยังเป็นพรรคภาคนิยม ถ้า

ไม่ใช่สะตอแมนแล้วยากที่จะก้าวเป็นหัวหน้าพรรค ดังนั้นไอติมจะ

สะบัดแอสโฮลออกจากพรรค กระทำาตัวเป็นกูรูการเมืองอิสระ แต่

เมื่อยอมร่วมหัวจมท้ายกับกะปิบูดและจ้อนมะเร็งเสนอร่างแก้ไขรัฐ 

ธรรมนูญด้วยกันแล้ว อนาคตทางการเมืองก็พอมองเห็นแล้วว่า ไม่ 

ใช่มุ้งมิ้ง แต่ดับสนิท ยกเว้นประเทศไทยจะมีการปกครองแบบอื่น

กะปิดบูดไม่ต้องบรรยายสรรพคุณมาก แค่ชื่อก็น่าเกลียดแล้ว 

เพราะเมื่อกะปิยังบูด แล้วอะไรๆ ก็ต้องเน่าเสียหมด พฤติกรรมของ

กะปิบูดก็ชัดเจนว่าต้องการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย

5บทความ

ป็นข่าวใหญ่โต

“แอปเปิล” ส่งข้อความแจ้งเตือนผู้ใช้ โทรศัพท์มือ

ถือไอโฟนหลายราย ในกลุ่มเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาล ว่า

อาจถูกล้วงตับโดยรัฐบาล “เพกาซัส (Pegasus)” โปรแกรม

สปายแวร์ ของบริษัท เอ็นเอสโอ กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติ

อิสราเอล 

ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ 

ช่วงเดือนกรกฎาคม มีข่าว หนังสือพิมพ์วอชิงตัน โพสต์

และพันธมิตรสื่อ ร่วมกันตรวจสอบ โปรแกรมสปายแวร์ตัวนี้ 

พบว่ามีการใช้เพื่อแฮ็กข้อมูลจากมือถือสมาร์ทโฟนจำานวน 

๓๗ เครื่องที่เป็นของนักข่าว นักเคลื่อนไหว และผู้บริหารระดับ

สูงทั่วโลก

ทางวอชิงตัน โพสต์ รายงานว่า มีการขายโปรแกรม     

เพกาซัส ให้กับรัฐบาลและหน่วยงานรักษากฎหมายของบางประ 

เทศ 

โปรแกรมนี้สามารถแฮ็กเข้ามือถือผ่านการคลิกลิงก์ ทำาให้

สามารถแอบบันทึกอีเมล การสนทนาทางโทรศัพท์ และข้อความ 

นอกจากนี้ในบางกรณี โปรแกรมยังสามารถเปิดใช้งานได้

โดยที่เหยื่อไม่ต้องคลิกเข้าลิงก์ใดๆ

๒๔ พฤศจิกายนมานี่เอง แอปเปิล ยื่นฟ้องบริษัท เอ็นเอส

โอ กรุ๊ป เพราะมีการใช้ เพกาซัส โจมตีผู้ใช้งานแอปเปิลด้วย

มัลแวร์และสปายแวร์ที่อันตราย 

ขณะที่ บริษัท เอ็นเอสโอ กรุ๊ป เพิ่งถูกประธานาธิบดีโจ 

ไบเดน สั่งแบน เพราะแนวทางของบริษัท เอ็นเอสโอ กรุ๊ป ขัด

ต่อนโยบายต่างประเทศและผลประโยชน์ด้านความม่ันคงของ

สหรัฐ

หลังจากฟ้องแล้ว แอปเปิล ได้แจ้งเตือนผู้ใช้จำานวนหนึ่งที่

แอปเปิลพบว่า อาจตกเป็นเป้าหมาย 

ข่าวจากบีบีซีไทยบอกว่า แอปเปิลได้ส่งอีเมลฉบับนี้ถึงผู้

ใช้งานเพราะเชื่อว่าเป็นเจ้าของแอปเปิลไอดีดังกล่าว 

ข้อความจากแอปเปิลคือ...

“กำาลังตกเป็นเป้าหมายของนักโจมตีทางไซเบอร์ที่มีรัฐ

สนับสนุนซึ่งพยายามเข้าถึงไอโฟนของคุณ”

“นักโจมตีเหล่านี้อาจมุ่งเป้าที่คุณโดยตรง เพราะตัวตน

ของคุณหรือเพราะส่ิงท่ีคุณทำา หากนักโจมตีเข้าถึงไอโฟนของคุณ

รัฐบาลล้วงตับ?

ได้ เขาก็อาจเข้าถึงข้อมูลที่อ่อนไหว การสื่อสาร รวมทั้งกล้องและ

ไมโครโฟนได้”

แต่บีบีซี ก็ต้ังข้อสังเกตว่า ยังไม่แน่ชัดว่าแอปเปิลใช้หลักเกณฑ์

ใดในการระบุการโจมตีดังกล่าวว่ามีความเชื่อมโยงกับรัฐ หรือมีการ

โจมตีเกิดขึ้นจริงหรือไม่ เนื่องจากแอปเปิลยังคงแบ่งรับแบ่งสู้ว่าการ

แจ้งเตือนดังกล่าวอาจเป็นข้อผิดพลาดได้ 

หรือการโจมตีบางอย่างระบบของแอปเปิลก็อาจจะตรวจจับ

ไม่ได้เช่นกัน 

และแอปเปิลไม่สามารถให้รายละเอียดได้มากกว่านี้ เนื่อง 

จากอาจกลายเป็นการให้ข้อมูลแฮ็กเกอร์เพื่อใช้ปรับพฤติกรรมการ

โจมตีเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจจับในอนาคต

สำาหรับบุคคลที่ระบุว่าได้รับการแจ้งเตือน มีดังนี้

รศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ รองคณบดี คณะรัฐศาสตร์ มหา 

วิทยาลัยธรรมศาสตร์

สฤณี อาชวานันทกุล นักเศรษฐศาสตร์อิสระ

ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า

เอเลียร์ ฟอฟิ นักสร้างภาพยนตร์ที่ร่วมเรียกร้องประชาธิป 

ไตย

เดชาธร “ฮอกกี้” บำารุงเมือง ศิลปินกลุ่มแรปต้านเผด็จการ

ชยพล ดโนทัย แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม

ย่ิงชีพ อัชฌานนท์ ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมาย

ประชาชน (ไอลอว์)

โบว์ ณัฏฐา มหัทธนา นักกิจกรรมนักเคลื่อนไหวทางการเมือง 

เป็นต้น

ทีนี้ ไปฟังข้อมูลจากบริษัท เอ็นเอสโอ กรุ๊ป กันบ้าง 

บริษัท เอ็นเอสโอ กรุ๊ป บอกว่า “เพกาซัส” ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้

งานในกองทัพหรือ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยข่าวกรอง

ของประเทศที่มีประวัติด้านสิทธิมนุษยชนที่ดีเท่านั้น  

บริษัทได้ขายระบบซอฟต์แวร์น้ีให้กับหน่วยงานภาครัฐของ

บางประเทศเท่านั้น 

๕๑% เป็นหน่วยข่าวกรอง 

๓๘% เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 

และอีก ๑๑% เป็นหน่วยงานทางทหาร

ประเทศที่ถูกระบุว่า นำา “เพกาซัส” ไปใช้ ได้แก่ อาเซอร์ไบ

จาน บาห์เรน ฮังการี อินเดีย คาซัคสถาน เม็กซิโก โมร็อกโก 

รวันดา ซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

ก็นำามาสู่ประเด็นท่ีว่า รัฐบาลไทย หรือกองทัพ ซ้ือ “เพกาซัส” 

มาใช้ด้วยหรือไม่ 

หรือ “แอปเปิล” เหวี่ยงแหเตือนไปยังบุคคลที่ต่อต้านรัฐบาล

ทั่วโลก 

เพราะอยู่ในข่ายอาจถูกล้วงตับ 

เท่าท่ีปรากฏเป็นข่าว คือผลงานการวิจัยและสืบสวนสอบสวน

ของผู้สื่อข่าวกลุ่มหนึ่งที่ใช้ชื่อว่า “ฟอร์บิดเดน สตอรีส์” ของผู้สื่อ

ข่าวที่มีสำานักงานอยู่ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ร่วมกับองค์การ

นิรโทษกรรมสากล (เอไอ) ระบุว่า โทรศัพท์ ๕๐,๐๐๐ หมายเลข ใน 

๕๐ ประเทศทั่วโลก ตกเป็นเป้าหมายที่รัฐบาลซึ่งเป็นลูกค้าของเอ็น

เอสโอ ต้องการเจาะ 

แต่ไม่รู้แน่ชัดว่ามีกี่หมายเลขถูกเจาะและล้วงข้อมูลไปแล้ว

เท่าที่มีข้อมูลระบุว่ามี ๑,๐๐๐ หมายเลข ระบุเจ้าของได้ 

มีตั้งแต่เชื้อพระวงศ์ประเทศย่านอาหรับ  

ของนักธุรกิจระดับผู้บริหารอย่างน้อย ๖๕ ราย 

นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชน ๘๕ ราย

ผู้สื่อข่าว ๑๘๙ ราย

นักการเมืองและเจ้าหน้าที่ทางการกว่า ๖๐๐ ราย

ในนั้นมีทั้งประมุขของรัฐ นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีใน

คณะรัฐบาล ด้วย

ตีวงให้แคบลง มีอยู่ไม่กี่คำาถาม

นั่นคือรัฐบาลไทย หน่วยงานด้านความมั่นคง รวมถึงกอง 

ทัพ เป็นลูกค้าของบริษัท เอ็นเอสโอ กรุ๊ป ด้วยหรือไม่ 

ถ้าเป็น นำามาใช้ในกรณีนี้หรือไม่ หรือใช้เฉพาะตรวจสอบ

ก่อการร้าย 

ในต่างประเทศเขางัดเรื่องนี้กันดุเดือด 

ไม่กี่วันก่อน กลุ่มสิทธิมนุษยชนฟรอนต์ไลน์ดีเฟนเดอร์ส 

(Front Line Defenders : FLD) ซึ่งมีสำานักงานอยู่ที่ดับลิน ใน

ไอร์แลนด์ เปิดเผยผลการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของสมาชิก

กลุ่มองค์การเอกชนชื่ออัลฮัก (Al Haq) ของปาเลสไตน์ 

พบว่า โทรศัพท์ของสมาชิก ๖ คน ถูกแฮ็กด้วยสปายแวร์

เพกาซัส 

เอฟแอลดีระบุว่า ได้เริ่มตรวจสอบอุปกรณ์เมื่อเดือนตุลา 

คม เนื่องจาก กลุ่มอัลฮัก ซ่ึงมีสำานักงานอยู่ท่ีเมืองรามัลเลาะห์ขอ

ให้ตรวจสอบ เพราะมีข้อสงสัยว่าโทรศัพท์เครื่องหนึ่งจะติดไวรัส 

โดยเอฟแอลดีได้แบ่งปันการสอบสวนกับแอมเนสต้ี อินเตอร์

เนชั่นแนล และซิติเซนแล็บ 

ต่อมาทั้ง ๒ กลุ่มต่างยืนยันการพบสปายแวร์ของบริษัท 

เอ็นเอสโอ กรุ๊ป  

เมื่อเดือนตุลาคมเช่นกัน รัฐบาลอิสราเอล ประกาศให้กลุ่ม

อัลฮัก รวมถึงกลุ่มเครือข่ายในปาเลสไตน์เป็นกลุ่มก่อการร้าย 

แต่เมื่อต้นเดือนน้ี กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐข้ึนบัญชีดำา 

บริษัท เอ็นเอสโอ กรุ๊ป อ้างว่ามีพฤติกรรมที่เป็นการควบคุมผู้

เห็นต่าง

ครับ...ท้ังหมดดูเหมือนเป็นการต่อสู้กันทางเทคโนโลยีระหว่าง 

พี่ใหญ่ กับ น้องเลิฟ  

บริษัทเอกชนเขาซัดกันนัว 

ส่วนรัฐบาลทั้งคู่ปากว่าตาขยิบอยู่ข้างหลัง 

ก็สรุป...ยังไม่ปรากฏข่าวว่า ผลจากการแฮ็กข้อมูลได้เกิด

อะไรขึ้นบ้าง คนที่ถูกแฮ็กได้รับผลกระทบอะไรบ้าง  

ในไทยยังเป็นแค่เตือนระวังอาจถูกแฮ็ก 

ก็แสดงว่า ยังไม่มีใครถูกแฮ็กข้อมูล 

แต่ประเด็นนี้ถูกนำาไปขยายความ ถล่มรัฐบาลสนุกปากกัน

ทีเดียว

ก็อยู่ที่รัฐบาลแล้วล่ะครับว่า เลือกที่จะเงียบ 

หรือชี้แจงในข้อเท็จจริง.

งาน กับ เงิน

สร้างงานประชาชนมีผลเลิศ

ถ้าแจกเงิน ระเหิด ไม่เห็นหน

ใช้ภาษีลดน้ำามันพลันมืดมน

เอาภาษี ไปปี้ป่น เปล่าเปลือง

มัวแจกเงิน อ่อนแอ งอแงงก

สร้างงานหัวผงกครกกระเดื่อง

มัวแจกเงินงุ่นง่านบ้านเมือง

สร้างงาน ชาติรุ่งเรืองไม่รู้ โรย

นกน้อยในไร่ส้ม

เรียน ท่านอัตถ์-ท่านเปลว สอง บ.ก.ใหญ่แห่งไทยโพสต์ (อิสรภาพ

แห่งความคิด)

วันนี้ท่าน บ.ก.ทั้งสองท่านอาจจะแปลกใจ (นิดๆ) ว่ากระผม 

นายถึก กำานัน (อาจจะไปรับประทานอะไรที่ทำาให้เกิดอาการ “ผิด

สำาแดง”) เขียน จ่าหน้าจดหมาย และ ไส้ใน ดูจะมีอาการ สวิง

สวาย ผิดปรกติ จึงขอเรียนว่าผมมีความรู้สึก ประทับใจ ดีใจ ยินดี 

ในความสำาเร็จของ นสพ.ไทยโพสต์ที่ยืนยงฝ่าความร้อน ความ

หนาว แดด ลม ฝน และอุปสรรคต่างๆ อย่างอดทน จนเกิด ความ

สำาเร็จสมประสงค์ ดังปรารถนา โดยใช้เวลาในการ ตั้งมั่นมานะใน

จิต อดทนต่ออุปสรรคใดๆ ในใจด้วยอุเบกขา ขันติ สันติในอารมณ์ 

ความซื่อสัตย์สุจริตใจต่อผู้อ่านที่มีเมตตามาช่วยด้วยทรัพย์เพียง

เล็กน้อยให้ “นกน้อยในไร่ส้ม” ฝูงหนึ่งนำาโดย หัวหน้าที่มีศีล สมาธิ 

และปัญญา บินนำาฝูงมาสู่รังที่อบอุ่นจนสำาเร็จ

เปรียบเสมือน เด็กหัดคลาน เติบโตขึ้นมาจนเข้าไปสู่เขตวัย 

เบญจเพส ๒๕ ปี และภาคภูมิใจอย่างสมบูรณ์ จึงน่าภาคภูมิใจใน

วิญญาณแห่งการ “รวมใจต่อสู้ให้เกิดสำาเร็จได้จาก ๑ เล่มในแผง

จนถึง ๑๐๐ เล่ม (แรก) จนเป็นเลข ๔ หลัก”

ผม กำานัน ถึก ก็ได้รู้จัก (อย่างดี) กับคนที่ท่านเปลวเอ่ยนาม

ท่านไว้ใน “ประวัติศาสตร์ ไทยโพสต์ ระวิ โหลทอง กับห้องแถว

สองชั้นคูหาเดียว ของเขา แบ่งพื้นที่รังน้อยของ ไทยโพสต์” ได้

อาศัยใบบุญและคนท่ีมีน้ำาใจอย่าง ระวิ โหลทอง ก็กลับกลายเป็น   

ระวิ หีบทอง (กำาปั่นทองก็ได้) จาก นักข่าวกีฬามือฉมัง เขา สร้าง

ห้องแถวเป็นตึก ได้ด้วย มันสมองและสองมือ จากการเริ่มแจก

หนังสือข่าวเศรษฐกิจ/โฆษณาฟรี ปัจจุบันกลายเป็น หนังสือข่าว

เศรษฐกิจและกีฬา เป็นหนังสืออีกหลายสารพัดเล่ม ท่ีดินและอาคาร

สูง ๕ ชั้นริม ถนนรามอินทรา ๔๐ กำานัน ถึก เคยมีถิ่นพำานักอยู่ที่

ใกล้ๆ ตรงนี้ ๒๕ ปี (เท่ากับอายุไทยโพสต์ที่ เคยพิมพ์ (ช่วยกัน) นี่

คือ “น้ำาใจของเพื่อนที่ช่วยเพื่อน” สร้างตัว....และ ท่านเปลว ก็คือ 

นกน้อยในไร่ส้ม ตัวหนึ่งที่เกิดจากเริ่มต้นในอ้อมแขนของ ระวิ โหล

ทอง นั่นคือ บริษัทการพิมพ์ที่ยิ่งใหญ่ (น้องๆ ไทยรัฐ)

เมื่อ เพื่อนสมาชิก นสพ.ไทยโพสต์ ได้อ่านความรู้สึกของ 

บ.ก.เปลว “ไทยโพสต์ขายอะไร?” แล้วก็ได้พบความจริงใจของ บ.ก. 

คนนี้ทั้งหมด....แน่นอนครับ บ.ก.เปลว สีเงิน ได้ยืนยันแล้วว่า “ไทย

โพสต์ขายอะไร?” แต่ กำานัน ถึก ยืนยันแทนซ้ำาอีกสักประโยคว่า 

“ไทยโพสต์ขายความจริง” และยืนยันตลอดชีวิตไม่มีวัน “ขายตัว”

ผมเขียนจดหมายฉบับนี้ด้วยความรู้สึกแท้จริงจากใจ ในวัน

ออกพรรษา ผมต้องพยายามปลีกวิเวกไปจำาศีลทุกปีบน วัดเขาสะแก

กรัง อุทัยธานี เพื่อนรุ่นน้องที่ผมรัก พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ มือเขียน

ประวัติศาสตร์ ไทยดีเยี่ยมคนหนึ่ง เขาอยู่ที่นั่น (ปีนี้คงไม่พบกันแล้ว 

ที่สำาคัญผมไปพบปะเพื่อน ทพ.ไม่ได้) ขออภัย ๒ บ.ก.ด้วย ว่าแม้ 

ทพ.จะเปิด สนง.ปีหน้าผมก็ไปไม่ได้ พบได้เพียง ตัวหนังสือ แต่ก็ 

ดีใจกับทุกสิ่งที่ ไทยโพสต์ให้

ขอบคุณ บ.ก.ทั้ง ๒ ท่าน

กำานัน ถึก

 

ขอบคุณในความปรารถนาดีจากทุกฝ่าย ที่มีให้กับไทยโพสต์

สมานรอยร้าวทีมโฆษก ตร.

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพราะกะปิบูดมี “กิโยติน

โมเดลเป็นไอดอล” 

ล่าสุดกะปิบูดประกาศเจตนาการต่อสู้ของกลุ่มก้าวหน้าว่า 

ต้องปฏิรูปการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุขแบบปฏิวัติอย่างถอนรากถอนโคน ตามรอบกิโยติน

โมเดล ไม่สนใจความสูญเสียของคนไทย กะปิบูดคือตัวการยุยงส่ง

เสริมให้คนไทยทำาสงครามกลางเมือง

จ้อนมะเร็ง ซึ่งเป็นลูกไม้ตกไกลต้น เพราะบิดาเป็นคนโพ้น

ทะเลที่มาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร รักแผ่นดิน รักประเทศ ไม่คิดที่

จะล้มล้าง ยุงยงส่งเสริมให้คนไทยอกตัญญูต่อสถาบันกษัตริย์ แต่

จ้อนมะเร็งและน้องชายไม่รู้จักแยกแยะ ไม่ทำาตามอุดมการณ์ของ

บิดา แต่ตั้งใจทำาลายสถาบัน เพราะโกรธแค้นที่บิดาถูกคณะราษฎร

กลั่นแกล้ง (เพราะแย่งอำานาจที่ได้มาจากรัฐประหาร ๒๔๗๕) จ้อน

มะเร็งวันนี้ยังไม่สำานึก คอหอยเป็นรูเพราะสูบบุหรี่ไปเลกเชอร์ไป 

รมควันนักศึกษาทั้งห้อง อาจจะเป็นเพราะยึดมั่นในอุดมการณ์หนัง

กำาลังภายในที่ “แค้นต้องชำาระ”

สรุปแล้วสามเกลอท่ีร่วมกันเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญน้ัน

กระทำาเพื่อตนท้ังส้ิน มิได้กระทำาเพื่อประเทศชาติและประชาชน ไอ

ติมอุดมสารก่อมะเร็งและกะปิบูดก็ทำาเพื่อกิเลสตัณหา ความมักใหญ่

ใฝ่สูง ส่วนจ้อนมะเร็งก็ทำาเพื่อความแค้นอย่างเดียว ท้ังสามสหายจึง

ร่วมกันทำาลายแผ่นดินท่ีตัวเองเกิดได้อาศัยอย่างมีความสุข ไม่ว่าจะ

นับถือศาสนาใด แต่ทำาอะไรไว้ต้องรับผลการกระทำาของตน

ป.๔ ราษฎรเต็มขั้น 

 

ด้วยความสัตย์จริง ผมอาจเห็นแย้งในบางประเด็น ผมยังเชื่อ

ว่า ไอติม มีเจตนาบริสุทธิ์อยู่ เพียงแต่ ไอติม ไปเติบโตต่างประเทศ 

จึงไม่ลึกซึ้งในขนบประเพณีสำาคัญๆ บางประการ จึงมองข้ามเรื่อง

สำาคัญบางอย่างไป 

วัฒนธรรมไทยกับฝรั่งไม่เหมือนกัน แค่ภาษาที่ใช้เรียกกันก็

แตกต่างกันลิบลับแล้ว ฝรั่งคุยกับพ่อแม่มีคำาว่า “ยู” แต่คนไทยไม่

คุยกับพ่อแม่ว่า “คุณ” ถ้าเรียกถือว่าห่างเหินกันมาก ครอบครัวนั้น

มีปัญหา 

ผมจึงสรุปว่า ไอติม ยังอ่อนพรรษาการเมืองมาก ถูกใช้เป็น

เครื่องมือง่าย ก็ต้องรอวันให้เขาได้เติบโตและเรียนรู้ความเป็นไทย

ให้มากกว่านี้ โดยเฉพาะรากเหง้าของชาติ ก็หวังว่าวันหนึ่ง ไอติม 

จะเข้าใจครับ 

ส่วนอีก ๒ เกลอที่เหลือ ทำาอะไรไม่ได้แล้วครับ รอวันเป็นคดี

ความ หรือไม่ก็ให้ข่าวในฐานะผู้ลี้ภัย. 

เชื่อมั่นในตนเอง

 บนต้นไม้มีนกวิหกอยู่

มันแสนรู้เสียจริงกิ่งไม่หัก

ใช่ว่ามันเชื่อใจในกิ่งนัก

ปีกที่รักของมันช่วยมั่นใจ

จงเชื่อมั่นในตนเองเสมอ

นักกลอนหน้าต่าง.

....................................

พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์
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6 ภูมิภาค-อาชญากรรม

ขาว
ผู้ประกอบการเบตงกระอักน้ำาท่วมส่งออกไม่ได้

ยะลา • วันที่ 25 พ.ย.64 นายกัมปนาท วงศ์ชูวรรณ ผู้จัดการกลุ่มเกษตรกรทำาสวน

ธารน้ำาทิพย์ สถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพาราส่งออกรายใหญ่ภาคใต้ เปิดเผยว่า ขณะ

นี้ผู้ประกอบการธุรกิจการค้า โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ ได้รับผลกระทบอย่างหนักที่ไม่

สามารถส่งสินค้าออกต่างประเทศไปลงยังท่าเรือปีนัง รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซียได้ และนำา

สินค้าเข้าจากต่างประเทศและประเทศมาเลเซียได้ ทางด่านศุลกากรไทยด่านเบตง อ.เบตง 

จ.ยะลา กับศุลกากรมาเลเซีย รัฐเประ เนื่องจากเกิดน้ำาท่วมในประเทศมาเลเซีย ห่างจาก

ด่านศุลกากรประมาณ 1 กม. ถนนเกิดความเสียหายและยังซ่อมแซมไม่แล้วเสร็จ ตั้งแต่วัน

ที่ 30 ต.ค. มาจนถึงขณะนี้ วันที่ 25 พ.ย.64 ในที่สุดจึงจำาเป็นต้องส่งสินค้าออกจาก อ.เบตง 

จ.ยะลา ไปยังด่านสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา ชายแดนไทย-มาเลเซีย กับรัฐเกดะห์ ระยะ

ทางประมาณ 350 กม. และเส้นทาง อ.เบตง ที่คดเคี้ยวต่อรถบรรทุกขนส่ง รถหัวลากจูง

รถพ่วง ส่งผลให้เกิดความล่าช้าและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นประมาณ 45,000 บาท/เที่ยว เป็นต้น

ทุนเพิ่มขึ้นมาก ทั้งนี้เพื่อจะนำาสินค้าส่งออกไปยังท่าเรือปีนัง ประเทศมาเลเซีย ตามออ                                                                                                      

เดอร์ และมีการนำาเข้าสินค้าจากต่างประเทศและประเทศมาเลเซีย ทางด่านศุลกากร

สะเดาอีกด้วย ค่าขนส่งจึงเพิ่มขึ้นเช่นกัน นายกัมปนาทยังกล่าวอีกว่า  ขอเรียกร้องไป

ยังทางการ รัฐบาล ดำาเนินการประสานงานไปยังรัฐบาลประเทศมาเลเซีย กงสุลไทยใน

มาเลเซีย ช่วยประสานงานดำาเนินการสนับสนุนช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน หากล่าช้าและเกิน

วันที่ 10 ธันวาคม 2564 จะต้องปิดกิจการไปก่อน ขณะนี้ผู้ประกอบการต่างประสบภาวะ

ขาดทุน และเกิดความเสียหายไปแล้วจำานวนนับร้อยล้านบาท จากการค้าชายแดนไทย-

มาเลเซีย ผ่านด่านเบตง กว่า 3,000 ล้านบาท/ปี  

อช.แก่งกระจานเปิดเที่ยวพะเนินทุ่งตามปกติ

เพชรบุรี • เนื่องจากวันที่ 23 พ.ย.2564 ตั้งแต่เวลา 02.00-18.00 น. หน่วยพิทักษ์อุทยาน

แห่งชาติที่ กจ.2 (เขาสามยอด) หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ กจ.4 (บ้านกร่าง) และหน่วย

พิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ 19 (เขาพะเนินทุ่ง) เกิดฝนตกหนัก ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งท่อง

เที่ยวที่สำาคัญของจังหวัดเพชรบุรี มีสภาพเส้นทางสัญจรสู่แหล่งท่องเที่ยวเป็นถนนลูกรัง 

และเป็นเส้นทางลัดเลาะตามไหล่เขามีความลาดชันสูง ส่งผลให้ผิวจราจรช่วงดังกล่าวลื่น

และเป็นหลุม ยากต่อการควบคุมและขับขี่ยานพาหนะ และเกิดน้ำาป่าไหลหลากปริมาณมาก 

ไม่เอื้อต่อการท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ รวมถึงระดับน้ำาได้เอ่อท่วมเส้นทางเข้าสู่แหล่ง

ท่องเที่ยว รถยนต์ไม่สามารถผ่านได้ ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย.2564 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์

จะเข้าสู่ภาวะปกติ และจะแจ้งเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้งนั้น ปัจจุบันสถานการณ์

เข้าสู่สภาวะปกติ เส้นทางสัญจร (เขาสามยอด-เขาพะเนินทุ่ง) สามารถสัญจรได้ตามปกติ จึง

ขอเปิดการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเขาสามยอด บ้านกร่าง และเขาพะเนินทุ่ง ตั้งแต่วัน

ที่ 25 พ.ย.2564 เป็นต้นไป.
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พบต่างด้าวล็อตใหญ่ซุกชายแดน
รอขึ้นรถมุ่งหน้าเข้ากทม.ปริมณฑล
ตาก • ยังทะลักเข้าไม่หยุดแรงงานต่างด้าว 

พบแอบซุกตัวตามชายแดนพบพระอีกเกือบ 

200 คน เสียค่านายหน้าให้ทั้งไทยและเมียน 

มา ตกหัวละ 1.5-2.5 หมื่นบาท นำาพาข้าม

แม่น้ำาเมยก่อนเข้า กทม. 

พ.อ.ณรงค์ชัย เจริญชัย ผบ.หน่วย

เฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 เปิดเผยว่า ตน

ได้มอบหมายให้ พ.ท.สุริยา ผาสุก ผบ.บก.

ควบคุม ฉก.ร.14 ได้จัดกำาลังทหารชุดปฏิบัติ

การกองร้อย ร.1413 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่าย

ปกครอง อ.พบพระ ตำารวจ สภ.พบพระ 

จ.ตาก ซุ่มเฝ้าตรวจพื้นที่ชายแดนพื้นที่หมู่

ที่ 4 บ้านห้วยน้ำานัก ต.ช่องแคบ อ.พบพระ 

จ.ตาก ตลอดคืนวันที่ 24-25 พ.ย.64 ที่ผ่านมา 

ปรากฏว่ากระทั่งเวลาประมาณ 23.30 น. เจ้า

หน้าที่ ได้พบกลุ่มคนจำานวนมากเคลื่อนไหว

ภายในป่ารกทึบ จึงเข้าปิดล้อมและเข้าทำาการ

ตรวจสอบในพื้นที่เป้าหมายทันที ได้พบกลุ่ม

แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายจำานวน 184 คน 

เป็นชาย 111 คน และหญิง 73 คน นอนหลบ

ซ่อนตัวอยู่ในความมืด โดยแต่ละคนต่างมี

กระเป๋าสัมภาระในการเดินทางมาคนละ 1 ใบ

จากที่สังเกตหลายคนตกอยู่ในสภาพ

หนาวสั่นจากอากาศหนาวเย็น และอิดโรย

จากการลักลอบเดินเท้าข้ามแนวชายแดนเข้า

มาในประเทศไทยเป็นระยะทางไกล และมา

รวมตัวกันเพื่อจะรอทีมนายหน้ามารับตัวขึ้น

รถยนต์ไปส่งในพื้นที่ชั้นใน เจ้าหน้าที่ทหารจึง

ต้องให้แรงงานผิดกฎหมายทั้งหมดกระจาย

ตัวแยกออกจากกันเพื่อลดความแออัด และ

ต้องเข้าตรวจสอบด้วยความระมัดระวังตาม

มาตรการป้องกันโรคโควิด-19

หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ทหารได้ประสาน

ขอกำาลังฝ่ายปกครองอำาเภอพบพระและ

ตำารวจ สภ.พบพระ ให้เข้าร่วมนำากำาลัง

ควบคุมตัวแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย นำา

ตัวไปทำาการสอบสวนที่สถานีตำารวจภูธร

อำาเภอพบพระ จังหวัดตาก เพื่อขยายผล               

เชิงลึก

สอบสวนเบื้องต้นทราบว่ากลุ่มแรง 

งานต่างด้าวผิดกฎหมายทั้งหมดรวมจำานวน 

184 คน ที่ถูกเจ้าหน้าที่ทหารจับตัวได้ในครั้ง

นี้เป็นแรงงานที่มาจากประเทศเมียนมา โดย

มีนายหน้าฝั่งประเทศเพื่อนบ้านและฝั่งไทย

ร่วมมือกันนำาเข้ามาผ่านทางเรือข้ามแม่น้ำา

เมย แล้วลักลอบข้ามเข้ามาในพื้นที่ชายแดน

พบพระ โดยทำากันเป็นขบวนการใหญ่

ซึ่งแรงงานแต่ละคนต้องจ่ายค่านาย

หน้าสูงถึงหัวละ 15,000-25,000 บาท เพื่อ

แลกกับการช่วยเหลือนำาพาลอบข้ามชายแดน 

แล้วจะนั่งรถยนต์ของกลุ่มขบวนการฝั่งไทย

พาไปส่งในพื้นที่เชิงเขาแห่งหนึ่ง ก่อนจะมี

กลุ่มขบวนการอีกชุดมานำาทางเดินเท้าข้าม

ภูเขาเขตรอยต่อ อ.พบพระ-อ.วังเจ้า จ.ตาก

และถ้าสามารถเดินทางข้ามภูเขาได้

สำาเร็จโดยไม่ถูกจับกุม จะมีรถยนต์มารับ

แรงงานต่างด้าวอีกทอดเพื่อลำาเลียงไปส่งถึง

หัวเมืองชั้นในทั้งกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ที่มี

ความต้องการแรงงานเข้าไปทำางานในช่วง

ขาดแคลนแรงงาน ล่าสุดเมื่อวันที่ 25 พ.ย.

64 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำาเภอพบพระอยู่

ระหว่างเข้าตรวจสอบคัดกรองโควิดในกลุ่ม

แรงงานต่างด้าวทั้งหมดที่ถูกสกัดจับกุม

ส่วนเมื่อเช้ามืดวันที่ 25 พ.ย.ที่ผ่าน

มา นายเอกสิฏฐ์ วิไลศิลป์ นายอำาเภอวัง

เจ้า จ.ตาก ได้สั่งการให้นายสมบูรณ์ พรมดำา 

ปลัดอำาเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง จัดกำาลัง

สมาชิก อส.ร้อย อส.วังเจ้าที่ 10 นางวทัน

ยา สุขดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ต.นาโบสถ์ ผู้ช่วย

ผู้ใหญ่บ้าน ชุด ชรบ. สนธิกำาลังกับเจ้าหน้าที่

ตำารวจ สภ.วังเจ้า และเจ้าหน้าที่ตำารวจ กก.

4 บก.ปทส. เข้าปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่ไร่มัน

สำาปะหลัง หมู่ที่ 9 บ้านนาแพะ ต.นาโบสถ์ 

อ.วังเจ้า

หลังได้รับแจ้งจากนางวทันยา สุขดี                                                    

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ต.นาโบสถ์ ว่ามีชาวบ้าน

เห็นกลุ่มคนต้องสงสัยคาดว่าจะเป็นชาว

ต่างด้าวเดินเท้าลัดเลาะข้ามเขา มุ่งหน้าเข้า

มาหลบซ่อนตัวในพื้นที่เพื่อจะรอรถมารับ 

ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ปิดล้อมตรวจค้นนานกว่า 1 

ชั่วโมง พบแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาซ่อน

ฝนกระหน่ำาชุมพรอ่วมน้ำาท่วมหน3

ตัวอยู่ในไร่มันสำาปะหลังจำานวน 31 ราย เป็น

ชาย 18 ราย หญิง 13 ราย ตรวจสอบไม่มี

เอกสารหลักฐานใดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ จึง

ร่วมกันจับกุมตัวเพื่อนำาไปตรวจหาเชื้อโควิด-

19 พร้อมนำาส่งพนักงานสอบสวน สภ.วังเจ้า 

ดำาเนินคดีต่อไป

ขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทุก

หน่วยใน 5 อำาเภอชายแดนจังหวัดตาก ยัง

คงคุมเข้มพื้นที่ช่องทางธรรมชาติที่ล่อแหลม 

เพื่อสกัดกั้นการลักลอบขนแรงงานต่างด้าว

ผิดกฎหมายเข้ามาในพื้นที่ชายแดนจังหวัด

ตากตลอด 24 ชั่วโมง.

ชุมพร • ฝนกระหน่ำาต่อเนื่องส่งผลให้

จังหวัดชุมพรเกิดน้ำาท่วมระลอกที่ 3 ในรอบ

เดือนนี้ รองผู้ว่าฯ ประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้า

ระวังน้ำาป่าไหลหลากและน้ำาท่วมฉับพลันใน

อีก 4 อำาเภอ ผู้อยู่พื้นที่เสี่ยงให้ขนของข้ึนที่สูง

หลังจากจังหวัดชุมพรประสบภัยน้ำา

ท่วมมาแล้วถึง 2 ครั้ง เมื่อต้นเดือนและกลาง

เดือนพฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา เนื่องจาก

เกิดฝนตกหนักและน้ำาป่าไหลหลากท่วม

ใน 7 อำาเภอ มีราษฎรได้รับความเดือดร้อน

กว่า 2 หมื่นคน เสียชีวิต 4 คน ที่อยู่อาศัย 

สิ่งสาธารณูปโภค พื้นที่การเกษตรเสียหาย

จำานวนมากนั้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 25 พ.ย.64 จังหวัด

ชุมพรได้เกิดน้ำาท่วมระลอก 3 ในรอบเดือน

พฤศจิกายน จากฝนที่ตกหนักในพื้นที่ ทำาให้

เกิดน้ำ าป่าไหลหลากในพื้นที่ ของจังหวัด

ชุมพร โดยเฉพาะในพื้นที่โซนใต้ตั้งแต่อำาเภอ

ทุ่งตะโก อำาเภอหลังสวน อำาเภอพะโต๊ะ และ

อำาเภอละแม ได้เกิดน้ำาท่วมเป็นวงกว้าง ส่ง

ผลให้ถนนสายต่างๆ ตามหมู่บ้านและตำาบล 

รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรได้ นอกจากนั้น

ถนนสายหลักเลียบชายฝั่งทะเลจากอำาเภอ

หลังสวนไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานี หลายจุด

ได้เกิดน้ำาป่าไหลหลากเข้าท่วมสูง รถทุกชนิด

ไม่สามารถสัญจรได้

ขณะที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ได้ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัย และมีการ

เคลื่อนย้ายผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงใน

หมู่บ้านที่ประสบภัยน้ำาไปอาศัยอยู่ในสถานที่

ปลอดภัย ขณะที่ยังคงมีฝนตกอย่างหนักลง

มาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดชุมพร คาดว่า

สถานการณ์น้ำาในแม่น้ำาสายหลักต่างๆ จะมี

ปริมาณสูงขึ้น และเอ่อท่วมบ้านเรือนราษฎร

และพื้นที่การเกษตรเป็นวงกว้างอีกหลาย

พื้นที่ของจังหวัดชุมพร

ด้านนายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่า

ราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่า

ราชการจังหวัดชุมพร ได้ออกประกาศด่วน

แจ้งเตือนภัยขอให้ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่อำาเภอ

หลังสวน อำาเภอละแม อำาเภอทุ่งตะโก และ

อำาเภอพะโต๊ะ เฝ้าระวังน้ำาป่าไหลหลากและ

น้ำาท่วมฉับพลันจากการเกิดฝนตกหนัก ผู้ที่อยู่

ในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ลุ่มขอให้เตรียมขนย้าย

ทรัพย์สิน สัตว์เลี้ยงไว้ที่สูง และให้อพยพไป

อยู่ในที่ปลอดภัย พร้อมทั้งร้องขอความช่วย

เหลือได้ทันทีที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ใน

อำาเภอที่ประสบภัยน้ำาท่วม

นอกจากนี้ยังได้ออกโทรสารด่วนที่สุด

ถึงนายอำาเภอ องค์กรปกครองส่วนทองถิ่น ให้

ออกช่วยเหลือแจ้งเตือนสถานการณ์อุทกภัย

แก่ประชาชน โดยให้ปฏิบัติตามแผนเผชิญ

เหตุอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงไปอยู่ในที่

ปลอดภัยตามที่ที่กำาหนดไว้ในแผนเผชิญเหตุ

โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่าง

เคร่งครัด ให้จัดหาอาหารพร้อมรับประทาน (อา                                                                   

หารกล่อง) พร้อมน้ำาดื่ม แจกจ่ายให้กับผู้ประ 

สบภัยอย่างเพียงพอจนกว่าผู้ประสบภัยจะช่วย

เหลือตนเองได้ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้อง                                                                

ถ่ินทุกแห่งท่ีประสบภัยจัดต้ังโรงครัวจิตอาสาข้ึน 

หากเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่นให้อำาเภอพิจารณาจัดตั้งโรงครัวจิตอาสา

ของอำาเภอขึ้น หากเกินศักยภาพของอำาเภอให้

ร้องขอไปยังจังหวัดเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ขณะที่นายวัฒนะ โพธิ์นาคเงิน ผู้อำา 

นวยการแขวงทางหลวงชุมพร กล่าวว่า หลัง

จากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง ทำาให้เกิดน้ำาท่วม

ไหล่ทางและผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 

41 หรือเอเชีย 41 ขาขึ้นกรุงเทพฯ และล่อง

ใต้ ตอน เขาบ่อ-ท่าทอง กม.11+500 ถึง กม.

11+700 อ.เมืองฯ จ.ชุมพร ระดับน้ำาไหล่ทาง

และถนนสูง 10-30 ซม. รถทุกชนิดยังคงผ่าน                                                                  

ได้ แต่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่อง 

จากยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง.

นครพนม • ตำารวจน้ำารวบ 2 นายหน้า

ขบวนการลักลอบขนแรงงานเถื่อน นำาเข้า

ชาวลาวส่งพื้นที่ชั้นใน เพิ่มมาตรการเข้มงวด

หวั่นนำาเชื้อโควิดแพร่ระบาด

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 พ.ต.ต.กิตติ

พงศ์ พึ่งชมพู สารวัตรสถานีตำารวจน้ำา 2 กอง 

กำากับการ 10 (สว.สน.2 กก.10) อ.ธาตุพนม 

จ.นครพนม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แถลงการณ์ผลการสกัดกั้นจับกุมนายหน้า

จำานวน 2 คน ลักลอบขนแรงงานต่างด้าว

เข้าเมืองผิดกฎหมาย ชื่อนายกล่อง บุญญา

ฤทธิ์ อายุ 56 ปี นายธัญนพ โชคมาดี เป็น

ชาวบ้าน ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 

และแรงงานต่างด้าวชาวลาวจำานวน 2 คน 

ชื่อท้าวดำา วอนดาลา ชาวแขวงสะหวันนะ

เขต และนางเวียง บุดดาจัน ชาวแขวงบอลิ

คำาไซ สปป.ลาว  

ตรวจสอบทั้งคู่ ไม่มี เอกสารการขอ

อนุญาตเดินทางเข้ามาอย่างถูกต้องตาม

กฎหมาย พร้อมยึดรถยนต์กระบะที่ใช้กระทำา

ความผิดจำานวน 1 คัน ยี่ห้อโตโยต้า สีบรอนซ์

ทอง ทะเบียน ฒฒ 8621 กทม. โดยจับกุม

ได้ที่บริเวณปั๊มน้ำามัน ปตท. บ้านต้อง ต.ฝั่ง

แดง อ.ธาตุพนม ตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 212 (ถนนชยางกูร) เมื่อกลางดึก

ที่ผ่านมา หลังผู้ต้องหาทั้งสองลักลอบขนส่ง

ชาวลาวเพื่อนำาไปขายแรงงานในพื้นที่ชั้นใน

จากการสอบถามเบื้องต้น นายหน้า

ชาวไทยทั้งสองคนให้การรับสารภาพว่าได้

ติดต่อกับนายหน้าชาวลาว เพื่อลักลอบขน

แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผ่านช่อง

ทางธรรมชาติ โดยใช้เรือหาปลาเป็นพาหนะ

แล่นข้ามแม่น้ำาโขงส่งที่ริมตลิ่งฝั่งไทย จากนั้น

นายหน้าชาวไทยก็จะขับรถยนต์มารับเพื่อส่ง

ไปขายแรงงานตามร้านอาหาร หรือทำางานใน

สวนการเกษตร และเป็นลูกเรือประมง ส่วน

ใหญ่มีออเดอร์สั่งนำาเข้าจากลูกค้าอยู่ กทม.

เนื่องจากในช่วงโควิดระบาด ด่าน

พรมแดนไทย-ลาว ณ สะพานมิตรภาพฯ แห่ง

ที่ 3 (นครพนม-คำาม่วน) ถูกปิด ประชาชนทั้ง

สองประเทศ รวมถึงนักท่องเที่ยวงดการเดิน

ทางข้ามไปมา ยกเว้นการขนส่งสินค้าอุปโภค

บริโภคระหว่างประเทศเท่านั้น ทำาให้แรงงาน

ชาวลาวไม่สามารถเดินทางเข้ามาทำางานใน

ประเทศไทยได้ จึงมีนายหน้าชาวไทยหัวใส

ฉวยโอกาสลักลอบขนแรงงานแลกเงินค่าหัว

ละประมาณ 5,000 บาท เพื่อนำาส่งต่อไปยัง

ลูกค้าที่ต้องการแรงงานผิดกฎหมาย 

นอกจากนี้แล้วแรงงานที่ลักลอบเข้า

เมืองผิดกฎหมายบางรายติดเชื้อโควิดมา

ด้วย เช่น กรณีเจ้าหน้าที่หน่วยงานความ

มั่นคงจับกุมแรงงานต่างด้าวชาวลาวเป็น

หญิงอายุ 28 ปี ว่าจ้างเรือหาปลาลักลอบเข้า

ประเทศไทยทางช่องทางธรรมชาติในพื้นที่ 

อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ทั้งสองถูกนำาตัวไป

ตรวจหาเชื้อโควิด พบว่าผลเป็นลบ ส่วนชาย

คนขับเรือ วันถัดมาก็มีผลตรวจเป็นลบเช่น

เดียวกัน

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่จะขยายผล

ติดตามจับกุมผู้ร่วมขบวนการมาดำาเนินคดี

ตามกฎหมาย เชื่อว่ามีการทำาเป็นขบวนการ 

ในช่วงปิดด่านชายแดนโดยไม่มีกำาหนดจะ

เปิดพรมแดนเมื่อไหร่ จึงใช้วิธีลักลอบขน

แรงงานเข้าราชอาณาจักรแบบกองทัพมด 

สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคโควิดระบาด พร้อม

เพิ่มมาตรการในการป้องกันการลักลอบขนส่ง

แรงงานต่างด้าว รวมถึงยาเสพติดในช่วงควบ 

คุมโควิดระบาดไปพร้อมๆ กัน.

รวบ2นายหน้าขบวนการลอบขนแรงงานเถื่อน

ขอนแก่น • ตำารวจคุมตัวเยาวชน 17 ปี ผู้

ต้องหาก่อเหตุชิงทองภายในร้านทองห้างดัง

ขอนแก่น ได้สร้อยข้อมือทองคำาหนัก 3 บาท

ไปจำานวน 8 เส้น น้ำาหนักรวม 24 บาท มา 

สอบสวนที่กองบัญชาการตำารวจภูธรภาค 4 

เบื้องต้นรับสารภาพว่าก่อเหตุจริง ต้องการ

เงินใช้และเล่นพนันออนไลน์ จึงได้ซื้อปืนมา

ซ้อมและวางแผนก่อเหตุขึ้น

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 25 พ.ย.2564 

ที่กองบัญชาการตำารวจภูธรภาค 4 (บช.ภ.4) 

จ.ขอนแก่น พล.ต.ท.ยรรยง เวชโอสถ ผบช.ภ.

4 พร้อมด้วย พล.ต.ต.ณัฐนนท์ ประชุม ผบก.

สส.ภ.4 ได้ควบคุมตัวนายเอ (นามสมมุติ) อายุ 

17 ปี ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุใช้อาวุธปืนชิงทรัพย์

ร้านทองกีรติ ซึ่งตั้งอยู่ชั้น 2 ภายในศูนย์การ

เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น เหตุเกิดเมื่อวันที่ 

20 พ.ย.ที่ผ่านมา มาทำาการสอบสวน หลังถูก

เจ้าหน้าที่ตำารวจชุดสืบสวน บก.สส.ภ.2 ร่วม

กับ บก.สส.ภ.4 จับกุมตัวได้ที่ จ.ชลบุรี เมื่อ

ช่วงเที่ยงที่ผ่านมา 

พล.ต.ท.ยรรยง เวชโอสภ ผบช.ภ.

4 กล่าวว่า พฤติการณ์ของคนร้าย หลังก่อ

เหตุได้หลบหนีออกจากห้างเซ็นทรัล ผ่าน 

ถ.ศรีจันทร์ มุ่งหน้าเข้าชุมชนศาลหลักเมือง 

ผ่านหน้าสถานีรถไฟขอนแก่น ผ่านตลาด

รถไฟ เข้าไปในบริเวณลานจอดแห่งหนึ่งใน

ซอยวัดวุฒาราม และได้หายตัวไป หลังเกิด

เหตุเจ้าหน้าที่ตำารวจได้ประชาสัมพันธ์ตำาหนิ

รูปพรรณคนร้ายไปทุกช่องทาง โดยจัดชุด

สายตรวจออนไลน์ตามเฝ้าฟังข้อมูลทุกช่อง

ทาง จนมีพลเมืองดีแจ้งเบาะแสเข้ามา จึงได้

ไปทำาการตรวจสอบบริเวณโดยรอบลานจอด

รถในซอยวัดวุฒาราม พบสร้อยข้อมือทองคำา

น้ำาหนัก 3 บาท จำานวน 1 เส้น ตกอยู่ที่ลาน

จอดรถ และบริเวณใกล้เคียงมีหอพักแห่ง

หนึ่งที่อยู่ใกล้บริเวณที่คนร้ายหายไป

“เจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิด

ไม่พบการหลบหนีออกจากบริเวณหอพักดัง

กล่าว คาดว่าคนร้ายน่าจะเข้าไปหลบซ่อนตัว 

จึงได้เข้าตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าพักหอพัก พบ

ว่ามีชายต้องสงสัยคือ นายเอ อายุ 17 ปี ได้

มาเปิดห้องเช่ารายวันของหอพักดังกล่าวใน

วันที่ 16 พ.ย.2564 และเช็กเอาต์ออกในวัน

ที่ 21 พ.ย. เจ้าหน้าที่ตำารวจจึงได้ตรวจสอบ 

พบว่าได้หลบหนีจากขอนแก่นไปพักอาศัย

อยู่ที่ อ.เมืองฯ จ.ชลบุรี และประกอบอาชีพ

รับจ้างที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่ ต.คลอง

สี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เจ้าหน้าที่จึง

ได้ติดตามตัวจนพบนายเอ โดยให้การรับ

สารภาพว่าคือผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนชิงทองที่

ขอนแก่นจริง”

ผบช.ภ.4 กล่าวต่ออีกว่า ขณะจับกุมเจ้า

หน้าที่ ได้ตรวจยึดสร้อยข้อมือทองคำาน้ำาหนัก 

3 บาท จำานวน 4 เส้น ที่ได้จากการชิงทรัพย์ 

โดยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า แรงจูงใจใน

การก่อเหตุเนื่องจากติดการพนัน และต้องการ

นำาเงินที่ ได้จากการก่อเหตุไปเล่นการพนัน

ออนไลน์และใช้จ่ายในชีวิตประจำาวัน อย่างไร

ก็ตาม ภายหลังการสอบปากคำาแล้วเสร็จจึง

ตั้งข้อกล่าวหาว่า ชิงทรัพย์ในเวลากลางคืน

โดยใช้อาวุธปืนฯ โดยกระทำาด้วยประการอื่น

ใดเพื่อไม่ให้เห็นหรือจำาหน้าได้, มีอาวุธปืน

และเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยมิได้รับ

อนุญาต และพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน 

ที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร และยิงปืน

โดยไม่ใช่เหตุในเมือง ในหมู่บ้านฯ พร้อมทั้ง

ควบคุมตัวนำาส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมือง

ขอนแก่น เพื่อดำาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.

จับแล้วโจรชิงทองขอนแก่น

ยช.17รับติดพนันออนไลน์



แล้วกว่า 90 ล้านโดส ตามที่นายกรัฐมนตรีต้องการเร่งให้ฉีดวัคซีน

ครบ 100 ล้านโดส คาดว่าไม่เกินวันที่ 5 ธันวาคม 

โดยเชื่อว่าการเปิดประเทศอย่างปลอดภัย ไม่ควรมีผู้เสีย

ชีวิต หรือเจ็บป่วยรุนแรงจนเกินขีดความสามารถของกระทรวง

สาธารณสุข 

ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนไม่ถึง 5 คน ที่

เกิดจากวัคซีนจริงๆ แต่เป็น 5 ในร้อยล้านโดส 

ส่วนการเสียชีวิตอื่นๆ ไม่พบว่าเกี่ยวกับวัคซีน หากแต่เป็น

สาเหตุที่เกิดร่วมกัน 

และย้ำาว่าอาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีนไม่เท่ากับ

ผลข้างเคียงหรือแพ้วัคซีน

“สำาหรับประชาชนที่ยังไม่ได้เข้ารับวัคซีน กระทรวง

สาธารณสุขจะเร่งปูพรมลงไปค้นหา โดยให้อาสาสมัครสาธารณสุข
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7บทความ

ระทรวงสาธารณสุขเรียกคนไทย 7-8 ล้านคน ที่ยังไม่

ฉีดวัคซีนว่าเป็น “ฮาร์ดคอร์” (hard-core) 

ผมสงสัยว่าได้ข้อสรุปนั้นมาจากไหน

เพราะคำาว่า “ฮาร์ดคอร์” หมายถึงคนที่มีความคิดเห็น

สุดขั้ว คัดค้านและต่อต้านอย่างชัดเจน

ผมไม่เชื่อว่าคนไทย 7-8 ล้านที่ยังไม่ได้วัคซีนแม้แต่เข็ม

แรกนั้นจะเป็นเช่นนั้น

ตรงกันข้าม คนส่วนใหญ่ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนั้นน่าจะมี

เหตุผลที่แตกต่างกันไปหลายๆ ทาง

เช่น เข้าไม่ถึงวัคซีนเพราะอยู่ไกลปืนเที่ยง

หรือเข้าไม่ถึงข้อมูลของทางการจึงไม่สามารถลงทะเบียน

ขอบริการ

หรืออยู่ในสถานะที่ป่วยติดเตียง ไร้ญาติ ขาดคนช่วย

เหลือให้รับวัคซีนได้

ส่วนที่ปฏิเสธวัคซีนด้วยความเชื่อว่าเป็นอันตรายหรือ

กลัวผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์นั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง

ผมไม่เชื่อว่าในกรณีของประเทศไทยมีขบวนการต่อต้าน

การฉีดวัคซีนถึงขั้นที่จะออกมาประท้วงกันเหมือนในประเทศ

ยุโรปและสหรัฐฯ

เพราะความคิดเรื่องการเมือง, เสรีภาพส่วนบุคคลและ

ความรับผิดชอบของรัฐต่อสวัสดิการของประชาชนของฝรั่งกับ

ไทยนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

จึงเป็นหน้าที่ของทางการที่จะต้องเข้าให้ถึงคนเหล่านี้

เพื่อให้ได้รับวัคซีนเข็มแรก

หลักปฏิบัติไม่ควรจะเป็นว่าคนไทยที่ต้องการวัคซีนต้อง

มาหาที่ฉีด

แต่ต้องเปลี่ยนเป็นว่าวัคซีนจะไปหาคนเหล่านี้

ทราบว่ากระทรวงสาธารณสุขรับทราบถึงปัญหานี้และ

กำาลังหาทางแก้ปัญหานี้อยู่

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข บอก

นักข่าวว่า สถานการณ์ โควิด-19 ขณะนี้มีแนวโน้มผู้ติดเชื้อ

ยืนยันคงที่ ขณะที่ผู้ป่วยอาการหนักลดลง ผู้เสียชีวิตยังอยู่ใน

หลักสิบราย โดยจังหวัดที่มีแนวโน้มต้องจับตามองเป็นพิเศษมี 

13 จังหวัด แบ่งเป็น

1) ติดเชื้อเฉลี่ยเกิน 100 รายต่อวัน และผลตรวจ ATK 

มากกว่า 5% มี 5 จังหวัด ได้แก่ สงขลา ตรัง สุราษฎร์ธานี 

กระบี่ และนครศรีธรรมราช

2) ติดเชื้อรายวันเฉลี่ยเกิน 100 รายต่อวัน และผลตรวจ 

ATK พบน้อยกว่า 5% มี 3 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น สระแก้ว 

และนครราชสีมา

3) ติดเชื้อเฉลี่ย 50-100 รายต่อวัน มี 5 จังหวัด ได้แก่ 

สระบุรี อุบลราชธานี อุดรธานี กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ์ 

ทั้งนี้ ปัจจัยการติดเชื้อในช่วงนี้ส่วนใหญ่มาจากในชุมชน 

ครอบครัว กิจกรรมเสี่ยง ได้แก่ งานศพ งานบุญ งานเลี้ยง

สังสรรค์ และสถานที่เสี่ยง ได้แก่ ตลาด แคมป์คนงาน โรงงาน 

เรือนจำา โรงเรียน ซึ่งหลายจังหวัดพบเป็นคลัสเตอร์ในสถานที่มี

แรงงานต่างด้าว

ดังนั้นจึงต้องเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว และจับตาดูแนว

โน้มผู้ติดเชื้อหลังงานลอยกระทง จนถึงเดือนธันวาคม เนื่องจาก

เป็นช่วงไฮซีซั่นมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศจำานวนมากขึ้น 

โดยเฉพาะจากยุโรปซึ่งพบการติดเชื้อสูงขึ้น

นพ.เกียรติภูมิกล่าวต่อว่า สำาหรับการเตรียมการเปิดประเทศ

ให้ทุกจังหวัดจัดทำาแผนปฏิบัติการ เน้นกำากับติดตามมาตรการ 

VUCA หลัก คือ

V : Vaccine นำาประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ได้มาก

ที่สุด โดยเฉพาะในกลุ่ม 608 โดยจัดบริการทั้งในและนอกสถาน

พยาบาล ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ จัดลงทะเบียน แรงงานต่างด้าว ใน

ชุมชน รวมถึงให้ อสม.ช่วยค้นหาเชิงรุก

U : Universal Prevention ป้องกันตัวเองตลอดเวลา

C : Covid-Free Setting สถานที่บริการมีความพร้อม ผู้ให้

บริการฉีดวัคซีนครบ

A : ATK เฝ้าระวังและตรวจหาเชื้อในกลุ่มเสี่ยง รวมถึงเฝ้า

ระวังชุมชนหนาแน่น และมีแรงงานต่างด้าว

ปลัด สธ. ยังบอกว่า ได้สั่งให้ทุกพื้นที่ช่วยสำารวจรวบรวม

ประเด็นและเหตุผลที่คนไม่ยอมฉีดวัคซีนเพื่อนำามาปรับกลยุทธ์ 

โดยจะมีการอบรมทีมเชิงรุกในการให้ข้อมูลจูงใจให้เข้า

รับวัคซีนให้เป็นไปตามเป้าหมาย 100 ล้านโดส ก่อนวันที่ 5          

ธันวาคมนี้

วันก่อน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค 

ไปเล่าในการบรรยายพิเศษว่าด้วยผลการให้บริการวัคซีนโควิด-

19 ตามเป้าหมาย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำาแผนเตรียม

ความพร้อมรองรับการเปิดประเทศ และการระบาดของโควิด-19 

ประจำาปีงบประมาณ 2565 ภาคเหนือว่า 

จากตัวเลขที่เป็นทางการ รายงานว่าได้ฉีดวัคซีนไปทั้งหมด 

88.9 ล้านโดส 

และกำาลังใส่ข้อมูลเพิ่มเติมอีกล้านกว่าคน รวมฉีดวัคซีน

กาแฟดำ

จริญพรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา.. ในเวลา

หนึ่งเดือนนับตั้งแต่ วันปวารณาออกพรรษา ๒๑ ตุลาคม 

เป็นต้นมา เป็นช่วงเวลาอันมีค่ายิ่งของพุทธศาสนิกชนที่

ได้ประกอบกาลทาน.. ถวายสังฆทานพิเศษ ที่มีความจำาเพาะตาม

พุทธบัญญัติ ที่เรียกว่า ถวายผ้ากฐิน โดยสิ้นสุดเขตกาลทาน เมื่อ

วันขึ้น ๑๕ ค่ำา เดือน ๑๒ ตรงกับวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่

เพิ่งผ่านไป

๑๕ ค่ำา เดือน ๑๒.. ในปีนี้ ตรงกับวันพระใหญ่ ที่พระสงฆ์

ในแต่ละอาวาสจักต้องประกอบสังฆกรรม ที่เรียกว่า ลงอุโบสถ 

เพื่อฟังพระภิกษุสวดศีลปาฏิโมกข์ ๒๒๗ สิกขาบท หากมีจำานวน

ภิกษุ ๔ รูปขึ้นไป..

นอกจากเป็นวันพระใหญ่แล้ว ยังตรงกับวันลอยกระทง

ตามประเพณีของชาวไทย ที่จะจัดกระทงจุดประทีป อธิษฐาน

ธรรมลอยบูชา เหนือแม่น้ำาลำาคลองหนองบึงตามนิยมของ

ชุมชนทั้งหลาย ที่แฝงไปด้วยกลิ่นอายอารยธรรม.. ในความเป็น

ประเพณีที่มีรูปแบบความรื่นเริงสนุกสนานอย่างสร้างสรรค์

ที่สำาคัญยิ่ง.. ในความเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำา เดือน ๑๒.. คือ 

เป็นวันสุดท้ายแห่งเขตกาลทาน.. ที่สามารถถวายผ้ากฐินด้วยการ

ประกอบสังฆทานพิเศษตามพระวินัยนิยมบรมพุทธานุญาตนี้ ได้

วันขึ้น ๑๕ ค่ำา เดือน ๑๒.. ในปีนี้จึงมีความสำาคัญครบ

ใน ๓ ความหมายตามที่กล่าว ดังเมื่อ สำานักสงฆ์พระธาตุภูหว้า

รัตนคีรี จ.ภูเก็ต ได้จัดให้มีการจัดงานถวายผ้ากฐินสามัคคีของ

คณะศิษย์ศรัทธา ที่นำาโดย นายณรงค์-นางวันดี วุ่นซิ้ว ผู้ว่า

ราชการจังหวัดภูเก็ตและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต.. นาง

เมทินี ชโลธร อดีตประธานศาลฎีกา คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ 

และ น.ส.รจนา วานิช ประธานคณะศิษย์ศรัทธาพุทธศาสนิกชน

ที่ได้ร่วมกันจัดงานถวายผ้ากฐินครั้งประวัติศาสตร์กลาง

ทะเลอันดามันบนเรือพีพีครุยเซอร์ และเรือนางฟ้าดาราณี.. 

ท่ามกลางคณะศรัทธาที่ได้รับการตรวจคัดเลือกตามมาตรฐาน

สาธารณสุข เพื่อเป็นตัวแทนศาสนิกชนเข้าร่วมงานถวายผ้า

กฐินประวัติศาสตร์กลางทะเลอันดามันดังกล่าว ในวันที่ ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ในท่ามกลางบรรยากาศที่

เกื้อกูลให้เห็นความสวยงามของท้องทะเลอันดามันที่ยังไม่เคย

สิ้นมนต์ขลัง จึงได้เห็นความรื่นเริง เบิกบาน แจ่มใส ของคณะ

ศรัทธาสาธุชนที่มีโอกาสลงเรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่ เพื่อร่วมงาน

บุญกุศลครั้งสำาคัญดังกล่าว

ในงานถวายผ้ากฐินบนเรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่กลางทะเล

อันดามันครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ได้มีการจัดประกอบศาสน

กิจของคณะสงฆ์ที่เรียกว่า กระทำาสังฆกรรมบนเรือกลางทะเล... 

โดยกำาหนดเรืออีกลำาที่ชื่อเรือ นางฟ้าดาราณี เป็นเขตประกอบ

สังฆกรรม โดยสมมติเป็น อพัทธสีมา คือ สีมาที่อ้างอิงธรรมชาติ 

เช่น ป่า ภูเขา แม่น้ำาลำาธาร หนองคลองบึง.. หรือทะเล.. อันเป็น

ไปตามพระวินัยที่พุทธบัญญัติไว้

ด้วยความมีสติปัญญาของคณะสงฆ์จึงได้เห็นการจัดการ

กำาหนดพัทธสีมาอย่างถูกต้องบน เรือนางฟ้าดาราณี ที่ถูก

จัดเป็นดุจอุโบสถบนน้ำา สวยงามด้วยดอกไม้ธงทิวริ้วผ้าที่เกิด

จากการออกแบบจัดการด้วยน้ำามือของมนุษย์ด้วยจิตศรัทธา

เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา อันควรค่าแก่การอนุโมทนา

สาธุการ... เมื่อแลเห็น.. เรืออุโบสถ (อพัทธสีมา) ดังกล่าวจอด

ทอดสมออยู่ในอ่าวของทะเลอันดามัน ที่สงบนิ่งอยู่บนผืนน้ำา

ทะเลที่ประดับด้วยริ้วคลื่นเล็กๆ ที่มักปลิวผ่านไปขึ้นชายฝั่ง

เกาะภูเก็ตอย่างพอเหมาะ จึงเห็นความสงบของเรือที่จอด

ทอดสมอนิ่งอยู่กลางทะเล เกื้อกูลให้คณะสงฆ์กระทำาสังฆกรรม 

ด้วยญัตติทุติยกรรม อันจะต้องกระทำาในเขตสีมาหรือ                                     

อพัทธสีมาที่ถูกต้องตามพุทธบัญญัติ

บนเรือลำาดังกล่าวที่ถูกคณะสงฆ์ยกขึ้นเป็นอพัทธสีมา.. จึง

ไม่มีศรัทธาสาธุชนเข้าไปคาบเกี่ยวอาศัยอยู่บนเรือลำาดังกล่าว

แม้แต่คนเดียว.. รวมถึงไม่มีคนเรือ.. นายท้ายเรือ.. กะลาสีเรือ.. 

เพื่อเปิดที่ประชุมกระทำาสังฆกรรมเฉพาะภิกษุสงฆ์เท่านั้น ตาม

ที่ได้มีสังฆมติสมมติเรือลำาดังกล่าวตามกว้างและยาว เป็นพื้นที่           

อพัทธสีมาประกอบสังฆกรรม โดยจอดอยู่ห่างจากฝั่ง.. และเรือ

ทุกลำา ให้แลดูโดดเด่นสวยงาม น่าอนุโมทนายิ่งในยามที่ได้เห็น

คณะสงฆ์ประกอบสังฆกรรมร่วมกัน...

ซึ่งแตกต่างจากเรืออีกลำาหนึ่ง คือ เรือพีพีครุยเซอร์ .. ที่

ถูกกำาหนดให้เป็นเหมือน เรือวิหารธรรม .. ที่ประชุมของพระ

สงฆ์และอุบาสก-อุบาสิกา ที่สามารถประกอบศาสนกิจอยู่ร่วมกัน

ได้ จึงได้กำาหนดให้เป็นมหาวิหารกลางทะเลอันดามัน เพื่อการ

ประกอบศาสนกิจ สวดมนต์ สมาทานศีล บูชาธรรม.. คณะสงฆ์

อันเป็นกาลทานในสังฆทานพิเศษที่มีความจำาเพาะ.. ที่ทำาได้ยาก

กว่าสังฆทานทั่วไป ซึ่งจะต้องครบองค์ธรรมตามพระวินัยนิยม

บรมพุทธานุญาต... การถวายผ้ากฐิน.. ครั้งประวัติศาสตร์กลาง

ทะเลอันดามันในครั้งนี้ ท่ามกลางศาสนิกชนจำานวนมากกว่า 

๑๐๐ ชีวิต..

ที่น่าสนใจยิ่งต่อการพิจารณา เมื่อได้เห็นความสงบที่เกิด

ขึ้นในระหว่างท่ามกลาง ขณะคณะสงฆ์ไปขึ้นเรืออันดามันที่

กำาหนดเป็น อพัทธสีมา อันเป็นเขตสังฆกรรมของสงฆ์ที่จะต้อง
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เ

ประจำาหมู่บ้าน (อสม.) ไปเคาะประตูบ้าน รวมถึงคนที่ฉีดวัคซีน

ไปนานแล้ว ก็ต้องเข้ามารับบูสเตอร์ ซึ่งประเทศไทยเป็นประ

เทศแรกๆ ที่ประกาศฉีดบูสเตอร์ ตอนนี้น่าจะฉีดแล้ว 3-4              

ล้านคน 

“เพราะการระบาดเกิดจากภูมิที่ลดลงด้วยส่วนหนึ่ง 

ทางรัฐบาลได้เตรียมวัคซีนไว้ 120 ล้านโดส เข็ม 3 มีพอ

แน่นอน และเผื่อไปเข็ม 4 นอกจากนี้ ยังมีวัคซีนโมเดอร์นา

อีก 1 ล้านโดส จะเข้ามาท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 14.00 น. 

และจะมีการจัดสรรวัคซีนต่อไป ขอยืนยันว่าเรามีวัคซีนอย่าง

เพียงพอ” 

ผมเชื่อว่าหากมีการปรับแผนให้ “วัคซีนไปหาคน” แทนที่

จะต้องให้ “คนมาหาวัคซีน” ก็จะไม่มีคำาว่า “ฮาร์ดคอร์ต่อต้าน

วัคซีนโควิด” อย่างแน่นอน.

กระทำา ญัตติทุติยกรรม ตามพระธรรมวินัย...

ในเวลาร่วม 3 ชั่วโมงเศษๆ เกือบ 4 ชั่วโมง ของการ

ดำาเนินศาสนกิจตั้งแต่เริ่มต้นในเรือมหาวิหาร (พีพีครุยเซอร์) .. 

สู่เรืออพัทธสีมา (นางฟ้าดาราณี) จึงเป็นเวลาแห่งอธิการกุศลที่

ทรงคุณค่ายิ่งต่อจิตใจของคณะสงฆ์.. อุบาสก อุบาสิกา ที่ได้มี

โอกาสร่วมงานถวายผ้ากฐินประวัติศาสตร์กลางทะเลอันดามัน

ในครั้งนี้ที่ดำาเนินไปจนครบ ๓ รายการ ได้แก่ การถวายสังฆทาน 

(มตกภัต).. การถวายผ้ากฐิน.. การประกอบสังฆกรรมของสงฆ์

ด้วยการตั้งญัตติทุติยกรรมในเขตอพัทธสีมา (สีมาน้ำากลางทะเล).. 

และการประกอบสังฆกรรม ฟังสวดภิกขุโอวาทปาฏิโมกข์.. จนถึง

การอธิษฐานกระทงธรรมลอยลงกลางทะเลอันดามัน เพื่อจุด

ประทีปบูชาธรรมครั้งยิ่งใหญ่ท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงาม.. 

เพื่อสืบสานจิตวิญญาณแห่งคุณธรรมความดีไปสู่สรรพสัตว์น้อย

ใหญ่ทุกภพภูมิ.. จึงเป็น การลอยกระทงเมตตาธรรม .. เพื่อแผ่

เมตตาบูชาธรรม ด้วยการถวายสักการบูชาคุณพระรัตนตรัย.. 

คุณพ่อแม่.. คุณครูบาอาจารย์.. อันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของ

ชาวพุทธที่เป็นผู้ประพฤติธรรม.. ผู้เคารพธรรม.. ผู้ปฏิบัติธรรม

ทั้งหลาย ที่แสดงออกด้วย ปัญจเคารพ ตามวิถีพุทธที่น่า             

อนุโมทนายิ่ง

รวมเวลาประมาณ ๔ ชั่วโมง.. ในการประกอบศาสนกิจ

ครั้งสำาคัญ เนื่องในงานทอดผ้ากฐินประวัติศาสตร์กลางทะเล

อันดามัน.. จึงมีคุณค่าเกินกว่าจะพรรณนาที่ประทับอยู่ในจิตใจ

ของศาสนิกชนทุกคนที่มีโอกาสเข้าร่วมและได้ติดตามทาง “Live 

เป็นบุญ” ที่ถ่ายทอดภาพ-เสียงไปได้พอสมควร.. แม้จะต้องยุติใน

ช่วงเวลาการประกอบสังฆกรรมบน เรืออพัทธสีมา ด้วยความ

ขัดข้องทางเทคนิคในการสื่อสาร...

นับเป็น มงคลอย่างยิ่ง ต่อการเปิดเกาะภูเก็ตสู่.. ฤดูกาล

ท่องเที่ยวในเทศกาลนี้ที่ จ.ภูเก็ต ถูกกำาหนดให้เป็นพื้นที่ที่มี

ศักยภาพพร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวเข้ามาเยือนไข่มุกอันดามัน

เม็ดนี้ ได้ แม้จะอยู่ในวิกฤตการณ์ไวรัสโควิด-๑๙ ทั้งนี้ ด้วยวิสัย

ทัศน์ของรัฐบาลลุงตู่.. และด้วยฝีมือการบริหารจัดการของลุงรงค์ 

พ่อเมืองภูเก็ต ที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลได้ดี จนต้องอยู่บริหาร

จัดการที่เกาะภูเก็ตต่อไปจนกว่าจะเกษียณ...

จึงขอแสดงความยินดีแทนสาธุชนชาวภูเก็ตที่มีพ่อเมืองมี

คุณภาพ.. มีคุณธรรมความดี.. มีความซื่อสัตย์ ที่สำาคัญคือ กล้า

หาญในการทำางานอย่างมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ.. ถ้าทุก

จังหวัดในประเทศของเรามีผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีคุณภาพเช่นนี้.. 

ประเทศไทยคงจะเจริญเติบโตก้าวหน้าสถาพร น่ายินดียิ่ง.. สืบ

ตลอดไป...!!.

ก

มีจริงหรือ : ‘ฮาร์ดคอร์ต้านวัคซีน’

7-8 ล้านคนในไทย?

งานถวายผ้ากฐินประวัติศาสตร์ .. กลางทะเลอันดามัน

.. ๑๕ ค่ำา เดือน ๑๒ ..
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นแต่ละปีนั้นมีขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

กว่า 27.8 ล้านตัน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง ดังนั้นภาครัฐจึงให้การสนับสนุนการนำาขยะ

ไปเป็นเชื้อเพลงสำาหรับผลิตไฟฟ้า ซึ่งนอกจากจะช่วย

ลดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วยังลดปัญหาขยะล้นเมือง 

แต่ก็ยังพบปัญหาในด้านกระบวนการจัดเก็บ เนื่องจากประ 

ชาชนส่วนใหญ่ยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องการคัดแยกขยะ 

ส่งผลให้การกำาจัดขยะหรือการนำาขยะไปใช้เป็นเชื้อเพลิง

เพื่อผลิตไฟฟ้าทำาได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

ดังนั้น สำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์ 

การมหาชน) หรือ CEA ได้จัดทำาโครงการสร้างนวัตกรรม

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน หรือ Wonder Waste! 

โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

สำานักงานคณะกรรมการกำากับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. 

เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตระหนักในเรื่องการจัดการขยะให้ได้

คุณภาพก่อนนำาไปกำาจัด หรือเพิ่มทางเลือกด้วยการนำาไป

ผลิตกระแสไฟฟ้าที่เป็นพลังงานหมุนเวียน

ซึ่ง บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำากับกิจการ

พลังงาน ได้ระบุว่า กกพ. ร่วมกับ CEA เปิดตัว 4 พื้นที่

ต้นแบบการจัดการขยะเพื่อการผลิตไฟฟ้า บนพื้นฐานของ                        

การศึกษาพฤติกรรมผู้ทิ้งในระดับครัวเรือนและชุมชนใน                                                                   

จำานวน 4 พื้นที่ ได้แก่ ย่านเจริญกรุง ย่านหนองแขม 

กรุงเทพฯ ย่านศรีจันทร์ จังหวัดขอนแก่น และย่านเมืองเก่า 

จังหวัดภูเก็ต ภายใต้ โครงการ Wonder Waste!  

ทั้งนี้ โครงการ Wonder Waste ทั้ง 4 โครงการนั้น

ประกอบด้วย 1.ลานใบไม้ บริษัท ยิบ อิน ซอย จำากัด บางรัก 

กรุงเทพฯ แพลตฟอร์มที่มีแนวคิดแก้ไขปัญหาขยะที่เพิ่ม

ขึ้นหลังบริโภคจากฟู้ดเดลิเวอรีในช่วงการแพร่ระบาดของ                                                                                       

โควิด-19 โดยแพลตฟอร์มนี้จะเข้ามาบริหารคัดแยกบรรจุ 

ภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มประเภทพลาสติกเบา รวมทั้ง

กระดาษในรูปแบบ Pop-Up ที่มีบริการรับถุงแยกขยะ

รีไซเคิลด้วยตู้อัตโนมัติ และเคาน์เตอร์เซอร์วิส พร้อม Lab 

ที่ทำาหน้าที่ทั้งรับ บด ล้าง อบ และแพ็กขยะ สู่การแปรรูป

เป็นเชื้อเพลิงขยะ (RDF) พร้อมใช้จักรยานเพาเวอร์พิก

ไฟฟ้าบรรทุก หรือ PowerPick WtE eBike บริการรับแยก

ขยะแบบเคลื่อนที่ผ่านแอปพลิเคชันในการกำาหนดเวลารับ

ขยะถึงที่

2.หมู่บ้านจิตรณรงค์ 21 ใกล้ โรงกำาจัดขยะผลิตไฟฟ้า

เพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม กรุงเทพฯ แพลตฟอร์มระบบ

เก็บขยะเพื่อส่งเข้าโรงเผาขยะ ด้วยเทคนิคลดความชื้นขยะ

ด้วยวิศวกรรมและการออกแบบ มาใช้ร่วมกับระบบคัดแยก

เพื่อทำาให้การเผาขยะมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยการปรับปรุง

คุณภาพขยะ และลดขั้นตอนการคัดแยกให้มีความซับซ้อน

น้อยลง ด้วยกระบวนการแยกขยะ-รับขยะ-พักขยะ-ส่งขยะ 

สำาหรับการแยกขยะ จะมีถุงและถังขยะที่ออกแบบให้เหมาะ

สม วางไว้ในแต่ละจุดของบ้านพร้อมเอกสารแนะนำา เพื่อ

สร้างความเข้าใจในวิธีการคัดแยก มีการรับขยะถึงหน้าบ้าน

เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับคนในพื้นที่ โดยมีจักรยานเข้าไป

รับขยะมาจัดการตามแต่ชนิด และการพักขยะโดยการลด

ความชื้นด้วย Solar Waste Dryer ก่อนส่งเข้าสู่กระบวนการ

บริหารจัดการของกรุงเทพมหานครต่อไป

3.บุญบุญ ถังขยะมาหาคน ถังขยะในรูปแบบของหุ่น

ยนต์แมว ที่นำาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ขนส่งมาใช้ นอกจากจะ

เป็นการปูพื้นฐานเครือข่ายการพัฒนาหุ่นยนต์รับส่งของที่

รองรับสมาร์ทซิตี้แล้ว ยังดึงค่านิยมการทำาบุญและการมี

น้ำาใจช่วยเหลือผู้อื่นในจังหวัดขอนแก่นมาเป็นแรงจูงใจใน

การคัดแยกขยะในพื้นที่

และ 4.พื้นที่เมืองเก่าจังหวัดภูเก็ต แพลตฟอร์มการ

จัดการขยะสำาหรับธุรกิจคาเฟ่และบ้านเรือน โดยใช้ถุงสีแยก

ขยะตามประเภท ขยะแห้ง ขยะเศษอาหาร ขยะรีไซเคิล ขยะ 

อันตราย และถังขยะสำาหรับใช้ภายในคาเฟ่หรือบ้านเรือน

อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่าปัจจุบันประชาชนยังขาด                                                                             

ความเข้าใจเรื่องการคัดแยกขยะ รวมถึงเทคโนโลยีท่ีใช้กำาจัด

ขยะยังใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ดังนั้นโครงการ Wonder 

Waste! จึงเป็นการส่งเสริมให้เกิดแนวคิดสร้างสรรค์รูปแบบ 

หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ในการคัดแยกขยะที่ชุมชนและผู้ประ 

กอบการในพื้นที่มีส่วนร่วม เพื่อเป็นต้นแบบนำาไปสู่การใช้

งานได้จริง และเพิ่มทางเลือกในการผลิตเชื้อเพลิง.

นวัตกรรมแยกขยะชุมชน

เศรษฐกิจ

ใ

บุญช่วย ค้ายาดี

ลังโชว์ผลงาน 9 เดือนปีนี้ รายได้เพิ่มขึ้น 43.46% 

ส่วนกำาไรสุทธิแตะ 93.72 ล้านบาท พุ่งแรงกว่า 90.53% 

จากงวดเดียวกันของปีก่อน จากกลยุทธ์เพิ่มตัวแทน

จำาหน่ายและบุกตลาดโซ                                      

เชียลมีเดียเต็มสปีด งานนี้                                           

บ๊ิกบอสเชอร์วู้ด คอร์ปอเรช่ัน 

หรือ SWC เถกิงพล เหล่า

พิสุทธิ์ ยิ้มแก้มปริ! พร้อม

กระซิบมาว่า โค้งสุดท้าย

ของปีนี้ เป็นไฮซีซั่ นของ

ธุรกิจกลุ่มเคมีเคหะภัณฑ์ 

แถมยังได้รับอานิสงส์จาก                              

นโยบายเปิดประเทศ กิจกรรม

เศรษฐกิจฟื้น ส่งผลให้กำาลัง                                           

ซ้ือกลับมาคึกคัก ..แบบน้ี ผล

งานท้ังปีปังไม่หยุดเป็นแน่.
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ยิ้มแก้มปริ

เถกิงพล

เหล่าพิสุทธิ์

GPCเดินเครื่องแหลมฉบังเฟส3
เพลินจิต • กลุ่มกิจการร่วมค้า 

GPC ลงนามสัญญาร่วมทุนฯ พัฒนา                                                                    

ท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 ลั่นเริ่ม

ดำาเนินงานในปี 68 ดันไทยสู่ประตู 

การค้าเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง                                                      

นายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลัง                                      

เป็นประธานพิธีลงนามร่วมทุน                                           

ระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP)                                         

โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง       

(ทลฉ.) ระยะที่ 3 ในส่วนท่าเทียบ                              

เรือ F ระหว่างการท่าเรือแห่ง

ประเทศไทย (กทท.) และบริษัท 

จีพีซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มิ                                        

นอล จำากัด ซึ่งมีกลุ่มกัลฟ์ กลุ่ม 

ปตท.ร่วมถือหุ้น ว่า เป็นโครงการ

โครงสร้างพื้นฐานหลักของเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)                                                    

เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าทาง                                                

ทะเลระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้น                                                       

ในอนาคต จะช่วยเพิ่มประสิทธิ 

ภาพและลดต้นทุนด้านขนส่ง

ด้านเรือโทยุทธนา โมกขาว                                                     

รองผู้อำานวยการ กทท. รักษาการ                                               

ผอ.กทท. กล่าวว่า โครงการพัฒนา 

ทลฉ. เฟสที่ 3 มูลค่าโครงการ

รวมประมาณ 1.1 แสนล้านบาท 

แบ่งเป็น กทท.ลงทุนประมาณ 

50,000 ล้านบาท และเอกชน

ลงทุนประมาณ 60,000 ล้านบาท 

ในส่วนของเอกชน แบ่งเป็น เงิน

ลงทุนในท่าเทียบเรือ F ประมาณ 

30,000 ล้านบาท ท่าเทียบเรือ E 

ประมาณ 25,000 ล้านบาท และ

ท่าเทียบเรือ E0 ประมาณ 5,000 

ล้านบาท โดยเป็นการพัฒนาและ

ดำาเนินการในส่วนของท่าเทียบ

เรือ F เป็นลำาดับแรก ระยะเวลา

สัมปทาน 35 ปี วงเงินเอกชน

ลงทุนประมาณ 30,871 ล้าน                                                   

บาท

อย่างไรก็ตาม ท่าเรือแหลม                                                        

ฉบังเฟส 3 จะสามารถรองรับ

การขนถ่ายตู้สินค้าได้อย่างน้อย 

4 ล้านทีอียูต่อปี โดยจีพีซีจะได้รับ

รายได้จากการประกอบกิจการ

ท่าเรือ เช่น ค่าภาระการใช้ท่า

ของเรือ ค่าภาระยกขนตู้สินค้า 

ค่าภาระการใช้ท่าของตู้สินค้า 

และรายได้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตาม

ขอบเขตและเงื่อนไขที่กำาหนด 

คาดว่าท่าเทียบเรือ F1 จะเริ่ม

ก่อสร้างในปี 2566 เปิดดำาเนิน

การเชิงพาณิชย์ในปี 2568.

ร่วมหารือ • นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 

และกรรมการ ธสน. และนางวรางคณา วงศ์ข้าหลวง รองกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและ

นำาเข้าแห่งประเทศไทย หรือ EXIM BANK พร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เข้า

ร่วมการหารือระดับสูงด้านการทูตเศรษฐกิจ เรื่องการปรับตัวของไทยต่อโครงการรถไฟจีน-ลาว จัดโดยกรม

เศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและข้อคิดเห็นต่อการบริหาร

ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมหภาค.

ปตท.ฟุ้งQ4ฟื้นรายได้กระฉูด
ลั่นแผนEVชัดเจนกลางปี65

คาดน้ำามันโลกแตะ75เหรียญ
ไทยโพสต์ • ปตท.คาด Q4/64 ฟื้นตัวได้ดี มั่นใจรายได้ 64-65 โต

ต่อเนื่อง ลั่นแผน EV ร่วมทุน foxconn ชัดเจนกลางปี 65 ด้านทีม 

PRISM Expert จับตาปี 65 ดีมานด์น้ำามันโลกพุ่ง คาดกรอบราคาอยู่

ที่ 67-75 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล

นายธนพล ประภาพันธ์ 

ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ 

บมจ.ปตท. หรือ PTT เปิดเผยว่า 

แนวโน้มในไตรมาส 4/64 คาดว่า

จะฟื้นตัวได้ดี โดยแนวโน้มธุรกิจ

ก๊าซธรรมชาติคาดว่าจะปรับตัว

สูงขึ้น 20-25% ตามราคาทิศทาง

น้ำามันเตาอ้างอิงในตลาดโลกที่

ปรับตัวสูงขึ้น และความต้องการ

ใช้ก๊าซที่เพิ่มขึ้น รวมถึงราคา 

LNG ที่ปรับตัวสูงขึ้นตามราคา

พลังงานในตลาดโลกด้วยเช่น

เดียวกัน ซึ่งบริษัทมั่นใจว่ารายได้

ในปี 64-65 จะเติบโตได้ต่อเนื่อง 

โดยจะมาจากธุรกิจเดิม และการ

ขยายการลงทุนไปยังธุรกิจใหม่ 

ส่วน EV ที่ร่วมทุนกับ Foxconn 

ก็จะมีการประกาศตัดสินใจลงทุน

ขั้นสุดท้าย (FID) ในช่วงกลาง

ปี 65 ซึ่งหาก FID ได้จะจัดตั้ง

โรงงานผลิตตัวแพลตฟอร์มของ

รถไฟฟ้า โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จ

ในปลายปี 66 ซึ่งมีกำาลังการผลิต 

50,000 คัน และทยอยปรับเพิ่ม

ขึ้นเป็น 150,000 คันในปี 67

ด้านนางสาวดาวรุ่ง ติรวงศ์                                             

กุศล ทีมนักวิเคราะห์สถานการณ์

น้ำามัน กลุ่ม ปตท. หรือ PRISM 

Expert บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิ                                                          

คอล จำากัด (มหาชน) หรือ PTTGC 

เปิดเผยในงานสัมมนาออนไลน์ 

2021 The Annual Petroleum 

Outlook Forum ภายใต้หัวข้อ 

“Global Climate Action for A 

Better World - ประสานพลัง สร้าง                                      

โลกที่ดีกว่า ได้ประเมินความต้อง                                        

การใช้น้ำามันของโลกในปัจจุบัน

มีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้คาดการณ์ว่าในปี 2565 จะ                                       

เติบโต 3 ล้านบาร์เรลต่อวัน ภาย                                    

ใต้สมมติฐานการเติบโตของเศรษฐกิจ 

โลก (จีดีพี) ที่ 4.9% รวมถึงยังอยู่                                               

บนพื้นฐานของปัจจัยการฉีด

วัคซีนอย่างต่อเนื่อง และการเดิน

ทางที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการเดิน

ทางระหว่างประเทศ

ด้านนางสาวชณัฐฐา ฤกษ์                                                        

ชัยรัศมี ทีมนักวิเคราะห์สถาน 

การณ์น้ำามัน PRISM Expert 

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) 

หรือ IRPC กล่าวว่า ความต้อง 

การใช้น้ำามันในปี 2564 นี้ปรับ

เพิ่มขึ้นจากสถานการณ์เศรษฐกิจ

ที่ฟื้นตัว แต่ในส่วนของกำาลัง

การผลิ ตหรื อซั พพลายนั้ นมี

ความล่าช้าในการฟ้ืนตัวจากความ                          

กังวลในปัจจัยต่างๆ ท้ังน้ีในช่วงปี                                                    

หน้าจะมีความต้องการใช้น้ำามัน

อยู่ท่ี 3 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซ่ึงม่ัน                                       

ใจได้ว่าในปีหน้ากำาลังการผลิตก็                                         

จะฟ้ืนตัวกลับมาเติบโตได้ดีกว่า                                                                

ดีมานด์แน่นอน จึงทำาให้ทีม PRISM                                                                 

Expert ได้คาดการณ์ราคาน้ำามันดิบ                             

ดูไบในปี 2565 อยู่ท่ี 67-75 เหรียญ                                                        

สหรัฐต่อบาร์เรล ภายใต้ปัจจัยท่ีการ

แพร่ระบาดของโควิด-19 สามารถ

ควบคุมได้ และกลุ่มโอ เปกพลัสให้

ความร่วมมือในการผลิตเป็นอย่างดี.

สั่งปล่อยกู้ตั้งสถานีชาร์จอีวี

ธนพล ประภาพันธ์

พระราม 6 • “คลัง” แจงอยู่

ระหว่างพิจารณามาตรการกระตุ้น

เศรษฐกิจปลายปี วอนทุกฝ่ายอด 

ใจรอ พร้อมพิจารณามาตรการ

ภาษีสนับสนุนอุตสาหกรรมรถอีวี 

เล็งผุดกองทุนกดราคาขายถูกลง 

กระทุ้งแบงก์รัฐผุดสินเชื่อดอกเบี้ย

ต่ำาอุ้มลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 

รมว.การคลัง กล่าวว่า ขณะน้ีกระ                                                     

ทรวงการคลังยังอยู่ระหว่างพิจารณา

มาตรการกระตุ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

ในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปี โดยอยาก

ให้ทุกฝ่ายใจเย็นๆ ก่อน

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 พ.ย.

2564 รมว.การคลังเป็นประธานใน                                                   

การเปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX 

by EGAT สาขากระทรวงการคลัง 

เพื่อใช้ชาร์จไฟฟ้าสำาหรับรถยนต์

ของทางราชการ และประชาชน

ที่มาติดต่อราชการที่คลัง ถือเป็น                           

การนำาร่องติดตั้งสถานีอัดประจุ                       

ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ในสถานที่ราช 

การเป็นแห่งแรกของไทย

โดยนายอาคมระบุว่า คลัง

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

นโยบายยานยนต์ ไฟฟ้าแห่งชาติ 

ให้เ ร่งพิจารณามาตรการภาษีท่ี

เก่ียวข้อง เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม

รถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) รวมถึงอาจต้อง

มีมาตรการสินเช่ือดอกเบ้ียต่ำาจาก

ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการ

เงินเฉพาะกิจของรัฐ เพื่อส่งเสริมให้

เกิดการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า 

รองรับการใช้งานรถยนต์อีวี ใน

ระยะต่อไป รวมท้ังต้องมีมาตรการ

เพ่ือสนับสนุนให้ราคารถยนต์อีวีถูก

ลง จากปัจจุบันท่ีมีราคาแพง เพื่อ

สนับสนุนให้เกิดการใช้งานมากข้ึน 

เบ้ืองต้นอาจดำาเนินการเป็นลักษณะ

เงินกองทุน ส่วนรายละเอียดคงต้อง

รอคณะกรรมการนโยบายยานยนต์

ไฟฟ้าแห่งชาติพิจารณา

“ต้องมีมาตรการสนับสนุนให้

ไทยซ่ึงปัจจุบันเป็นเจ้าแห่งการผลิต

รถกระบะ เร่ิมมีการผลิตรถกระบะ                                       

แบบไฟฟ้า จากขณะน้ีท่ีเร่ิมมีค่ายรถ                                                

ยนต์บางแห่งมีการนำาเข้ามาบ้าง

แล้ว แต่ยังไม่มีสายการผลิตในประ 

เทศ ดังน้ันเงื่อนไขในการนำาเข้ารถ                                      

กระบะไฟฟ้าระยะแรกอาจต้องเพ่ิม                                                         

เรื่องการสนับสนุนการผลิตในประเทศ 

ไทยเข้าไปด้วย” นายอาคมกล่าว

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช 

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กล่าว

ว่า ที่ผ่านมา กฟผ.ได้ติดตั้งสถานี

อัดประจุไฟฟ้าแล้ว 15 สถานีทั่ว

ประเทศ รวมถึงคาดว่าสิ้นปี 2564 

ถึงต้นปี 2565 จะมีจำานวนเพิ่ม

เป็น 40-50 สถานี.

ตลาด Side Way ในมุมมองของการเก็งกำาไรจะมองตลาดไม่

น่าลงทุน เพราะทำากำาไรได้ยาก กลับจะมีความเสี่ยงมาก ยิ่งมองว่า

ดัชนียังไม่สามารถผ่านแนวต้านที่ 1,650 จุดได้ทันที แสดงว่าแรง

ซื้อยังมีไม่มากตลาดจะไปไม่ได้ ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นทำาให้

นักเก็งกำาไรจะสรุปว่าไม่น่าลงทุน ซึ่งความจริงน่าจะเป็นการบอกว่า

ไม่น่าเก็งกำาไรมากกว่า เพราะเมื่อมาพิจารณาด้วยหลักเหตุผลของ

การลงทุนแล้ว กลับพบว่าการที่ตลาด Side Way หรือแกว่งตัวอยู่

ในกรอบแคบๆ ยังไม่มีทิศทางที่เด่นชัด ไม่ได้มีความหมายกับการ

ลงทุนมากนัก เพราะนักลงทุนแท้จริงท่ีไม่หว่ันไหวกับกระแสการเก็งกำาไร                                                                                       

ในตลาดคงจะไม่กังวลกับการที่ราคานิ่ง เพราะเป้าหมายหลักอยู่ที่เงินปัน 

ผลตอบแทนว่าจะได้คุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่มากกว่า ซึ่งการจะได้เงิน 

ปันผลก็ต้องให้เวลาอยู่แล้ว จะนับเวลาในการลงทุนสั้นๆ 1-2 วันคงไม่ใช่ 

ปกติแต่ละธุรกิจจะมีการจ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครั้ง หรือ 6 เดือนจ่าย 1 

ครั้ง อาจจะมีบางธุรกิจที่จ่ายเงินปันผลค่อนข้างถี่คือ จ่ายทุกๆ 3 เดือน 

หรือรายไตรมาส ดูแค่น้ีก็คงจะมองออกว่าการลงทุนจริงๆ คงจะคิดเวลาแค่ 

1-2 วันไม่ได้ ต้องสามารถถือลงทุนได้นานอย่างน้อย 3 เดือนหรือ 6 เดือน 

ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงด้านราคาหุ้นในแต่ละวันจึงไม่มีผลกับ

การลงทุนแท้จริง ที่สำาคัญผู้ลงทุนแท้จริงจะประเมินอัตราผลตอบแทน

จากเงินปันผลเป็นหลัก แต่ราคาหุ้นที่ต่ำาก็มีผลดีกับอัตราเงินปันผล

เช่นกัน ดังน้ันหากประเมินแล้วได้ราคาท่ีเหมาะกับการลงทุนก็สามารถ                                                          

เลือกลงทุนได้เลย แต่เนื่องจากตลาดมีการเก็งกำาไรอยู่มาก ทำาให้

มีโอกาสที่จะได้ซื้อหุ้นในราคาที่ต่ำากว่าที่กำาหนดไว้ก็ได้ การรอคอย

จังหวะอย่างนี้ย่อมเกิดผลดีกับการลงทุนมากขึ้น ก็ควรกระทำา แต่หาก

ไม่มั่นใจสภาวการณ์ว่าจะได้อย่างที่คิดก็คงต้องทยอยลงทุนไปจึงจะ

ทำาให้ได้หุ้นที่ต้องการลงทุน ส่วนบางช่วงเวลาที่การเก็งกำาไรกดราคา

หุ้นต่ำาลงมากก็ยิ่งควรซื้อลงทุนเพิ่ม เพราะจะได้ความคุ้มค่ามากขึ้น 

เหมือนกับตลาดปัจจุบันที่ประเมินแล้วว่ามีแนวโน้มดีในอนาคตย่อม

เหมาะที่จะทยอยเลือกลงทุน

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่ามอง ในกลุ่มธนาคารธุรกิจกำาลังเติบโตสูงตาม

การเติบโตของเศรษฐกิจ จึงน่ามองที่ BBL, TISCO และ KKP กลุ่ม

ขนส่ง ยืนยันได้ว่าการส่งออกดีธุรกิจนี้จะดีมากขึ้น จึงน่ามองที่ BA, 

BEM และ RCL กลุ่มไฟแนนซ์ตลาดคึกคักมีความสมบูรณ์สูง ทำาให้

ธุรกิจมีโอกาสทำารายได้สูงไปด้วย น่ามองที่ AMANAH, BAM และ 

ECL กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ มั่นใจได้มากขึ้นว่าธุรกิจจะกลับมาฟื้นตัว

สูง การปลดล็อกเปิดประเทศหนุนธุรกิจโตได้มาก น่ามองที่ AP, PIN 

และ AWC หุ้นรายตัวที่น่ามองมี SCC, STPI และ PTTGC เป็นต้น

สุดสัปดาห์ตลาดอาจซึมลงบ้าง แต่จะไม่เงียบเหงายังคงมีหุ้น

ให้ลุ้นทุกวัน และการอ่อนตัวของตลาดทำาให้น่าลงทุนมากขึ้น.

Side Way ยังน่าลงทุน

ยอดจดทะเบียนธุรกิจใหม่ ต.ค.พุ่ง

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิด                                                                       

เผยว่า ในเดือนตุลาคม 2564 มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจด

ทะเบียนจัดต้ังห้างหุ้นส่วนบริษัทใหม่ท่ัวประเทศ จำานวน 5,555 

ราย เพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และลด                                                                

ลง 5% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยมีมูลค่าทุนจดทะเบียน

จำานวน 21,965.41 ล้านบาท และประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่

สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป ธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดย 

สาร ส่วนการจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ในระยะ 10 เดือนแรกของปี 

พบว่ามีจำานวน 8,037 ราย เพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน ส่งผลให้ 10 เดือนแรกของปีมีธุรกิจจัดตั้งใหม่มี

จำานวนทั้งสิ้น 63,611 ราย

SGP คาดรายได้ปี 65 โต 8%

นางจินตณา กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.สยาม

แก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ (SGP) เปิดเผยว่า บริษัทตั้งเป้าราย

ได้ปี 65 จะสามารถเติบโตได้ 5-8% จากปีนี้ โดยได้รับปัจจัยหนุน

จากปริมาณการขายก๊าซ LPG ที่คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นตาม

ความต้องการใช้ที่มากขึ้น หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัสโควิด-19 คลี่คลายในหลายประเทศ และเร่ิมเปิด

ประเทศเพื่อรับนักท่องเท่ียวด้วย ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ 

มีความต้องการใช้ก๊าซเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภัตตาคาร ร้านค้า ผู้

ประกอบการรถแท็กซี่ รวมไปถึงมีการขับเคลื่อนของภาคธุรกิจ

การท่องเที่ยว อีกทั้งราคาน้ำามันในประเทศที่ปรับสูงขึ้น ส่งผล

ให้ความต้องการใช้แก๊สในภาคธุรกิจขนส่งเริ่มกลับมาเพิ่มมาก

ขึ้น ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้จะส่งผลดีต่อยอดขายของบริษัท

กบข.เปิดตัว 2 แผนลงทุนใหม่

นางศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุน

บำาเหน็จบำานาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า กบข.ได้มีการ

ปรับแผนการลงทุนใหม่สำาหรับสมาชิก 2 แผน โดยจะมีการเปิด

ตัวในวันที่ 30 พ.ย.นี้ คือ แผนหุ้น 65 และแผนหุ้นต่างประเทศ 

เพื่อเพิ่มทางเลือกการลงทุนให้กับสมาชิกมากขึ้น สอดคล้อง

กับความต้องการของสมาชิกที่ต้องการกระจายความเสี่ยง 

และต้องการโอกาสแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนในต่าง

ประเทศ พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อแผนการลงทุนเดิม 3 แผน เพื่อให้

สมาชิกเข้าใจแผนการลงทุนของ กบข.ได้ง่ายยิ่งขึ้น

จ่อชง ครม.เคาะงบดูแลเกษตรกรเพิ่ม

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.

พาณิชย์ เปิดเผยว่า นโยบายประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวปี 3 จะ

เดินหน้าต่อไป ซึ่งเริ่มดำาเนินการแล้ว สำาหรับข้าวมีการจ่ายเงิน

ส่วนต่างทั้งหมด 33 งวด จ่ายแล้ว 2 งวด ส่วนงวดที่ 3-33 

กำาลังรอการขยายเพดานวินัยการคลังจากไม่เกิน 30% เพิ่มขึ้น                                                                                

เป็น 35% คาดว่าอังคารหน้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) จะมีการ

พิจารณา จะช่วยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การ 

เกษตร (ธ.ก.ส.) จ่ายเงินส่วนต่างเข้าบัญชีเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

ได้ โดยเร็วต่อไป.

THAIต่อยอด

ปั้นบุคลากร

รองรับMRO

ไทยโพสต์ • นายเชิดพันธ์ 

โชติคุณ ประธานเจ้าหน้าที่

สายช่าง บมจ.การบินไทย 

หรือ THAI เปิดเผยว่า บริษัท                              

และสำานักงานคณะกรรม 

การการอาชีวศึกษา (สอศ.) 

ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือเพื่อผลิตและ

พัฒนากำาลังคนอาชีวศึกษา 

สาขาช่างอากาศยานและ                        

สาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

การบิน เพื่อตอบรับนโยบาย

ของรัฐบาลด้านการพัฒนา

อุตสาหกรรมซ่อมบำารุงอา                                          

กาศยาน (MRO) ของประ 

เทศ ในการร่วมกันพัฒนา

บุคลากรด้านซ่อมบำารุ ง

อากาศยานให้มีศักยภาพใน

ระดับสากล

ทั้งนี้ ตามหลักสูตร

ความรู้พื้นฐานของนาย

ช่างภาคพื้นดิน ภายใต้การ

รับรองของสำานักงานการ

บินพลเรือนแห่งประเทศ 

ไทย (CAAT) โดยนักศึกษา

จะได้ ฝึ กงานที่ สายช่ าง 

การบินไทย ดอนเมืองและ

สุวรรณภูมิ ตามมาตรฐาน

หลักสูตร Basic Training 

ประเภท B1.1 ของสำานัก 

งานการบินพลเรือนแห่ง                              

ประเทศไทย โดยมี Prac- 

tical Assessors ของสาย

ช่างดูแลอย่างใกล้ชิด

สำ าหรับมาตรฐาน

ดังกล่าว เป็นมาตรฐานที่

ใกล้เคียงกับมาตรฐานของ

องค์การความปลอดภัย

ด้านการบินของสหภาพ

ยุโรป (EASA) ซึ่งในอนาคต    

การที่จะมาเป็นนายช่าง

ภาคพื้นดินได้ต้องจบการ

ศึ กษามาจากสถาบั นที่  

CAAT รับรองเท่านั้น อีก

ทั้งการบินไทยมี โอกาสที่

จะคัดเลือกช่างอากาศยาน

ที่มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อ

ปฏิบัติงานในสายช่างของ

บริษัทอีกด้วย.



พิษจากโควิดส่งผลกระทบให้ประเทศไทยมีแนวโน้มเด็ก

กำาพร้าเพ่ิมข้ึน เมื่อพ่อแม่หรือผู้ปกครองติดเช้ือและเสียชีวิตลง เด็ก

ท่ีต้องเผชิญกับเหตุการณ์สะเทือนใจรุนแรง โดยไม่ได้รับการฟ้ืนฟู

เยียวยาจิตใจ อาจส่งผลกระทบต่อเนื่องกลายเป็นแผลในใจไปตลอด 

ซ่ึงโควิดยังไม่จบ ยังมีเด็กอีกจำานวนมาก

ท่ีต้องเผชิญกับการสูญเสียบุคคลอันเป็น

ท่ีรัก เพื่อเตรียมความพร้อมสุขภาวะด้าน

จิตใจของกลุ่มเด็กเล็ก สำานักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

ร่วมกับ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต                      

กระทรวงสาธารณสุข กรมกิจการเด็ก

และเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนุษย์ สมาคม

ผู้จัดพิมพ์และผู้จำาหน่ายหนังสือแห่ง

ประเทศไทย (PUBAT) สมาคมนักเขียน

แห่งประเทศไทย ธนาคารจิตอาสา มูลนิธิ

เครือข่ายมะเร็ง และภาคีเครือข่ายสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน                                                                                  

จัดงาน “อ่านยาใจ : ภูมิคุ้มใจเพื่อเด็กปฐมวัย” บทสนทนาและนิทาน 

สื่อเรียนรู้ความสูญเสียและปลุกพลังบวกเพื่อเด็ก พร้อมแนะนำา

หนังสือนิทานภาพชุด “ภูมิคุ้มใจเพื่อเด็กปฐมวัย” นอกจากหนังสือ

เล่ม ยังสามารถดาวน์โหลดนิทานเพื่อเด็กปฐมวัยฟรีได้ท่ีเว็บไซต์ 

www.happyreading.in.th

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโค

วิด-19 ทำาให้ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตกว่า 20,000 คน ท่ีสำาคัญคือ 

สมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะเด็กปฐมวัย ท่ีต้องสูญเสียปู่ ย่า ตา 

ยาย หรือพ่อแม่ ยังไม่สามารถรับมือกับสถานการณ์ท่ีต้องสูญเสียได้

อย่างเหมาะสม ส่งผลให้เด็กเกิดความกังวล ความเศร้า ความหวาด

กลัว นำาไปสู่ความเครียด เส่ียงต่อปัญหาสุขภาพด้านจิตใจในระยะ

ยาว สสส. เห็นความสำาคัญของปัญหาท่ีเกิดข้ึน ร่วมกับภาคีเครือข่าย

สร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน พัฒนาองค์ความรู้ในรูปแบบหนังสือ

นิทานภาพชุด และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยมีนักจิตวิทยาและ

ผู้เช่ียวชาญด้านสุขภาพจิตร่วมบริการให้คำาปรึกษา ผ่านเฟซบุ๊กแฟน

เพจ “อ่านยกกำาลังสุข” เพื่อให้ผู้ดูแลเด็กเล็กนำาไปใช้เป็นเครื่องมือ

และกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพและสุขภาวะเด็กปฐมวัย ใน

การสื่อสารถึงความสูญเสียให้กับเด็กเล็กในครอบครัว 

“การพูดคุย อธิบาย หรือตอบคำาถามให้เด็กเล็กเข้าใจ                       

ถือเป็นการเตรียมความพร้อมสุขภาวะด้านจิตใจให้แก่เด็กปฐมวัย 

บรรเทาความเครียด วิตกกังวลท่ีเกิดข้ึนกับคนในครอบครัว และ

ช่วยลดปัญหาความรุนแรงท่ีจะเกิดข้ึนกับเด็กในระยะยาว” ผู้จัดการ

กองทุน สสส. กล่าว

นิทานกลายเป็นเครื่องมือเล่าเรื่องราวการพลัดพราก คลาย

ความเศร้าของเด็กๆ พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรม

สุขภาพจิต กล่าวว่า การสูญเสียบุคคลในครอบครัวโดยไม่ได้กล่าว

อำาลา เพราะด้วยกระบวนการไว้อาลัยท่ีต้องปฏิบัติตามมาตรการ

ลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทำาให้วิธีการดูแล

สุขภาพจิตของคนในครอบครัว โดยเฉพาะเด็กปฐมวัยเป็นเรื่อง

สำาคัญท่ีผู้ดูแลเด็กต้องใส่ใจ เนื่องจากเด็กปฐมวัยยังไม่เข้าใจว่า การ

เสียชีวิตเป็นจุดส้ินสุดของชีวิต การใช้สื่อนิทานเล่าเรื่องราวการสูญ

เสียกับเด็กปฐมวัยจึงเป็นส่ิงท่ีเหมาะสมทางจิตวิทยา ก่อนท่ีจะบอก

ถึงการสูญเสียบุคคลใกล้ชิดอย่างตรงไปตรงมา 

สำาหรับเด็กท่ีต้องเผชิญเหตุการณ์สูญเสียพ่อแม่ผู้ปกครอง 

อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวว่า ระยะส้ัน อาจจะทำาให้เด็กปฐมวัยมี

พฤติกรรมในการปลอบตัวเอง อาทิ ดูดน้ิว โยกตัว มีความต้องการ

อยู่ใกล้ผู้ใหญ่ท่ีดูแลมากข้ึน แต่หากพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงเหล่า

น้ียังคงอยู่นาน เด็กกลุ่มน้ีควรปรึกษาผู้เช่ียวชาญในสถานพยาบาล

ใกล้บ้าน หรือโทรศัพท์ผ่านสายด่วนสุขภาพจิต 1323 โทรฟรีตลอด 

24 ช่ัวโมง

อย่างไรก็ตาม การดูแล พัฒนา ปกป้อง คุ้มครองเด็ก                        

นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าว

ว่า เป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กท่ีว่า “เพื่อประโยชน์สูงสุด

ของเด็ก โดยไม่เลือกปฏิบัติ” ช่วงปฐมวัยเป็นรากฐานแห่งความ

ม่ันคงของชีวิตมนุษย์ โดยเฉพาะช่วงเวลาวิกฤตของสถานการณ์ที่                                                                             

ไม่ปกติน้ี จะช่วยบรรเทาความเครียดท่ีเกิดข้ึนกับคนในครอบครัว 

และช่วยลดปัญหาความรุนแรงท่ีจะเกิดข้ึนกับเด็กในระยะยาวได้

เพื่อปลุกพลังบวกของเด็กๆ ท่ีกระทบหนัก ท้ังเรื่องการศึกษา

ต้องเปล่ียนมาเรียนออนไลน์ การใช้ชีวิตปกติวิถีใหม่จากมาตรการ

ควบคุมโรค และครอบครัว เมื่อพ่อแม่ผู้ปกครองติดเช้ือและต้องไป

รักษาตัว ทำาให้เด็กหลายคนถูกละเลย หรือบางครอบครัวเกิดเหตุ

สลดโดยไม่รู้ตัว เพื่อไม่ให้เด็กรู้สึกอ้างว้างโดดเด่ียว สสส.จึงระดม

พลังภาคีเครือข่ายสร้างวัฒนธรรมการอ่าน เตรียมจัดกิจกรรมตลอด

ปีเสือ นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรม

การอ่าน สสส. กล่าวว่า การจัดงาน “อ่านยาใจ : ภูมิคุ้มใจเพื่อเด็ก

ปฐมวัย” บทสนทนาและนิทาน สื่อเรียนรู้ความสูญเสียและปลุกพลัง

บวกเพื่อเด็กคร้ังน้ี ได้สร้างสรรค์สื่อท่ีมีคุณภาพ ท้ังหนังสือนิทาน

ภาพชุด “ภูมิคุ้มใจเพื่อเด็กปฐมวัย” และกิจกรรมสร้างสรรค์ อาทิ 

กิจกรรม “ภูมิคุ้มใจและจิตวิทยาการดูแลเด็กท่ีได้รับผลกระทบใน

สถานการณ์เปราะบาง” กิจกรรม “สานพลังการอ่านสร้างทักษะ 

Resilience kid” ท่ีจะทำาให้พ่อ แม่ ครูผู้ดูแลและพัฒนาเด็ก รวมถึง

บุคคลใกล้ชิด ได้นำาไปปรับใช้สร้างกระบวนการเรียนรู้ รวมถึงปลุก

พลังบวกของเด็ก ซ่ึงจะจัดข้ึนตลอดปี 2565 ผู้สนใจติดตามท่ีเพจ 

“อ่านยกกำาลังสุข” โทร.02-424-4616, 080-259-0909

สร้างภูมิคุ้มใจด้วย‘นิทาน’รับมือความสูญเสียโควิด

นิทานภาพชุด “ภูมิคุ้มใจเพื่อนเด็กปฐมวัย” สื่อสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัย
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9เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

ลเอกประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรี 

เป็นประธานในพิธี

ประกาศผลและมอบรางวัล

พระราชทาน Thailand 

Corporate Excellence Award 

2021 โดยปีนี้ บริษัท ซีพีเอฟ 

(ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 

ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บริษัท 

เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด 

(มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้รับ

รางวัลประเภท Distinguished 

Awards สาขาความเป็นเลิศด้านการตลาด (Marketing 

Excellence) โดยมีนางสาวอนรรฆวี ชูรัตน์ รองกรรมการ

ผู้จัดการอาวุโส ด้านการตลาด ซีพีเอฟ   เป็นผู้แทนรับ

มอบ ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก 

จัดโดยสมาคมการจัดการ

ธุรกิจแห่งประเทศไทย 

(TMA) และสถาบันบัณฑิต

บริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      

นางสาวอนรรฆวีกล่าวว่า 

รางวัลที่ได้รับสะท้อนความมุ่งมั่นในการ

พัฒนาสินค้าและบริการอย่างดีเยี่ยม ภายใต้

วิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” ซึ่งซีพีเอฟให้ความ

สำาคัญกับความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก และ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่มีในตลาด ด้วยนวัตกรรม

ที่แตกต่างจนได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ ตรง

ความต้องการ ในราคาเหมาะสม ปลอดภัย และมี

คุณค่าทางโภชนาการ       

 ซีพีเอฟทำาการตลาดอย่างรับผิดชอบอย่าง

ต่อเนื่อง  (Responsible marketing) และคำานึง

ถึงสุขภาพของคนไทย โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคที่มี

ปัญหาเกี่ยวกับไขมัน ความดัน เบาหวาน บริษัทจึง

มุ่งมั่นพัฒนาอาหาร โดยมีศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซี

พีเอฟ (RD Center) และผู้เชี่ยวชาญร่วมคิดค้นพัฒนา

อาหารสดและอาหารแปรรูปบนพื้นฐานความปลอดภัย ดี

ต่อสุขภาพ เช่น อาหารสดทั้งหมูและไก่ ภายใต้แบรนด์ 

CP เลี้ยงด้วยอาหารสูตรพิเศษที่เสริมโปรไบโอติก 

ทำาให้หมูและไก่แข็งแรงตามธรรมชาติ ไม่ป่วยง่าย 

ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะตลอดการเลี้ยง อาทิ ผลิตภัณฑ์

หมูชีวา (Cheeva  Pork) หมูที่มีโอเมก้า 3 สูง เป็น

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศสุดยอดสินค้านวัตกรรม

ระดับโลก จากงานแสดงสินค้าอาหาร Thaifex-Anuga Asia 2020 

และได้รับรางวัลบริษัทด้านนวัตกรรมดีเด่น (Outstanding Innovative 

Company Awards) ในงานมอบรางวัล SET Awards 2021 จาก

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

นอกจากนี้ ซีพีเอฟได้ศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคที่สนใจ

รับประทานโปรตีนทางเลือก นำามาสู่การพัฒนา   Plant- Based 

Protein ภายใต้แบรนด์ Meat Zero ด้วยนวัตกรรม PLANT-TEC ที่

วัสดีครับท่านผู้อ่านทุก

ท่าน กลับมาพบกันอีกครั้ง

กับบทความดีๆ ทางคอลัมน์

กระเบียดเกษียณ โดย บมจ.แอ๊ดวานซ์                                  

ไลฟ์ ประกันชีวิต ที่จะเป็นส่วนหนึ่ง

ให้ท่านได้วางแผนการเงินก่อนและ

หลังวัยเกษียณ เพื่อให้ท่านมีชีวิตใน

วัยเกษียณอย่างมีความสุขและไม่เป็น

ภาระของลูกหลาน จากเมื่อครั้งที่แล้ว

สิ่งที่ควรทำ�ก่อนเกษียณ

ส

เราได้เแนะนำาให้เริ่มต้นเก็บเงินเพื่อการ

เกษียณด้วยวิธี “บันทึก ตั้งงบ ตัดกิเลส” 

ในครั้งนี้เราจะมาแนะนำาเพิ่มเติมในการ 

เตรียมความพร้อมสำาหรับการเกษียณ ที่มี

ความสำาคัญนอกเหนือจาก “เงิน” อีกด้วย

ครับ ซึ่งสิ่งที่ควรเตรียมก่อนถึงวัยเกษียณที่

จะมาแนะนำาให้ท่านผู้อ่านนำาไปใช้กันในวัน

นี้มีดังนี้ครับ

• เตรียมพร้อมในด้านสุขภาพ

แน่นอนว่าร่างกายที่ผ่านการใช้งาน

มาอย่างหนักหน่วงก็จะมีการเสื่อมถอยลง

เป็นเรื่องธรรมดา ดังนั้น เราจึงควรเตรียม

ร่างกายให้แข็งแรง ออกกำาลังกาย ทาน

อาหารที่มีประโยชน์ และอย่าลืมตรวจ

สุขภาพเป็นประจำา ซึ่งอาจจะทำาให้มีโอกาส

ตรวจพบโรคตั้งแต่เนิ่นๆ แต่ก็จะทำาให้เรา

สามารถรับการรักษาได้รวดเร็ว และได้มี

ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าปล่อยไว้จนร่างกายทรุด

หนัก เพราะถึงแม้จะเกษียณพร้อมกับเงิน

เก็บก้อนโต แต่สุขภาพไม่ดี เข้า-ออกโรง

พยาบาลเดือนเว้นเดือน เงินอาจหมดไปกับ

การรักษาพยาบาลได้

• เตรียมพร้อมด้านจิตใจ

จากวัยทำางานที่ได้พบปะผู้คน เพื่อน

ร่วมงาน มีการสังสรรค์เฮฮา แต่เมื่อถึงวัย

เกษียณ การใช้ชีวิตส่วนใหญ่จะอยู่กับบ้าน 

อาจจะไม่สามารถทำาอะไรได้คล่องแคล่ว

เหมือนเดิม ในขณะที่ลูกหลานก็ต้องออก

ไปทำางานข้างนอก อาจทำาให้เกิดอารมณ์

น้อยใจ เหงา หรือกลัวได้ การเตรียมพร้อม

ด้านจิตใจก็มีได้หลายวิธี เช่น การฝึกสมาธิ 

การฝึกจิตใจให้ผ่อนคลายและการเรียนรู้ถึง

การที่มีเวลาว่างมากขึ้นหรือรู้สึกเหงา เช่น 

หากิจกรรมหรือหางานอดิเรกทำา เพื่อฝึก

จิตใจให้เข้มแข็ง

• เตรียมพร้อมรับสิ่งใหม่ๆ

ต่อเนื่องจากด้านบน บางคนแม้จะ

เกษียณไปแล้ว แต่ยังมีไฟ มีกำาลังที่จะ

ทำางานได้อีก พอเกษียณแล้ว ถ้าหากมา

อยู่เฉยๆ ก็อาจจะทำาให้รู้สึกว่าตัวเองไร้

คุณค่า แต่การจะกลับมาทำางานในสาย

เดิมอาจจะไม่มีความท้าทายอีกแล้ว หาก

มองถึงการเปลี่ยนอาชีพในตอนที่เรายังมี

กำาลังวังชา ลองบุกเบิกธุรกิจใหม่ หรือทำา

เป็นงานอดิเรกไปก่อน ก็อาจช่วยต่อลม

หายใจการทำางานเพื่อสะสมความมั่งคั่ง

ออกไปได้อีก แทนที่จะจบชีวิตทำางานตอน

อายุ 60 ยิ่งเริ่มต้นเร็ว ก็ยิ่งประสบความ

นงานสัมมนา “สื่อสารหน้าจอกับ

เด็กปฐมวัย แค่ไหนจึงจะดี” ที่จัด

ขึ้นโดย ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก

และครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เชิญ

ผู้เกี่ยวข้องที่ทำางานกับเด็กและสื่อโซเชียล 

มาให้ความรู้และร่วมกันหาทางออกเกี่ยว

กับการใช้เวลาหน้าจอของเด็กช่วงปฐมวัย

ไว้น่าสนใจ โดย รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผล

การพิมพ์ ผู้อำานวยการสถาบันเด็กแห่ง   

ชาติฯ ให้ข้อมูลว่า เทคโนโลยีนั้นมีข้อดีอยู่

สำาเร็จเร็วนะครับ

สิ่งที่สำาคัญที่สุดไม่ว่าอะไร                   

จะเกิดขึ้นก็คือ ความคิดของเรา

เอง ความพร้อมทั้งทางกายและใจใน                                     

วัยหลังเกษียณไม่ได้เกิดขึ้นได้เมื่อคุณ

อายุ 60 แต่คุณต้องเตรียมมันขึ้นมา

ก่อนจะถึงเวลานั้น หลายคนอาจมอง

ว่ากว่าจะถึงวันเกษียณยังอีกไกล มี

เวลาวางแผนอีกหลายปี เดี๋ยวค่อยว่า

กันอีกที แต่อนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน

นะครับ หากเราเตรียมความพร้อม

และลงมือทำาได้เร็ว ก็จะเป็นการปู

ทางเพื่อให้ชีวิตหลังวัยเกษียณเป็นไป

อย่างราบรื่นและมีคุณภาพชีวิตที่ดียาม      

เกษียณ.

หลายอย่าง แต่ทว่าก็มีพิษภัยที่ส่งผลกระทบ

ต่อเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะเด็กอายุต่ำากว่า 

2 ปี ที่เข้าถึงการใช้หน้าจอมือถือเร็วเกินไป 

เพราะช่วงวัยนี้สมองของเด็กจะมีการเจริญ

เติบโต และเชื่อมโยงเซลล์ประสาทระหว่าง

กัน ดังน้ัน หากผู้ปกครองเสียบปล๊ักผิด หรือ

ให้เด็กใช้มือถือเร็วเกินไป ก็จะส่งผลเสีย

ต่อเด็กในระยะยาว โดยเฉพาะเด็กตั้งแต่ 

2-5 ขวบ ที่สมองของเด็กวัยนี้จำาเป็นต้อง

รับการเรียนรู้และใช้สื่อโซเชียลให้เหมาะ

สมกับช่วงวัย จึงเป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันปรับ

เปลี่ยน รวมถึงจะมี

วิธีงดการเข้าถึงหน้า

จอให้กับเด็กวัยเรียนรู้

นี้อย่างไรบ้าง จึงเป็น

เรื่องสำาคัญ

ศ.นพ.วีระศักดิ์                      

ชลไชยะ กุมารแพทย์

เด็ก ภาควิชากุมาร

เวชศาสตร์ คณะ

แพทยศาสตร์ จุฬาฯ 

บอกว่า “เด็กในช่วง

อายุ 0-8 ขวบนั้น 

เขาจำาเป็นต้องสร้าง

สมองให้พร้อมสำาหรับการเจริญเติบโต และ

ปัจจุบันเด็กใช้สื่อหรือมีเวลาอยู่กับหน้า

จอมากขึ้น ทั้งการเรียนออนไลน์ในช่วงที่    

โควิด-19 ระบาด หรือแม้แต่การเลี้ยงดูของ

พ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เราคาดไม่ถึงว่า การ

ที่ผู้ปกครองเปิดหน้าจอทีวีไว้ขณะที่เลี้ยง

ลูกน้อย หรือเปิดวิทยุไว้  สิ่งต่างๆ เหล่านี้

ทำาให้เด็กเข้าถึงหน้าจอเร็วก่อนวัยอันควร 

แม้ว่าเด็กจะไม่ได้ดูทีวีก็ตาม หรือแม้แต่การ

ที่เด็กเล็กนอนเล่นแท็บแล็ตด้วยเช่นกัน ที่

สำาคัญการที่เด็กเล็กต่ำากว่าอายุ 2 ขวบ เข้า

จอเยอะ เพราะถ้ามีสื่อในห้องนอนก็

จะทำาให้ลูกหลับยากเช่นกัน เพราะการ

นอนหลับพักผ่อนที่ดี จะทำาให้เด็กมี

ความจำาดี

“สิ่งที่จะช่วยป้องกันเด็กวัย

อนุบาลเข้าถึงหน้าจอได้ดีที่สุดนั้น คือ

การประวิงเวลาไว้

ก่อน โดยเฉพาะ

ตลอด 3 ปีแรกใน

ชีวิตของเด็ก เพื่อ

ให้ลูกเล่นมือถือเมื่อ

เด็กมีอายุมากขึ้น 

เพราะนั่นจะทำาให้

สติปัญญาของเด็กได้

รับการพัฒนาตามวัย หรือมีมากขึ้นนั่นเอง 

ดังนั้น พ่อแม่จึงไม่ควรให้เด็กอายุต่ำากว่า 

18 เดือนใช้สื่อหน้าจอ หรืออย่างมากที่สุด

คือการพูดคุยผ่านวิดีโอคอลเท่านั้น และ

ถ้าหากลูกอายุ 2 ขวบขึ้นไป ใน 1 วันเด็ก

ไม่ควรอยู่กับหน้าจอมือถือเกิน 2 ชั่วโมง” 

ศ.นพ.วีระศักดิ์ระบุ

ด้าน “อาจารย์ธาม เชื้อสถาปนศิริ” 

อาจารย์ประจำาสถาบันแห่งชาติฯ และผู้

ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายขับเคลื่อนนโยบาย

และสื่อสารสาธารณะ บอกว่า ควรบริหาร

จัดการกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือใช้สมา

ร์ทโฟนของเด็กๆ และควรจะสร้างกิจกรรม

กระตุ้นให้เด็กได้แอคทีฟร่างกาย เช่น การ

อ่านหนังสือนิทาน การเล่นในสนามเด็ก

เล่น การเล่นตุ๊กตาหุ่นมือ การปั้นดินน้ำามัน        

การช่วยพ่อแม่ทำางานบ้าน อย่างการล้าง

จาน กิจกรรมเหล่านี้ ไม่เพียงทำาให้เด็กได้

ออกกำาลังกาย แต่ยังทำาให้เด็กเล็กมีสมาธิ 

เพราะเป็นกิจกรรมที่ทำาให้เด็กพลาดไม่ได้ 

ยกตัวอย่างการที่เด็กช่วยพ่อแม่ล้างจาน ซึ่ง

จะทำาให้เด็กเล็กมีพัฒนาการที่ดีด้านภาษา 

จากการที่เด็กได้พูดคุยกับพ่อแม่เกี่ยวกับขั้น

ตอนการล้างจาน โดยที่พ่อแม่ไม่จำาเป็นต้อง

กังวลเรื่องความสะอาดของจาน มากกว่า

การที่ให้เด็กนั่งดูทีวี หรืออุปกรณ์สมาร์ทโฟน

ไปเรื่อยๆ ที่จะกระตุ้นให้เด็กมีพฤติกรรม

เนือยนิ่ง และเป็นโรคอ้วนลงพุงในที่สุด.

ใ

ทางรอดเด็กปฐมวัยสื่อสารหน้าจอ

พ่อแม่ต้องชะลอลูกอายุต่ำากว่า2ปี

ทำาให้พืชมีเนื้อสัมผัสที่เหมือนเนื้อสัตว์ และยังให้ความสำาคัญ

กับการให้ข้อมูลโภชนาการแก่ผู้บริโภคได้เลือกอาหารที่เหมาะ

สมกับตัวเองในทุกมื้อ ผลิตภัณฑ์อาหารของซีพีเอฟสามารถ

ตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอนการผลิตตั้งแต่ต้นทางไปจนถึง

ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบสู่ผู้บริโภค 

ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ซีพีเอฟเพิ่มความมั่นใจให้คนไทยใน

ด้านความมั่นคงทางอาหารและความปลอดภัย ดำาเนินโครงการ 

“CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” อย่างต่อเนื่อง โดย

ได้ส่งมอบอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ให้กับแพทย์ พยาบาล 

และบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ที่ต้องกักตัวหรือเฝ้าระวัง ครอบครัว

ของแพทย์และพยาบาล กลุ่มเปราะบาง ชุมชนที่และผู้ได้รับผลกระ

ทบจากโควิด เป็นต้น    

นอกจากการพัฒนาอาหารที่ดีด้วยนวัตกรรม การใส่ใจผู้บริโภค 

ซีพีเอฟดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ซึ่งปัจจุบัน บริษัทมีสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน 26% ของการ

ใช้พลังงานทั้งหมด อาทิ ไบโอแก๊ส พลังงานชีวมวล พลังงานแสง

อาทิตย์ ทำาให้ในปี 2563 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 575,000 ตัน

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี   

ซีพีเอฟยังได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนของ

ดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability  Indices : DJSI) ประจำาปี 

2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่  7  และเป็น 1 ใน 3 ในกลุ่มอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Products Industry) ประเภทตลาดเกิดใหม่ 

(Emerging Markets) สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคในคุณภาพ ความ

ปลอดภัย ของผลิตภัณฑ์อาหารของบริษัทตามมาตรฐานสากล และ

ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน.

ถึงหน้าจอมากกว่า 1 ปี 

หรือเกิน 7 ชั่วโมงต่อ

วัน จากการเลี้ยงดูของ

ผู้ปกครองนั้น จะส่งผล

ต่อระดับสติปัญญาของเด็ก หรือทำาให้ โครง

ข่ายของสมองลดลง โดยเฉพาะโครงข่าย

ที่เกี่ยวข้องกับภาษา เพราะเซลล์ประสาท

ของเด็กเล็กจะถูกปล่อยทิ้งไว้เป็นปี ขณะที่

ลูกนอนฟังหรือนอนดูทีวีที่ผู้ปกครองเปิดทิ้ง

ไว้ โดยที่พ่อแม่ไม่ได้มีการพูดคุยกับลูกเล็ก 

ที่สำาคัญในห้องนอนของลูกก็ไม่ควรมีหน้า

CPF ภูมิใจ รางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2021

ประเภท Distinguished สาขาความเป็นเลิศด้านการตลาด  
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้ 

มูลนิธิ โรนัลด์ฯ ชวนวิ่งการกุศลเพื่อเด็ก

มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย ชวนวิ่ง

ด้วยใจ ให้ความรัก เพื่อผู้ป่วยเด็กและครอบครัว กับกิจกรรม

วิ่งการกุศล ‘RMHC Virtual Run for Kids 2021’ ผ่านรูปแบบ 

Virtual Run วิ่งที่ไหน เมื่อไหร่ กับใครก็ได้ สามารถกำาหนดวัน 

เวลา สถานที่ และสะสมระยะทางได้ด้วยตนเอง โดยการบันทึก

ผลด้วยสมาร์ทโฟน สมาร์ทวอชต์ หรือบนลู่วิ่งไฟฟ้า สะดวก 

ปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

กิจกรรมนี้จัดขึ้น

เป็นประจำาทุกปี  

รายได้ทั้งหมดจะ

นำ า ไปสมทบทุ น

เพื่อใช้ในกิจกรรม

ของมูลนิธิในการ

ช่วยเหลือผู้ป่วย

เด็กและครอบครัว

ให้มีความเป็นอยู่ที่

ดีขึ้น ผ่าน 3 โครงการ 1.โครงการบ้านพักพิงโรนัลด์ แมคโดนัลด์ 

เฮาส์ เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก 2.หน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ 

เพื่อเด็กในถิ่นทุรกันดาร 3.สร้างและปรับปรุงห้องสันทนาการ 

เด็ก รพ. รัฐและสถานสงเคราะห์เด็ก ผู้สนใจสมัครร่วมแข่งขัน

ได้ตั้งแต่วันนี้-10 ธ.ค.2564 ในระยะทาง 10 กม., 5 กม. และ

บริจาคสโดยไม่ร่วมวิ่ง 400 บาท ส่งผลการวิ่งผ่านทางเว็บไซต์

ภายในวันที่ 15 ธ.ค.2564 เมื่อทีมงานตรวจสอบการส่งผลวิ่ง

เรียบร้อยแล้วจะจัดส่งของที่ระลึกตามเงื่อนไขการสมัคร ตั้งแต่

วันที่ 10 ม.ค.2565 เป็นต้นไป สมัครได้ที่ https://www.thai.

fit/c/rmhc21 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก www.facebook.com/

rmhcthailand สอบถามเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อทีม Thai Fit 

โทร. 08-1818-6155

เปิดบ้านโรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ (เขาใหญ่) ขอเชิญ

ผู้ปกครองเข้าร่วมงานเปิดบ้านโรงเรียนนานาชาติเซนต์สตี

เฟ่นส์ เพื่อรับทราบถึงหลักสูตรการเรียนการสอนอันโดดเด่น

ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ พ้ืนที่กว้างขวาง

แ ล ะ ป ล อ ด ภั ย 

เพียบพร้อมด้วย

สิ่ งอำานวยความ

สะดวก แวดล้อม

ไปด้วยธรรมชาติ

อั นบ ริ สุ ท ธิ์ ข อ ง

อุทยานแห่งชาติ

เขาใหญ่ เยี่ยมชมโรงเรียนวันที่ 6 และ 10 ธันวาคม 2564 

ทางออนไลน์วันที่ 7-9 ธันวาคม 2564 ลงทะเบียนได้ที่ https://

bit.ly/3HE8HdiMore โทร +66 (0) 64 989 9442 Email: 

admissions_ky@sis.edu Website: https://sis.edu/khaoyai/.

รมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 

มอบรางวัลการประกวดภาพยนตร์

สั้น “ประเทศไทยที่อยากให้ โลก

รู้จัก” ซึ่งเป็นการประกวดเพื่อส่งเสริมการดำาเนิน

งานการทูตและวัฒนธรรม เปิดโอกาสให้นักสร้าง

ภาพยนตร์รุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพ ทักษะความ

ชำานาญในการทำาภาพยนตร์ โดยปีนี้ผู้ส่งผลงาน

ร่วมประกวดส่วนใหญ่เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่

โชว์ฝีมือการสร้างสรรค์ผลงาน ถ่ายทอดมุมมอง

ของประเทศได้อย่างครบรส ทั้งวิถีชีวิต ศิลป

วัฒนธรรมของคนไทย รวมถึงสถานการณ์วิกฤต

โควิด-19 ท่ีคนท่ัวโลกกำาลังเผชิญอยู่ คว้ารางวัล

มูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและ

ใบประกาศเกียรติคุณ 

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ 

กระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า กิจกรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้นจัดขึ้นเป็นปีแรก ใน

หัวข้อ “ประเทศไทยที่อยากให้ โลกรู้จัก” มีขึ้นก็

เพื่อต้องการให้เยาวชนและคนรุ่นใหม่ได้มีพื้นท่ี

สร้างผลงาน พร้อมโชว์ความคิดสร้างสรรค์ และ

ร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราวของประเทศไทยเพื่อ

ใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ ให้คนทั่วโลกได้

รู้จักประเทศไทยในมุมมองต่างๆ ที่หลากหลาย

มากยิ่งขึ้น และถือเป็นส่วนหนึ่งของการทูต

สาธารณะ หรือ soft power ประเทศไทยในรูป

แบบภาพยนตร์สั้น ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำาให้

อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเป็นที่ยอมรับในระดับ

นานาชาติ และมีส่วนทำาให้วงการภาพยนตร์

ไทยเติบโตและเป็นกำาลังสำาคัญในการขับเคลื่อน

วงการภาพยนตร์ ไทยให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น นอกจาก

นี้ในการประกวดยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมสำาคัญ คือ

การเสวนาหัวข้อ “Cult-จะ-เล่า: ปั้นหนังไทยให้

โดนใจต่างชาติ” ที่มีผู้ซึ่งอยู่ในวงการภาพยนตร์

มาร่วมเสวนา นับเป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนที่

สนุกมากและได้มุมมองใหม่ๆ ในการทำาหนัง ได้

มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคใหม่ๆ 

ด้านภาพยนตร์ให้ผู้สนใจเพื่อนำาไปต่อยอดในการ

สร้างสรรค์ผลงาน 

การประกวดครั้งนี้ถือว่าเป็นผลงานเยาวชน

อย่างแท้จริง เพราะผลงานที่ส่งเข้าประกวดปีนี้ 

จำานวน 10 ผลงาน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเยาวชนอายุ

ระหว่าง 15-18 ปี ซึ่งภาพรวมของผลงานทั้งหมด

อยู่ในระดับดี สามารถโชว์ฝีมือการสร้างสรรค์

จากมุมมองของคนรุ่นใหม่ที่ถ่ายทอดมุมมองของ

ประเทศไทยได้อย่างครบรส มีการหยิบยกเรื่อง

ราวต่างๆ ที่สะท้อนถึงความเป็นไทย ทั้งวิถีการ

ดำาเนินชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม รวมถึงสถานการณ์

วิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่คน 

ทั่วโลกกำาลังเผชิญอยู่ในขณะนี้มาผสมผสานใน

ผลงาน

ส่วนคณะกรรมการที่ตัดสินประกอบด้วย 

นายธนา เวสโกสิทธิ์ รองปลัดกระทรวงการ

ต่างประเทศ, นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรม

สารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, นางอมรา

พร แผ่นดินทอง นักเขียนบทภาพยนตร์, ชลิดา 

‘ประเทศไทยท่ีอยากให้โลกรู้จัก’ 

มุมมองจากวัยทีน

เอื้อบำารุงจิตต์ ผู้อำานวยการหอภาพยนตร์แห่ง

ชาติ, ภาณุ อารี ผู้อำานวยการฝ่ายจัดซื้อภาพยนตร์

ต่างประเทศ สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล 

จำากัด, อาจารย์ศราวุฒิ ปิ่นทอง อาจารย์ภาค

วิชาการออกแบบเชิงวัฒนธรรม คณะมัณฑณศิลป์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

โดยผลงานที่คว้ารางวัลการประกวดใน

ปีนี้มีท้ังสิ้น 4 ผลงาน แต่ไม่มีผลงานใดที่ชนะ

ใจกรรมการได้รับรางวัลที่ 1 และรางวัลป๊อปปู

ลาร์ โหวต เนื่องจากสถานการณ์ โควิดทำาให้เป็น

อุปสรรคต่อการโหวต ทั้งนี้มีผลงานที่ ได้รางวัล

ดังนี้

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 กับผลงานชื่อ 

“Memories of massage” โดยทีมกลุ่มสมอง นำา

เสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการนวดไทย ที่ขึ้นบัญชีเป็น

มรดกทางวัฒนธรรมโดยยูเนสโกประจำาปี 2019

รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 กับผลงานชื่อ 

“ภูมิแพรพันธ์” โดยทีมโฮมฮัก นำาเสนอเรื่องราว

เกี่ยวกับภูมิปัญญา ความเชื่อของกลุ่มทอผ้า โดย

นำาเสนอผ่านเรื่องราวความรัก ความเชื่อ และ

ประเพณีแห่นาคโหด

รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ ผลงานชื่อ 

“Food Delivery” โดยทีม ANan นำาเสนอเรื่อง

ราวเกี่ยวกับช่วงสถานการณ์ โควิด-19 และอาชีพ

ที่ ได้รับความนิยมในช่วงวิกฤตนี้ ก็คือ พนักงาน

ส่งอาหาร หรือบริการ Delivery และสุดท้าย ผล

งานชื่อ “ประเทศที่มีทุกอย่าง” โดยทีม KGplus 

นำาเสนอเรื่องราวของประเทศไทยที่มีความหลาก

หลายทางวัฒนธรรมและประเพณี

ด้านนายธนา เวสโกสิทธิ์ รองปลัดฯ กล่าว

ปิดท้ายว่า ถึงแม้ประเทศไทยกำาลังเผชิญภาวะ

วิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่ง

ผลกระทบต่อทุกภาคส่วน รวมถึงการแข่งขันใน

ครั้งนี้ แต่ก็ทำาให้เราได้เห็นมุมมองความคิดสร้าง

สรรค์ใหม่ๆ ของเยาวชนไทยที่ช่วยกันคิด ช่วย

กันทำาผลงานออกสู่สายตาประชาชน โดยทางกรม

สารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ คาดหวังว่า

จะจัดกิจกรรมเพื่อสังคมเช่นนี้ขึ้นอีกอย่างต่อเนื่อง

เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนและคนรุ่นใหม่ได้มีพื้นที่

สร้างสรรค์ผลงานที่ทรงคุณค่า

สำาหรับผู้ที่ต้องการชมผลงานภาพยนตร์ที่

ได้รับรางวัล สามารถติดตามชมได้ผ่านช่องทาง 

Facebook: MFA Clip Contest และ Facebook: 

กระทรวงการต่างประเทศ (Ministry of Foreign 

Affairs of the Kingdom of Thailand).

ก

“Memories of massage” โดยทีมกลุ่มสมอง รางวัลอันดับ 2 “ภูมิแพรพันธ์” โดยทีมโฮมฮัก รางวัลอันดับ 3  

“Food Delivery” โดยทีม ANan รางวัลชมเชย “ประเทศที่มีทุกอย่าง” โดยทีม KGplus รางวัลชมเชย

นักเรียนชั้น ม.5 ตัวแทนจาก “กลุ่มมันสมอง”

ก.ค.ศ.ออกเกณฑ์คัดศึกษานิเทศก์เข้ม
คะแนนทดสอบแต่ละด้านต้องได้ไม่ต่ำากว่าร้อยละ60ประเมินผลงานทุก6เดือน
ศึกษาธิการ • ก.ค.ศ.ยกเลิกเกณฑ์เก่า เห็น

ชอบร่างหลักเกณฑ์บรรจุ-แต่งตั้งศึกษานิเทศก์ 

สังกัด ศธ. ตั้งกฎความสามารถแต่ละด้านต้อง

ไม่ต่ำากว่าร้อยละ 60 ขึ้นบัญชีไว้ 2 ปี หลัง

บรรจุต้องรับการประเมินผลงานอีกปีละ 2 ครั้ง 

หรือทุกๆ 6 เดือนถึงจะอยู่ต่อได้

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าว

ภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ว่า ที่

ประชุม ก.ค.ศ.ได้เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์และ

วิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้

ดำารงตำาแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวง

ศึกษาธิการ (ศธ.) โดยเกณฑ์ดังกล่าวกำาหนด

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัด

เลือกเป็นผู้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานตำาแหน่งฯ 

ตาม ว3/2564 การคัดเลือกใช้วิธีการประเมิน

ด้านผลงานและประสบการณ์ และความ

สามารถในการนิเทศการศึกษาโดยการปฏิบัติ

การนิเทศ ณ สถานที่จริง โดยเกณฑ์การตัดสิน

ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องได้ด้านที่ 1 ไม่ต่ำากว่า

ร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธ์ิเข้ารับการประเมิน

ด้านที่ 2 โดยผู้ ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้

แต่ละด้านไม่ต่ำากว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ผู้ผ่าน

การคัดเลือกจะได้รับการข้ึนบัญชีไว้ ไม่เกิน  

2 ปี เมื่อได้บรรจุและแต่งตั้งแล้วจะต้องรับการ

ประเมินผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานในหน้าที่

เป็นเวลา 1 ปี 2 ครั้ง ทุก 6 เดือน จึงจะสามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ในตำาแหน่งศึกษานิเทศก์ต่อไป

ได้ และให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการคัด

เลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(ว21/2555) (ว19/2560) และ (ว33/2560)

นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า นอกจาก

นี้ท่ีประชุมยังได้เห็นชอบการคัดเลือกบุคคล

เพื่อบรรจุและแต่งต้ังให้ดำารงตำาแหน่งรอง

ผู้อำานวยการสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขต

พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาค

ใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี 

และ 4 อำาเภอในจังหวัดสงขลา (อำาเภอจะนะ 

อำาเภอสะบ้าย้อย อำาเภอเทพา และอำาเภอ

นาทวี) โดยมีองค์ประกอบการคัดเลือกและมี

การทดสอบ 3 ภาค ได้แก่ ภาค ก สมรรถนะ

ในการบริหารงาน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

ภาค ข ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

ในหน้าที่ (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) และ 

ภาค ค ความเหมาะสมกับตำาแหน่ง (คะแนน

เต็ม 100 คะแนน) ส่วนเกณฑ์การตัดสิน ผู้

ผ่านการคัดเลือกภาค ก ต้องได้คะแนนไม่ต่ำา

กว่าร้อยละ 60 จึงมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน

ภาค ข และภาค ค ผู้ผ่านภาค ข และ 

ภาค ค แต่ละภาคต้องได้คะแนนไม่ต่ำากว่า

ร้อยละ 60 และได้คะแนนรวมทั้ง 3 ภาคแล้ว

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดยให้ประกาศรายชื่อ

เรียงตามลำาดับคะแนนรวม ภาค ก, ภาค ข 

และภาค ค จากมากไปหาน้อย กรณีคะแนน

รวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาค ข มากกว่า

อยู่ในลำาดับที่ดีกว่า หากคะแนนภาค ข เท่า

กัน ให้ผู้ ได้คะแนนภาค ค มากกว่าอยู่ใน

ลำาดับที่ดีกว่า หากคะแนน ค ยังเท่ากันอีก 

ให้ผู้อาวุโสเป็นผู้อยู่ในลำาดับที่ดีกว่า เงื่อนไข

การขึ้นบัญชี ขึ้นบัญชีผู้ ได้รับการคัดเลือก

ไว้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชี 

และเห็นชอบการขอยกเว้นเกณฑ์อัตรากำาลัง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน

สถานศึกษา สังกัดสำานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อบรรจุนักเรียนทุน

ตามโครงการต่างๆ กรณีสถานศึกษามีสภาพ

อัตรากำาลังสายงานการสอนพอดีเกณฑ์หรือ

เกินเกณฑ์ แต่ขาดครูตามมาตรฐานวิชา

เอกท่ีกำาหนดให้มีในสถานศึกษา จำานวน 

344 อัตรา และไม่ขาดครูตามสาขาวิชา

เอกท่ีกำาหนดให้มีในสถานศึกษา จำานวน 

50 อัตรา รวมท้ังสิ้น 394 อัตรา โดยให้

พิจารณาตามลำาดับ ดังน้ี 1.ให้พิจารณา

บรรจุและแต่งตั้งในวิชาเอกตามมาตรฐาน

วิชาเอก ในสถานศึกษาที่เป็นไปตามเงื่อนไข

และข้อผูกพันของโครงการ ซึ่งมีอัตรากำาลัง

ในสาขาวิชาเอกนั้นต่ำากว่าเกณฑ์อัตรากำาลัง

ท่ี ก.ค.ศ.กำาหนด ตามหนังสือสำานักงาน 

ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว23 ลงวันที่ 23 ธันวา

คม 2563 ก่อน 2.หากไม่มีสถานศึกษาตาม

ข้อ 1 ให้พิจารณาบรรจุและแต่งตั้งในวิชาเอก

ตามมาตรฐานวิชาเอก ในสถานศึกษาที่เป็น

ไปตามเงื่อนไขและข้อผูกพันของโครงการ 

ซึ่งมีอัตรากำาลังในสาขาวิชาเอกนั้นพอดี หรือ

เกินเกณฑ์อัตรากำาลังที่ ก.ค.ศ.กำาหนด ตาม 

ว23/2563

“ทั้งนี้ให้สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

สำานักงานศึกษาธิการจังหวัด และ กศจ. จัด

ทำาแผนอัตรากำาลังและดำาเนินการกำาหนด

ตำาแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำาลังข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

ดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำาหนด

ตำาแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำาลังข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา 

สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน ตาม ว26/2564 ไปจนกว่าสถาน

ศึกษาน้ันจะมีอัตรากำาลังข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์

อัตรากำาลังที่ ก.ค.ศ.กำาหนด ตาม ว23/2563 

ลงวันที่ 23 ธันวาคม” รมว.ศธ.กล่าว

ชลบุรี • ‘ตรีนุช’ สุ่มตรวจโรงเรียนใน

พื้นที่จังหวัดชลบุรี ติดตามการบริหารภาย

ใต้สถานการณ์ โควิด เล็งควบรวมโรงเรียน

เทพศิรินทร์ชลบุรี (อุทก อุปถัมภ์) มีเด็กแค่ 

90 คน ครู 3 คน เป็นอัตราจ้าง 2 คน ส่วน

ผู้ปกครองพร้อมให้ลูกหลานกระจายไปอยู่

โรงเรียนอื่น

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) 

กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ตนได้ลงพื้นที่จังหวัด

ชลบุรี และได้มีการสุ่มตรวจโรงเรียนใน

พื้นที่ดังกล่าว 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียน

บ้านหนองเขิน อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี และ

โรงเรียนเทพศิรินทร์ชลบุรี (อุทก อุปถัมภ์) 

อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้

เกี่ยวข้องรับทราบ ซึ่งเมื่อมีการเปิดภาค

เรียนที่ 2 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนท่ีผ่าน

มา ตนต้องการมาลงพื้นที่ ให้เห็นด้วย

ตัวเองว่าการบริหารจัดการศึกษาภายใต้

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 โรงเรียน

แต่ละแห่งเตรียมความพร้อมการเรียนการ

สอนไว้อย่างไรบ้าง โดยที่ โรงเรียนบ้าน

หนองเขินถือได้ว่าจัดการเรียนการสอนใน

สถานการณ์ โควิดและเปิดเรียน On Site 

ได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งได้รับรายงานข้อมูลจาก

โรงเรียนพบว่าครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา และนักเรียน ได้รับวัคซีนครบ

หมดทุกคนแล้ว จึงดำาเนินการเปิดเรียน

แบบ On Site เพราะโรงเรียนมองว่าการ

เรียนท่ีดีท่ีสุดคือการได้มาเรียนที่โรงเรียน 

สัมผัสกับครูผู้สอนโดยตรง ทั้งนี้ โรงเรียน

มีการวางแผนเผชิญเหตุและปฏิบัติตาม

มาตรการของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 

อย่างเคร่งครัด เช่น การสลับวันมาเรียน 

จำากัดจำานวนนักเรียนต่อห้องไม่เกิน 20 คน 

การเว้นระยะห่าง เป็นต้น ขณะเดียวกัน

ยังรับทราบข้อมูลอีกว่าโรงเรียนหนองเขิน

เมื่อเปิดเรียน On Site ไปสักระยะหนึ่งพบ

นักเรียนอนุบาลติดเชื้อโควิด โดยโรงเรียน

ส่ังปิดสถานศึกษา แจ้งตรวจคัดกรองผู้

เกี่ยวข้อง และดำาเนินการพ่นฉีดยาฆ่าเชื้อ 

ส่วนนักเรียนที่ติดเชื้อได้รับการรักษาจนหาย

เป็นปกติและกลับมาเรียนได้ตามเดิมแล้ว

สำาหรับโรงเรียนเทพศิรินทร์ชลบุรี 

(อุทก อุปถัมภ์) เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มี

นักเรียนทั้งหมดต้ังแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 

1-6 จำานวน 90 คน ครู 1 คน อัตราจ้าง  

2 คน ถือเป็นโจทย์ใหญ่ที่ทำาให้ตนเห็น

ปัญหาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ

โรงเรียน Stand Alone นางสาวตรีนุช

กล่าวว่า เมื่อตนกลับไปคุยกับสำานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(สพฐ.) ว่าจะดำาเนินการยกระดับคุณภาพ

การควบรวมโรงเรียนลักษณะนี้ ได้อย่างไร

บ้าง เพราะเท่าที่รับทราบข้อมูลโรงเรียน

โดยรอบของโรงเรียนเทพศิรินทร์ชลบุรี มี

โรงเรียนคุณภาพที่มีความพร้อมใกล้เคียง

สามารถกระจายเด็กให้ไปเรียนโดยรอบ

ได้ อีกทั้งผู้ปกครองก็เห็นด้วยและพร้อม

ท่ีอยากจะขยับให้ลูกหลานของตัวเองไป

เรียนโรงเรียนอื่น

“ในประเด็นน้ีจึงเป็นเรื่องสำาคัญ

ท่ีดิฉันจะต้องคิดโจทย์ ในการปักหมุด

โรงเรียนคุณภาพระดับชุมชน แต่ท้ังน้ี

การดำาเนินการจะต้องหารือกับคนใน

ชุมชนด้วยว่าพื้นที่ ไหนมีความพร้อมและ

สนับสนุนนโยบายนี้บ้าง” รมว.ศธ.กล่าว.

‘ตรีนุช’ตรวจพื้นที่ชลบุรีพบรร.ขนาดเล็กเข้าข่ายควบรวม

มอบเจลล้างมือให้ โรงเรียน • นายสายัณห์ รอย กรรมการผู้จัดการบริษัท บี. บราวน์ 

(ประเทศไทย) จำากัด พร้อมตัวแทนจากชมรม “บี. บราวน์ ไทยแลนด์ ซีเอสอาร์คลับ” 

(B. Braun Thailand CSR Club) ร่วมส่งมอบเจลล้างมือแอลกอฮอล์ “ซอฟตา-เจล” รวม 

13,000 ขวด ให้แก่นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนบุคลากรทางการ

ศึกษาและนักเรียนในประเทศไทย เพื่อปกป้องให้ปลอดภัยและห่างไกลจากการติดเชื้อ 

เสริมสร้างให้เยาวชนของชาติพร้อมส่งต่อการปกป้องให้แก่คนรุ่นต่อไปได้อย่างยั่งยืน.



ส่ิงท่ีผมสามารถคอนโทรลไดก็คือทําละครท่ีรับใหดีท่ีสุด จริงๆ 

กอนหนาน้ีผมต้ังใจวาจะไปอยูเมืองจีน จะไปเรียน

ภาษาท่ีปกก่ิง หาโอกาสทางดานการแสดง

ท่ีปกก่ิง แตดวยสถานการณโควิด-19 

ทําใหพับโปรเจ็กตไป 2 ป ถาเปดเม� อ

ไหรผมวาผมหาเวลาวางไปไดอยูแลว

สวนงานทางฮอลลีวูดผมยังไม

บอกอะไรแลวกัน เอาเปนวามีการคุย

กับทางเอเยนซีไว คืองานมันยังไมเกิด

ก็เลยยังไมอยากจะพูดออกไป เดี๋ยว

สุดทายไมมีอะไรเกิดขึ้น อยากจะ

ใหชัวรกอน อยางที่บอกไม

อยากจะคาดหวัง

มากจริงๆ ถามี

โอกาสอะไรดีๆ 

เขามาผมอยาก

จะควาเอาไว 

ผมอยากเรียน

รู โลก ไดเจอ

คนใหมๆ ทีม

เจงๆ ไมอยาก

คาดหวังอะไร

มาก ใหงาน

มันเกิดกอนดี

กวาครับ”.

ระเอกหนุม สน-ยุกต สง

ไพศาล แยมหัวใจเปน

สีชมพู มีคนรูใจท่ีคบหากัน

มารวม 2-3 ปแลว ล่ันถึงเวลาเหมาะ

สมพรอมเปดตัว สวนเร� องงานมีแวว

โกอินเตอรท้ังทางฝงจีนแผนดินใหญ

และฮอลลีวูด ทุกอยางมีการพูดคุย 

แตเม� องานยังไมเกิดก็ไมอยากพูดออก

ไปกอน

“มีคนคุยครับเปนคนไทย ไมได

ปดแลวก็ไมไดเปด คุยกันมา 2-3 ป

แลว สุดทายเราคุยกับใครมันไมใช

แครูปลักษณภายนอกอยางเดียว เรา

คุยกับใครแลวคลิก คุยเร� องเดียวกันรู

เร� อง ชอบอะไรเหมือนกัน อยูกันไปใชเวลาดวยกันเยอะๆ แลวเราไม

ทะเลาะกัน มีชวงเวลาท่ีดี น่ันคือส่ิงท่ีผมตองการครับ ผมขอใชคําวา

ดูๆ กันไปแลวกัน ถึงเวลาเด๋ียวผมบอกเอง

เลนเอาแฟนๆ แทบหงายหลังตึง หลังจากท่ีเจาแมเพลงปอป

วัย 63 ชักจะโชวเยอะเกินแลวจากภาพลาสุด กับภาพท่ีเธอ

โพสตท้ังกางขาถายและเปดหัวนมโชวอยางต้ังใจ

ในสแนปช็อตท่ีนักรองดังรุนใหญโพสตลงอินสตาแกรมเม� อ

วันพุธท่ีผานมา มาดอนนาในวัย 63 นอนตะแคงอยูบนเตียง สวมถุง

น�องตาขาย มีกางเกงช้ันในสีดํา และบราสีดํารุนไรฝาหนาสไตลสุด

เซ็กซ่ี

แตทีน้ี ปฏิกิริยาจากแฟนๆ ไมไดเห็นดีเห็นงามกันหมดแน� แม

จะชอบความแรงของนางแตน่ีอาจจะเกินลิมิตไปนิด มีแฟนๆ จํานวน

มากตางพากันเขาไปแสดงความเห็นมากมายกับการโชวในลักษณะน้ี

“น่ีชักจะเขาขายน�าอับอายแลว” @michaeldaviderickson 

โพสต

ขณะท่ี @gemlee_100 คอมเมนตไปวา “ลูกของคุณตอง

ภูมิใจในตัวคุณมากแน�” เหมือนจะชมนะ แตไมรูวาแอบประชดหรือ

เปลา

“หยุดการโชวตูดไดแลว เราเห็นอะไรแบบน้ีมาเยอะแลวใน

หนังสือเก่ียวกับเพศ ตอนน้ีมันดูไมมีคลาส ไมเก่ียวอะไรกับเร� องของ

อายุของคุณ” อีกคนแสดงความเห็น

“ทําไมตองเปนมาดอนนาดวย” @mirko.tomei เหมือนตองการ

แสดงความผิดหวังในศิลปนคนโปรด

และอีกหลายๆ Why? จากหลายคนในคอมเมนต ซ่ึงอันท่ีจริงก็

มีท้ังช� นชม ใหกําลังใจ และตกใจปนกันไป 

แตในบรรดาเซเลบท่ีเขาไปกดไลก มีเคต เบ็กคินเซล สาว

แวมไพรจาก Underworld แคปไปแกงลูกตัวเองวาแมโพสตรูปน้ีไป 

พรอมกับถามความเห็น ซ่ึงเธอเอาขอความมาโพสตในอินสตาแกรม

ของตัวเอง พรอมกับบอกวา ลิลี ชีน ลูกสาวเธอสตันทไปเลย สําหรับ

ภาพท่ีนางมุดใตเตียง

เจนนี มาเร็ตติ เวดดิงแพลนเนอรคนดังบอกวา เห็นภาพก็รู

เลยวาตองเปนมาดอนนาแน�ๆ

ในขอความสวนตัวระหวางเคตกับลูกสาว เธอถามวาเยอะไป

ไหมท่ีโพสตไปแบบน้ี

Do you think it’s too much that i posted this
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11บันเทิงไทย-บันเทิงเทศ

รําพึง..บุพเพสันนิวาส?

ลชิงชา..

ไดยินคํานี้จากปากนายทักษิณ ชินวัตร ที่พูดถึงการ

ยายสังกัดพรรคของนายกฯ ลุงตู และนายกฯ ลุงตู

ถนัดขึ้นชิงชาใหคนอ� นโล

ก็..ทําใหยอนคิดไปถึงเสียงออเซาะของ “คุณพี่หม� น” 

ที่กระซิบเบาๆ ขางหู “แมหญิงการะเกด” ในละครดัง

บุพเพสันนิวาส.. “ออเจาเคยละเลนโลสําเภาหรือไม” ขึ้น

มาในหัว

ซึ่งจะเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร เห็นตองถาม

นายทักษิณ ผูมีความรูและชอบการ “โลชิงชา” แลวกระมัง?

นี่..ผมไมไดพูดเออออเอาเอง แตคุณเสกสกล อัตถา

วงศ หรือ “แรมโบ อีสาน” ผูชวยรัฐมนตรีประจํานายก

รัฐมนตรี เปนผูกลาว..

“นายทักษิณตองพิจารณาตัวเองดวยวาคนที่ชอบโล

ชิงชาไมคอยถนัดทําเอง ไมใชนายกฯ ประยุทธ แตน�าจะ

เปนนายทักษิณมากกวา ที่รอให ส.ส.พรรคเพ� อไทยตองทํา

ทุกอยางเพ� อใหมีอํานาจ

ทําใหตัวเองและนองสาวหลุดพนคดีตางๆ ที่ทําไว 

และหาทางใหกลับประเทศใหได ทั้งที่ ส.ส.บางสวนของ

พรรคก็ลําบากใจที่จะทําในเร� องนี้”

ครับ..อยูดีไมวาดี มายั่วใหคุณแรมโบตอกเขาอยางนี้ก็

หนาหงายน�ะสิ จะเถียง-จะโตตอบอะไรก็ไมถนัดปาก เดี๋ยว

ดี-ไมดีถูกลากไปเร� อง “โลสําเภา” ตอจะยุงกันใหญ..

อยาลืมสุภาษิต “ไกเห็นตีนงู งูเห็นนมไก” ..คุณแรม

โบหาใชใครที่ ไหน อดีตคนในเขตออมแขนนายทักษิณมา

กอนมิใชรึ?

พูดถึง “บุพเพสันนิวาส” จากที่ไดสรางปรากฏการณ

ละครยอดฮิต-ยอดดังที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอนในวงการละคร

โทรทัศนไทย ทําใหเกิดกระแสเรียกรองใหมีภาคตอ

และเพื่อตอบสนองความต้องการผู้ชม บวกผล

ประโยชนอันพึงได ชอง 3 กับผูผลิต-บรอดคาซท ไทย เท

เลวิช่ัน จึงไมรีรอ..

รีบเรง “รอมแพง” หรือคุณจันทรยวีร สมปรีดา ผู

ประพันธ ใหชวยปนบุพเพสันนิวาสภาค 2 ตอทันที

แลวตอนนี้ ไดขาววางานถายทํากําลังจะเดินหนาหลัง

จากที่ปะเอากับสถานการณ โรคระบาดโควิด-19 ใหตองวาง

ทุกอยางไปพักใหญ

แตก็เสียดายวา บุพเพสันนิวาสภาค 2 ในช� อ “พรหม

ลิขิต” นี้ คุณใหม-ภวัต พนังคศิลา ไมไดทําหนาผูกํากับ 

เพราะติดเซ็นสัญญาอยูกับชอง ONE 31 ดาน “คนเขียน

บท” ยังคงเปนคนเกา-หนาเดิม..

คุณศัลยา สุขะนิวัตติ์ คนที่เคยซัดนายธนาธรใจแคบ 

มองคนไทยยิ้มแยมเพราะโงไรความคิดนั่นแหละ!

สวนจะไตรมาสแรกหรือไตรมาสสองของปหนาที่

จะไดดู-ไดชม เห็นตองคอยตามฟงกันตอไป เชนกันกับ 

“บุพเพสันนิวาส” เวอรชันภาพยนตร

ที่เวลานี้ก็ไมรูบริษัท จีดีเอช หาหาเกา กับบรอดคาซท 

ที่ไดจับมือรวมทุนสราง จะไดดําเนินงานไปถึงไหน..

ตนปหนาจะไดฟนไหม..อดใจรอ!.

โ

• ชอง 9 MCOT HD รวมกับ ไชนา มีเดีย 

กรุป กลุมบริษัทส� อแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน 

พรอมนํารายการนํ้าดีลงจอปดทายปใหผูชมหนาจอ

ไดเห็น ไดคนพบความลับเบ้ืองหลังเหตุการณสําคัญ

ตางๆ เก่ียวกับความพยายามและความทาทายอันย่ิง

ใหญท่ีประเทศจีนกําลังเผชิญ กับรายการ อลังการ

งานจีน ทุกวันพุธถึงวันศุกร เวลา 

10.35 น. ตลอดเดือนธันวาคม เร่ิมวัน

พุธท่ี 1 น้ี  

• คอหนังเตรียมเช็กช� อเขา

คลาสภาษากับสองอาจารยสุดเท ครู

คริส-คริสโตเฟอร ไรท และ ครูเต-สุ

ผจญ กล่ินสุวรรณ พิธีกรประจํารายการ ซีนเด็ด...

ภาษาหนัง ชองโมโน ทเวนต้ีไนน โดยในวันอาทิตย

ท่ี 28 พฤศจิกายนน้ี เวลา 17.55 น. พรอมพาผูชม

ไปตีแผเร� องจริง Based on True Story แกะศัพทดี

จากภาพยนตรดังคุณภาพคับจอ ในเร� อง ชําระรอย

ฝงแคน (Supremacy)

• โอม-ภวัต จิตตสวางดี และ ฟา-ยงวรี  

อนิลบล รวมแถลงขาวงานเทียนสองใจ เน� องในวัน

เอดส โลก ยุติความเหล� อมลํ้า ยุติเอดส โดยศูนยวิจัย

เอดส สภากาชาดไทย ในฐานะพรีเซนเตอรวันเอดส

โลกประจําป 2564 ซ่ึงตรงกับวันท่ี 1 ธันวาคมของ

ทุกป เพ� อท่ีจะกระตุนเตือนใหประชาชนไดเกิดความ

ตระหนักถึงปญหาเอดส และใหความสําคัญในการ

รวมมือกันปองกันแกไขปญหา รวมถึงการไมเลือก

ปฏิบัติ ลดการตีตราและลดการรังเกียจ

กีดกันผูติดเช้ือ   

• รายการ เจค้ิมกินรอบวง 

สัปดาหน้ีเปดซิงคูรักหวานแหวว แกรนด 

กรณภัสสร และ เดนคุณ งามเนตร ท่ี

ควงแขนกันมาออกรายการเจค้ิมกินรอบ

วงเปนท่ีแรก ทําเอาพิธีกรตัวแม เจค้ิม-เจนนิเฟอร 

ค้ิม ถึงกับชักสีหนาดวยความโกรธและอิจฉาท่ีสาว

แกรนดควงผูมาเยยถึงรายการ เตรียมสนุกสนาน 

หัวเราะไปพรอมกันในรายการเจค้ิมกินรอบวง วัน

จันทรท่ี 29 พฤศจิกายนน้ี เวลา 18.00 น. ทางเฟซ 

บุกเจค้ิมกินรอบวง และ YouTube: Scenario & 

Rachadalai.

รักชิด

ฉลองคริสตมาส • ความแรงยังตอเน� องไมหยุด สําหรับ เอิรท-พีรพัฒน วัฒนเศรษฐสิริ 

และมิกซ-สหภาพ วงศราษฎร หรือเปนที่รูจักกันในนาม เอิรทมิกซ คูจิ้นหางแตกจากซี

รีสเร� องดัง นิทานพันดาว ที่ลาสุดขึ้นแทนเปนแบรนดแอมบาสเดอรใหกับ เดอะ พิซซา 

คอมปะนี เปนครั้งแรก ในแคมเปญ New York in Christmas Time ที่กลับมาใหแฟนๆ 

หายคิดถึง เพ� อมารวมสรางบรรยากาศเฉลิมฉลองเทศกาลคริสตมาส สามารถรวมเฉลิม

ฉลองไดแลวที่ เดอะ พิซซา คอมปะนี ทุกสาขา.

สันต สะตอแมน

Satorman_1@yahoo.co.th

‘สน ยุกต’แยมหัวใจเปนสีชมพู

สวนเร� องงานรอลุนโกอินเตอร

เ

พ

เยอะไป!แฟนผงะภาพ‘มาดอนนา’วัย63โชว‘จุก-บั้นทาย’

เร� องงานตอนน้ีถาเปนท่ีประเทศจีนไมไดคาดหวังอะไร

มากมาย ดวยสถานการณมันทําใหทุกอยางชาไปหมด 

ผมก็ยังเขาเมืองจีนไมได ก็เลยไมอยากคาดหวังอะไร 

เรียกวาพอรู ใจตัวเองก็รุกหนักชัดเจนเลยสําหรับ ติ๊นา-

ศุภนาฎ จิตตลีลา หรือปุกกี้ เม� อมีโอกาสไดใกลชิดหนุมที่แอบ

ปลื้มอยาง นัททิว-ณัฏฐ ทิวไผงาม หรือคุณเปอ ในละครเร� อง 

The Messenger กามเทพผิดคิว ทางพีพีทีวี ชอง 36 งานนี้

เลยทําเอาหมอมเปอถึงกับเขินเสียอาการไปเลยทีเดียว 

ซึ่งทั้งนัททิวและติ๊นาบอกเลยวาทุมเทสุดๆ เพราะตอง

เปยกฝน ชุมฉ่ํา ไหนจะตองลมลุกคลุกคลานบนถนนอยูพัก

ใหญกวาจะไดภาพโรแมนติกเปนธรรมชาติใหแฟนๆ ไดอมยิ้ม

ไปกับความน�ารักน�าเอ็นดูของทั้งคู โดยฉากนี้เปนตอนที่คุณ

เปอกับปุกกี้กําลังขี่มอเตอรไซคกลับจากไปทํางานดวยกัน แต

จูๆ ระหวางทางเกิดพายุเขา ฝนตกหนัก ทําใหกิ่งไมหักขวาง

เสนทาง ปุกกี้พยายามหักหลบแตเพราะถนนล� น มอเตอรไซค

จึงไถลลม จนปุกกี้และคุณเปอลมลงไปกองบนพื้นถนนดวยกัน

ทั้งคู 

แลวปุกกี้ก็โดนมอเตอรไซคทับขาเขาอยางจัง พอคุณเปอ

เห็นจึงรีบเขาไปชวยยกมอเตอรไซคออกใหอยางทุลักทุเล กอน

จะพากันออกมานั่งสวีตหวานรอคนมาชวยกลางถนนทามกลาง

สายฝนสุดโรแมนติก ติดตามชมความหวานแสนโรแมนติกฉาก

นี้ของปุกกี้และคุณเปอ จะน�ารักและชวนใหคุณเปอหวั่นไหว

มีใจใหปุกกี้มากนอยแคไหน ในละครเร� อง The Messenger 

กามเทพผิดคิว คืนวันจันทรท่ี 29 พฤศจิกายนน้ี เวลา 21.30 น. 

ทางพีพีทีวี เอชดี ชอง 36.

‘นัททิว-ติ๊นา’สวีตหวานกลางสายฝน

ใน‘The Messenger กามเทพผิดคิว’

The thing is my ass looks 

good

ขณะท่ีลูกสาวตอบกลับวา เยอะ

ไปนิด แตก็ดูใหเปนศิลปะได

I’m a little confused I must 

say

I do think it’s little much but 

it’s also very arty

สุดทาย เบ็กคินเซลขํากล้ิง และ

เฉลยวามาดอนนาตางหาก และบอก

ไมอยากจะเช� อวาแยกแมไมออกไดไง

Lol it’s Madonna

Like I’d ever

I can’t believe you can’t 

recognise you own mothers anus 

from under the bed

ไมวาจะอยางไร การทําอะไรแผลงๆ แบบ

น้ีคือตัวตนของมาดอนนา และเคต เบ็กคินเซล 

ก็ช� นชมเธอ และอยากใหมาดอนนายังคงเปน

มาดอนนาแบบน้ีแหละตลอดไป เชนเดียวกับอีก

หลายคนท่ียกใหเธอคือ “เดอะเบสต”

แตน่ีไมใชคร้ังแรกท่ีมาดอนนาเลนแรงๆ 

ดวยภาพของเธอท่ีกลายเปนประเด็นใหญ อยาง

เม� อสุดสัปดาหท่ีแลวเธอแชรภาพของตัวเธอ

เอง ซ่ึงหน่ึงในน้ันมี สตีเวน ไคลน ถือมีดจ้ีคอ

เธอพรอมดวยแคปชันบอกวา สตาฟฟของเธอ

ทํางานใหฟรีสําหรับโปรเจ็กตเม� อเร็วๆ น้ี

ใครจะไปรูวาเธอแคเลนๆ ใหเปนกระ

แสหรือทําจริง แตก็เรียกแฟนๆ เอาทัวรมาลง

ไดสมใจ แตละคนจวกศิลปนรวยระดับมัลติมิล

เลียนแนรอยางเธอทําไมไมจายคาแรงใหถูกตอง.

 linkthaipost@gmail.com

รูปที่เปนประเด็นฉาวเม� อไมนานนี้

แชตระหวางเคตกับลิลี



12 ขาวปร า ัม ัน

"บานชอง" เดิมเปน

เสนทางคาโค กระบือ อยูทาง

ทิศตะวันออกของอําเภอ

พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 

ราษฎรมีอาชีพทํานาทําสวน 

อาชีพเสริมคาขาย และ

ปลูกมันสําปะหลังแบบพืช

เชิ ง เดี่ ย วแต ร าคาตกต่ํ า

เนื่องจากปริมาณการผลิต

มี จํ านวนมากกว าความ

ตองการของตลาด

ในวันที่ 8 สิงหาคม 

พ.ศ. 2522 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปดศาล

พระบวรราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จ

พระปนเกลาเจาอยูหัว ณ ตําบลเขาหินซอน 

อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา มี

ราษฎร 7 ราย ไดนอมเกลาฯ ถวายที่ดิน 

บริเวณหมู 2 ต.เขาหินซอน อ.พนมสารคาม 

จ.ฉะเชิงเทรา จํานวน 264 ไร เพ� อใหสราง

พระตําหนัก ดวยเห็นวาพระเจาอยูหัวเสด็จ

ไปที่ ไหนก็จะพัฒนาทําใหที่ดินเจริญขึ้น 

พระองคทรงรับไวแตสรางเปนที่ศึกษา

เกี่ยวกับการเกษตรแทน เปนที่มาศูนยศึกษา

การพัฒนาเขาหินซ้อนอันเน่ืองมาจากพระ

ราชดําริ ท่ีไดดําเนินการตามแนวพระราชดําริ 

เปนแหลงรวบรวมการศึกษา ทดลอง วิจัย 

และการพัฒนาปรับปรุงพ้ืนที่ดินทรายจัด

เพ� อเกษตรกรรม โดยใหบริการแกประชาชน

ที่เขามาศึกษาหาความรู ณ ที่แหงเดียว

ในทุกสาขาวิชาชีพ เสมือน “พิพิธภัณฑ

ธรรมชาติที่มีชีวิต” ที่ทุกคนสามารถนําไป

ประยุกตใชได 

นายบัญชา ฉานุ ประธานกลุมวิสาหกิจ

ชุมชนเห็ดและผักปลอดสารพิษ บานหนองหวา 

ความรูจากศูนยศึกษาฯ “เขาหินซอน”

นํามาตอยอดแบบรวมกลุม วันนี้เปนแปลงใหญ มีกินมีใชอยางมั่นคง

ต.บานชอง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 

เผยวาราษฎรในพ้ืนท่ี ไดเขาไปฝกอบรม

อาชีพท่ีศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ 

เร� องการปลูกพืชผักและการเพาะเห็ดฟาง

แบบโรงเรือน กลับมาทําที่บานเริ่มแรกมี

สมาชิก 30 คน  โดยใชเปลือกมันสําปะหลัง

ซึ่งมีมากในพื้นท่ีมาเปนวัสดุการเพาะทําให

มีกําไรเพิ่มขึ้น 

ตอมามีการรวมเปนกลุมเพาะเห็ด

ฟางผลิตและขายจนมาถึงป 2552 มีสมาชิก

เพิ่มขึ้นจาก 50 คน เปน 100 คน และ

เปน 500 คน ในปจจุบัน จึงจดทะเบียนเปน

วิสาหกิจชุมชนขึ้น และประสบความสําเร็จ

อยางตอเน� อง จนปจจุบันไดยกระดับขึ้นมา

เปนแปลงใหญช� อวาแปลงใหญเห็ดโรงเรือน 

หมู 3 ต.บานชอง มีสมาชิกแปลงใหญ 40 

แปลง ผลิตเห็ดและผักหลายชนิด โดยกลุม

จะประกันราคาการรับซ้ือและจายเงินสดให

แกสมาชิก เห็ดฟางดอกตูมใหญจะประกัน

ราคาที่ 80 บาท เล็ก 60 บาท และดอกบาน 

50 บาท ตอกิโลกรัม สวนวัสดุเหลือใชจาก

การเพาะเห็ดฟาง นายบัญชา ฉานุ เปดเผย

วาจะนํามาผลิตเปนปุยหมักใช ใสพืชผักที่

ปลูก ปหนึ่งผลิตไดประมาณ 2,000 ตันชวย

ลดการใชปุยเคมีไดมาก 

“ลาสุดสมาชิกเกษตรกรไดรับการ

อบรมเพิ่มเติมจากศูนยศึกษาการพัฒนาเขา

หินซอนฯ เร� องการผลิตกอนเชื้อเห็ด การ

เลี้ยงเนื้อเย� อ การตอนกิ่งและการขยายพันธุ

พืช เชน เสียบตา ตอยอดพืชประเภทมะขาม 

ซ่ึงจะทําให เกษตรกรนํามาตอยอดการ

เพาะปลูกไดมากขึ้น ขอกราบขอบพระคุณ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 ที่

มีพระราชดําริใหมีศูนยศึกษาการพัฒนาเขา

หินซอนฯ ขึ้นมา ชวยราษฎรในพื้นที่ดาน

การทํามาหากินเปนอยางมาก และรูสึกปลื้ม

ปติ ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาล

ที่ 10 ทรงสืบสาน รักษา ตอยอด โครงการ

เหลานี้ ทําใหราษฎรไดรับการสนับสนุนใน

การประกอบอาชีพอยางตอเน� อง และภูมิใจ

ท่ีเกิดมาเปนคนไทยและอยูใตรมพระบารมี

ของพระองค” นายบัญชา ฉานุ กลาว

ในงานสัปดาหความตระหนักรูเร� องยาตาน

จุลชีพโลกของประเทศไทย ป 2564 นายอนุทิน 

ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

วาการกระทรวงสาธารณสุข ดร.เฉลิมชัย ศรีออน

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

และนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

พรอมดวย นายแพทยไพศาล ด่ันคุม เลขาธิการ

คณะกรรมการอาหารและยา รวมในพิธีเปดงานฯ 

ภายใตธีม “สงตอความรู สูวิถีใหม หยุดภัย

เช้ือด้ือยา” (Spread awareness, Stop resistance)

นายอนุทิน ชาญวีรกูล กลาววาประเทศไทย

ได้ตระหนักถึงความสําคัญของเรื่องการ

ดื้อยาตานจุลชีพมาโดยตลอด และไดมีแผน

ยุทธศาสตรการจัดการการดื้อยาตานจุลชีพ

ของประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2565 เพ� อแก

ปญหาเชื้อดื้อยาทั้งในคน สัตว อาหารและสิ่ง

แวดลอม ภายใตแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว

สําหรับผลกระทบจากเชื้อดื้อยาใน

ประเทศไทย ไดประมาณการณเบื้องตนไววา 

มีการติดเชื้อดื้อยาประมาณปละ 88,000 ครั้ง 

เสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาประมาณ 38,000 ราย 

รักษาตัวในโรงพยาบาลนานขึ้น 3.24 ลานวัน 

มูลคายาตานจุลชีพที่ใชรักษาคิดเปน 2,539 

– 6,084 ลานบาท สูญเสียทางเศรษฐกิจ 

โดยรวมไมต่ํากวา 40,000 ลานบาท หรือ

ประมาณรอยละ 0.6 ของผลิตภัณฑมวลรวม

ในประเทศ

รศ.พญ.วารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท 

สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี กลาว

ในการเสวนา ความรวมมือ สูวิถีใหม สูภัย 

COVID-19 และเชื้อดื้อยา ในงาน สัปดาห

ความตระหนักรู้เรื่องยาต้านจุลชีพโลกของ

ประเทศไทย ป 2564 เอาไววา “แมโควิดเบาบาง

แตเชื้อดื้อยาไมเคยหายไป จากปญหาที่เรา

พบหลายอยางในชวงโควิด เราผานความ

ทาทายนั้นมา เตียงรับการรักษาเพียงพอใน

ผูปวยสีเหลือง แดง ที่มีขอบงชี้ที่ตองเขารับ

การรักษาอยางเรงดวน ผูปวยท่ีรอเตียงอยูบาน

จะไดรับการประเมินและตอบคําถามดวย

ขอมูลที่ถูกตอง พรอมสงตออยางเหมาะสม 

ผูปวยที่กลับไปแลว มีความมั่นใจ หลังจากที่

ตระหนักรู ผานประสบการณตรง สามารถมี

วิถีใหม สูภัยโควิดและเชื้อดื้อยา 

ชองทางที่จะติดตามอาการ สอบถามหรือขอ

ขอมูลตางๆ และเราสามารถบริหารจัดการ

งานเอกสาร ซึ่งมีปริมาณมาก ในการเบิกจาย

คาตรวจและคายาในการรักษาอยางรวดเร็ว 

ทุกอยางเราใชเทคโนโลยีในชองทางตางๆ มา

ชวยใหเกิดประสิทธิภาพ ภายใตแนวคิดทํา

อยางไรใหหางไกลเช้ือด้ือยา ทําอยางไรใหคนไทย

มีท่ีพ่ึงพา เพ� อความปลอดภัย โดยไมตองพ่ึงยา”

ดาน น.สพ.รักไทย งามภักดิ์ ผูอํานวย

การกองควบคุมอาหารและยาสัตว กรมปศุสัตว 

กลาวถึงการจัดการจากผลกระทบในสัตวชวง

สถานการณ โควิด “ผลกระทบมีแน�นอน ไมวา

จะเปนฟารม โรงฆาสัตว การผลิต การดูแล แต

ไมไดเปนปญหาวงกวาง สามารถกํากับดูแลได 

โดยบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตรฯ ดวย

เปาประสงคสําคัญ คือ การใชยาตานจุลชีพ

สําหรับสัตวลดลง ปองกันและควบคุมเชื้อ

ดื้อยาและควบคุมกํากับการดูแลการใชยา

อยางเหมาะสมในภาคของการเกษตร เผาระวัง

ทั้งคนดูแล เจาหนาที่ และสัตว การผลิต

ตองมีการปรับ ตองชะลอการเติบโต หรือลด

ขนาดลง แตในการจัดการจะขึ้นอยูกับพื้นที่ มี

แนวทางการใชยาอยางมีเหตุผล ลด ละ เลิก

การใชยาภายใตการแนะนําที่เหมาะสมและ

ภายใตกฎหมายการใชยากับสัตว” 

ขณะท่ี ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติย่ิงอังศุลี 

ศูนยวิชาการเฝาระวังและพัฒนาระบบยา 

(กพย.) เผยถึงการรูทันเชื้อดื้อยาอยางน�าสนใจ 

พรอมใหความรูการใชยาปฏิชีวนะอยาง

เหมาะสม หลังจากสํารวจความรู พฤติกรรม

การใชยาที่ไมสมเหตุผลของประชาชนคนไทย

มาแลว “ในสถานการณ โควิด ประชาชนต� นตัว 

และแสวงหาความรู ในการดูแล รักษา ปองกัน 

ก็อยากใหประชนคนไทยต� นตัวและตระหนักรู

เร� องของเช้ือด้ือยาไปดวย เชน การใชยาฆาเช้ือ 

(ยาปฏิชีวนะ) โดยไมจําเปน ทําใหการรักษา

ไมไดผลหรือเกิดเชื้อดื้อยา ควรใชยาฆาเชื้อ

หรือยาปฏิชีวนะตามที่บุคลากรทางแพทย

แนะนํา การใชยาเหลานี้บอยครั้งจะกอใหเกิด

ผลขางเคียง คือ ทองเสีย และที่สําคัญยาฆา

เชื้อหรือยาปฏิชีวนะไมใชยาแกอักเสบและไม

สามารถรักษาไขหวัดได และฆาเชื้อไวรัสได 

ควรรูเขาและใจอยางถูกตอง”   

ฟากฝงเอกชน กาญจนา หงสหยก 

จาก บริษัท ยิบอินซอย จํากัด กับพื้นที่บริษัทท่ี

เปนอาณาจักรเล็กๆ ในเมือง แตรักษส่ิงแวดลอม 

จุดประกายเพ� อสุขภาพที่ดี หางไกลการใชยา 

เลาวา “เราแทรกทุกๆ พ้ืนท่ีของเราใหเปนสีเขียว 

เพราะเราไมไดมองเปนเร� องไกลตัว เราทําเร� อง

สมการอาหารปลอดภัย และใหเห็นวาปลอดภัย

อยางไร เกิดการเรียนรูขึ ้นมา พื้นที่เราใกล

โรงเรียน เบื้องตนเราเชิญเด็กเล็กมาเรียนรู

เร� องอาหารปลอดภัย จัดกิจกรรมเตนตอตาน

ยาปฏิชีวนะ กับเน้ือหาของเพลงท่ีบอกความหมาย 

บอกเร� องราวใหจดจํา เกิดเปนความรู และได

เรียนรูจากผลกระทบท่ีเกิดกับตัวเอง เราอยาก

เปนภาคเอกชนท่ีสงตอการตระหนักรู เปาหมาย

ของเรา อยากกระตุนภาคเอกชนชวยกันใสใจ 

ขับเคล� อนและสงตอกันได” 

สวน พีรพล อนุตรโสตถิ์ ผูจัดการศูนย

ชัวรกอนแชร ตัวแทนการตรวจสอบความจริง

เร� องที่แชรบนโซเชียล ศึกษาเชื้อดื้อยาจนเห็น

แงมุมที่เปนความรู เลาวา “ทุกวันนี้เราอยู

ในโลกที่คนมีศักยภาพในการส� อสารออกไป

มากขึ้น แตละคนมาจากความทาทายที่ตางกัน 

ปญหาการส� อสารอาจเกิดจากความเขาใจผิด

ของตัวเอง แตไปหวังดีกับคนอ� น บางทีตน

กําเนิดเกิดจากอะไร คาดการณไมได การสงตอกัน

อยางผิดๆ อาจเกิดจากความไมไดตั้งใจ 

อีกมุมนึงก็เกิดจากความต้ังใจ ทําใหเกิดปฏิกิริยา

ขนาดใหญ ทําใหการบิดเบี้ยวตามมา สงผล

ตอพฤติกรรมของคน ในความทาทายในเร� อง

ของเชื้อดื้อยา เราจะพูดยังไงใหคนเขาใจดวย

เวลาสั้นๆ ตองตีความดวยการเรียนรูใหเขาใจ

คําวาด้ือยากอนจะใหคนอ� นเขาใจดวย อีกดาน

หน่ึงของการป้องกันในการสื่อสารเรื่องเชื้อ

ดื้อยา เราไมควรเช� อ แลวส� อสารออกไป มัน

จะตองเขาใจอยางถูกตอง เพ� อการส� อสาร

ปลอดภัยและสรางสรรค”          

เม� อตระหนักรู เขาใจ เร� องเชื้อดื้อยา

และการใชยาตานจุลชีพอยางเหมาะสม 

ประเทศไทยจะไดใชยาตานจุลชีพลดลง

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

รับรางวัลองคกรดีเดน       ธนภูมิ อรามวัฒนานนท กก.ผอ.ฝายปฏิบัติการ บจก.ซิมเพิ้ล ฟูดส  

ผูผลิตและผูจัดจําหน�ายนมอัลมอนด นมวอลนัท และนมพิสตาชิโอ แบรนด 137 ดีกรีและนม

อัลมอนด แบรนด “โฮลี่ นัทส” รับประกาศเกียรติคุณรางวัล “องคกรดีเดนแหงป” ภายใต

โครงการหน่ึงลานกลาความดีตอบแทนคุณแผนดิน ประจําป 2564 จัดโดยมูลนิธิเพ� อสังคมไทย 

โดยมี พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรีและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เปนประธานพิธี ณ 

หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพฯ

ครบรอบ 9 ป ี      จุรีรัตน เทพอาสน ผูวาฯสกลนคร รวมแสดงความยินดี กับ ปาณิสรา 

นิติกิจไพบูลย ในโอกาสเปดรานเบลลิน่ี เบค แอนด บรู สาขารูท 22 และเบลลิน่ี ครบรอบ 9 ป 

รานเบเกอร่ีเฮาสระดับพรีเม่ียม ในคอนเซ็บต “ความสุขสีคราม” พรอมกระจายรายไดสูทองถ่ิน 

โดยมี ชรัส ลิขิตคุณวงศ ท่ีปรึกษาคณะเจาหนาท่ีบริหาร บมจ.ซีพี ออลลและผูบริหาร รวมงาน 

ณ จ.สกลนคร  

บริษัท อายิโนะโมะโตะ (ประเทศไทย) 

จํากัด ผูนําตลาดเคร� องปรุงรสในประเทศไทย 

สงผลิตภัณฑนองใหม “ผงซุปชาบูเขมขน

รสทงคตสึ ตรา อายิโนะโมะโตะ” ผงซุป

กระดูกหมูสไตลญี่ปุน น้ําซุปชาบูทางเลือก

ใหมสําหรับผูประกอบการรานอาหาร 

นับเปนแบรนดแรกในประเทศไทยท่ีผลิต

และจําหน่ายภัณฑ์เครื่องปรุงรสสําหรับ

อายิโนะโมะโตะ สง “ผงซุปชาบูเขมขนรสทงคตสึ” 

สําหรับธุรกิจบริการดานอาหารเปนแบรนดแรกในประเทศไทย

เมนูซุปชาบูทงคตสึสําหรับธุรกิจบริการ

ดานอาหาร มุงเจาะกลุมผูประกอบการ

อาหารประเภทชาบู ซึ่งไดรับความนิยมใน

หมูผูบริโภคชาวไทยอยางตอเน� อง

ปจจุบัน ผลิตภัณฑเคร� องปรุงสําหรับ

ทําน้ําซุปชาบูทงคตสึ ที่มีวางจําหน�าย

อยูในตลาดประเทศไทย เปนผลิตภัณฑที่

มุงเจาะกลุมผูบริโภคท่ีเปนภาคครัวเรือน 

ไมใชผูประกอบการรานอาหาร จึงทําให

ราคาจําหน�ายผลิตภัณฑคอนขางสูง ซึ่ง

อาจไมเหมาะกับการนํามาใชสําหรับกลุม

ผูประกอบการท่ีตองคํานึงถึงปจจัยดาน

ตนทุน ดังนั้น เพ� อเปนการตอบสนองความ

ตองการของตลาดรวมถึงพฤติกรรมการ

บริโภคชาบูสําหรับธุรกิจผูประกอบการ

รานอาหาร อายิโนะโมะโตะ ซึ่งมีความ

เชี่ยวชาญดานเคร� องปรุงรส รวมถึงความ

เขาใจวัฒนธรรมอาหารในแตละทองถิ่น 

จึงไดพัฒนาผลิตภัณฑ “ผงซุปชาบูเขมขน

รสทงคตสึ ตรา อายิโนะโมะโตะ” ที่จะชวย

ใหผูประกอบการสามารถเพิ่มความหลาก

หลายของเมนูนํ้าซุปเพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้า

ไดมากขึ้น ดวยจุดเดนของผลิตภัณฑที่ให 

'รสชาติกลมกลอม คงที่ ใชงานงาย เหมาะ

สําหรับใชทําน้ําซุปชาบู หรือราเมง ทั้งยัง

ใหกลิ่นและรสกระดูกหมูสไตลญี่ปุน อรอย

เขมขน ไมตองเคี่ยวนานหลายชั่วโมง' ซึ่ง

ผลิตภัณฑนํ้าซุปชาบูทงคตสึของอายิโนะ

โมะโตะนี้ มาในรูปแบบผง ขนาด 450 กรัม

ตอซอง เพียง 1 ซอง ก็สามารถทําน้ําซุป

ไดถึง 16 ลิตร (16 หมอ) ตอบโจทยความ

ตองการของผูประกอบการรานอาหาร

ท่ีตองการสรางสรรครสชาติเองไดงายๆ 

แบบมืออาชีพ อีกทั้งยังชวยลดระยะเวลา

ในการปรุงน้ําซุป และชวยประหยัดตนทุน

ในการขายไปพรอม ๆ กัน 

ทั้งนี้ อายิโนะโมะโตะ มุงมั่นในการ

ใชองคความรูและความเชี่ยวชาญหลักดาน

รสชาติอูมามิ มาพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑ

คุณภาพ เพ� อเพ่ิมความสะดวกใหแกผูบริโภค

และผูประกอบการรานอาหาร ดวยการชวย

รนเวลาในการจัดเตรียมวัตถุดิบและปรุง

อาหาร ตอบโจทยวิถีชีวิตท่ีเรงรีบในยุคปจจุบัน 

อันเปนสวนหนึ่งในการสงเสริมสังคม 

"กินดี มีสุข" สอดรับกับนโยบาย "การสราง

คุณคารวมกับสังคมของอายิโนะโมะโตะ 

(ASV)" ซึ่งเปนสิ่งที่เรายึดมั่นเสมอมา โดย

ผลิตภัณฑ “ผงซุปชาบูเขมขนรสทงคตสึ 

ตรา อายิโนะโมะโตะ” สามารถหาซื้อ

ไดแลววันนี้ ที่ฝายขายธุรกิจบริการดาน

อาหาร (เบอรติดตอ 0-2247-7000 ตอ 

1263-1270) และชองทางออนไลน Lazada 

และ Shopee ผานทาง “Ajinomoto Official 

Shop” และสามารถติดตามความเคล� อนไหว

ของกลุมผลิตภัณฑอายิโนะโมะโตะสําหรับ

ผูประกอบการรานอาหารไดที่  www.

ajinomotofoodservicethailand.com 
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คิง เพาเวอร เดินหนาสานฝนคนรุนใหมหัวใจดนตรี จัดการประกวดดนตรีสุดยิ่งใหญ 

ผานระบบ Live Streaming  กับเวที 

THE POWER BAND การประกวด

วงดนตรีสากลสมัยนิยมผสมเคร� องเปา 

ประจําป 2564 เวทีการประกวดที่

ผูครํ่าหวอดในแวดวงดนตรีท้ังเบ้ืองหนา 

เบื้องหลังใหการยอมรับ ชิงเงิน

รางวัลรวม 680,000 บาท! ใครจะ

คือสุดยอดคนดนตรี! มารวมชม และ

เชียรพรอมกันทั่วประเทศผานทาง 

Facebook : King Power Thai Power 

พลังคนไทย และ Youtube : King 

Power Thai Power พลังคนไทย ใน

วันที่ 27 พฤศจิกายนนี้ ตั้งแตเวลา 

10.30 - 16.45 น.

ลงพื้นที่     รองนายกรัฐมนตรี นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ ประธานกรรมการกองทุนฟนฟูและ

พัฒนาเกษตรกร พรอม คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

นายนิพนธ บุญญามณี รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยและนายสาธิต ปตุเตชะ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่จังหวัดพังงา มอบเช็คเงินโครงการฟนฟูและ

พัฒนาอาชีพเกษตรกร จํานวน 7 องคกร มีสมาชิกเขารวมโครงการ 129 ราย เปนเงิน 3,435,000 บาท 

มอบโฉนดท่ีดินและเกียรติบัตร จํานวน 12 ราย เปนโฉนดท่ีดิน 3 ราย 6 แปลง เนื้อที่ 33 ไร 2 งาน 

62 ตารางวา และมอบใบรับรองการขึ้นทะเบียนองคกรเกษตรกร จํานวน 58 องคกร สมาชิกรวม 

5,409 ราย ณ โรงเรียนทายเหมืองวิทยา จ.พังงา เม� อเร็วๆนี้

เลขาธิการ กฟก. อบรมการบริหารเชิงนิติศาสตรระดับสูง ของสภาทนายความ   

เม� อวันศุกรที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-17.00 น. นายสไกร พิมพบึง เลขาธิการ

สํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร รวมอบรมหลักสูตรการบริหารเชิงนิติศาสตร

ระดับสูง รุนที่ 1 และรับฟงการบรรยาย "การบริหารการใชกฎหมายในเชิงการเมือง" โดย 

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ณ วิทยาลัยการทนายความ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ

คิง เพาเวอร จัดประกวดดนตรี 
ผานระบบ Live Streaming สานฝนคนดนตรีกาวสูศิลปนอาชีพ

เน� องในวันเอดส โลก 1 ธันวาคม พ.ศ.  

2564 ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา   ประธาน

เจาหนาท่ีบริหาร บริษัทเอเชียนไฟยโตซูติคอลส 

และหัวหนาคณะวิจัย Operation BIM  จะจัด

แถลงขาวความสําเร็จของนักวิทยาศาสตร

ไทยครั้งแรกในโลก เร� อง “การใชนวัตกรรม

ภูมิคุมกันบําบัด APCO ชวยใหผูติดเช้ือเอช

ไอวี/เอดส ตรวจไมพบเชื้อ และมีสุขภาพดี

ตอเน� องโดยไมใชยาตานไวรัส ในวันพุธที่ 1  

ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม

บริษัท APCO ช้ัน 30 อาคารเอไอเอ ถนนรัชดาภิเษก  

ชมรมอัสสัมชนิกดีเดน สมาคมอัสสัมชัญ 

รวมกับ สมาพันธสมาคมศิษยเกาคณะ

เซนตคาเบรียลแหงประเทศไทยฯ (CGA) 

จัดงานสัมมนาทางวิชาการ “ฉากทัศนการศึกษา

แหงอนาคต Future Scenario of Education” 

เน� องในโอกาสคลายวันเกิดครบ 88 ป ของ 

ภราดา หลุยส วิริยะ ฉันทวโรดม รวมพูดคุย

กับวิทยากร ผูเชี่ยวชาญในแวดวงการศึกษา

ระดับประเทศ พรอมแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

เสริมสรางความเขาใจทุกประเด็นเกี่ยวกับ

สถานการณปจจุบันของการศึกษาไทย ใน

ศตวรรษท่ี 21 นําโดย ดร.ธะนาชัย ธีรพัฒนวงศ 

นายกสมาพันธสมาคมศิษยเกาคณะเซนตคาเบรียล

แหงประเทศไทย (CGA), ดร.ประวิช รัตนเพียร 

นายกสมาคมศิษยเกาเซนตคาเบรียล และ

อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี, ปยะบุตร ชลวิจารณ ประธาน

ชมรมอัสสัมชนิกดีเดน อสช 20314 และอดีต

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงอุตสาหกรรม, 

ศาสตราจารยพิเศษ ดร.เอนก เหลาธรรมทัศน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม และอัสสัมชนิกดีเดน อสช 

25125, ทพ.กฤษดา เรืองอารียรัชต ประธาน

คณะอนุกรรมการส� อสารและการมีสวนรวม

การจัดทําหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พรอมรับฟงการบรรยายพิเศษเร� อง 

“หลักสูตร iPSLE” โดย ภราดาทักษบุตร 

ไกรประสิทธิ์ ในวันศุกรที่ 26 พฤศจิกายน 

เวลา 13.30 -16.00 น. ณ หองประชุม 

Auditorium ชั้น 9 โรงเรียนอัสสัมชัญ

ชมรมผูปวยโรครูมาตอยด ขอเชิญ

รวมสัมมนาภาษาชาวบาน หัวขอ “เม� อฉัน

ตองอยูกับรูมาตอยด” การเสวนาพูดคุยกัน

แบบเจาะลึกใหเขาใจกันงายๆ ในรูปแบบออนไลน 

รับฟงคําแนะนําดานการดูแลรักษาโรคขอ

อักเสบ  รูมาตอยด พรอมไขปญหาใหหมดขอ

ของใจ กับหมอและผูปวยที่มีประสบการณตรง 

นําทีมโดย ผศ. นุชรินทร ศศิพิบูลย ประธาน

ชมรมผูปวยโรครูมาตอยด พล.ต. รศ. พญ. 

ไพจิตต อัศวธนบดี ที่ปรึกษาอายุรแพทย

โรคขอและรูมาติซั่ม กองอายุรกรรม โรง

พยาบาลพระมงกุฎเกลา และคุณเสียงศรี 

วายะลุน เลขานุการ ชมรมผูปวยโรครูมาตอยด 

วันอาทิตยที่ 28 พฤศจิกายน เวลา 10.00 น. 

เปนตนไป ผาน LIVE WEBINAR:  http://

Srlive.co/21194/ หรือสแกน QR Code  

ซันคิสท แบรนดผลิตภัณฑถ่ัวพิสทาชิโอ 

และเคร� องด� มน้ํานมพิสทาชิโอ ภายใตเครือ

เฮอริเทจ จัดโปรโมชั่นถั่วเต็มคําราคาโดนใจ 

เค้ียวสนุกอรอยเพลินไปกับซันคิสท ทรอปคอล 

ฟรุต เบลนด, ซันคิสท พิสทาชิโออบ, ซันคิสท 

พิสทาชิโอรสเกลือผสมพริกไทยดํา และซันคิสท 

พิสทาชิโอรสเผ็ด ขนาด 150 กรัม จากปกติ

ราคา 115 บาท พิเศษเหลือเพียง 99 บาท

เทานั้น โดยสามารถพบกับโปรโมชั่นดีๆ 

แบบนี้ ไดแลว ตั้งแตวันที่ 25 พฤศจิกายน - 

22 ธันวาคม 2564 ที่วิลลา มารเก็ต 

ทุกสาขา สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ โทร.

0-2813-0954-5 หรือติดตามขาวสารและ

กิจกรรมตาง ๆ ไดที่ www.heritagethailand.

com, www.facebook.com/SunkistTH และ 

IG:sunkistthailand 

ปญหาเร� องชองปากในสัตวเลี้ยงอยา

ปลอยทิ้งไว โรงพยาบาลสัตวตลิ่งชัน 

(Talingchan Animal Hospital)พรอมใหบริการ

ตรวจสุขภาพชองปาก ฟน เหงือก  ขูดหินปูน 

ถอนฟน อุดฟน บริการตัดฟนที่เกิดจากความ

ผิดปกติ รวมทั้งตรวจวินิจฉัยสัตวเลี้ยงที่มี

ปญหาโรคภายในชองปาก เชน  ภาวะเหงือก

อักเสบ ฟนแตกหรือหัก เนื้องอกในชองปาก 

เปนตน อีกทั้งใหคําปรึกษา แนะนํา เร� องการ

ดูแลชองปากใหแกสัตวเลี้ยงของทาน โดย

สัตวแพทยเฉพาะทางดานชองปากและฟน  

สามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมหรือนัดคิว

ไดที่ 0-2887-8321-3 , Facebook : https://

www.facebook.com/talingchanpetfanpage   

หรือ ทาง Line :  @Talingchanpet

“ซินนาบอน” (Cinnabon) แบรนด

ขนมอบช� อดัง ที่ไดรับการขนานนามวาเปน

แบรนดที่มี “ซินนามอนโรล รสชาติดีที่สุด

ในโลก” ชวนคุณรวมฉลองเทศกาลแหง

ความสุขไปกับ Cinnabon Signature Frosting 

Pint ครีมฟรอสต้ิง เน้ือเนียน หวานนุม ละมุน

ลิ้น รสซิกเนเจอรที่บรรจุในถวย Limited 

ขนาด 12oz ลายสโนวแมนสุดน�ารัก พรอม

เพิ่มสีสันความสนุก และความอรอยใหกับ

ปารต้ีสงทายปใหมากขึ้นดวยเซ็ทสุดคุมกับ

ชุด Triple 4 set  (Cinnabon Classic 4 ชิ้น 

คละรสชาติ) เพียง 329 บาท หรือ Mini 

Caramel Pecan (Combo set 9 ชิ้น) ใน

ราคาเพียง 359 บาท ทุกเซตรับ Frosting 

Pint ทันที 1 ถวย !(ปกติถวยละ 179 บาท) 

เติมเต็มความสุข ไปกับรสชาติแสนอรอยของ

ซินนามอนโรลระดับพรีเมี่ยม ตั้งแตวันที่ 1 

ธันวาคม – 30 มกราคม 2565 ณ รานซิน

นาบอนทุกสาขาใกลบานคุณ

MONLINE.COM โดย เดอะมอลล 

กรุป ฉลองสงทายป จัดแคมเปญ “MONLINE 

12.12 GIFT FUNDERLAND” ขนทัพสินคา

แบรนดดัง ลดทั้งเว็บสูงสุด 90% พรอมโคด

ลดเพิ่ม 1,512 บาท และลูกคาบัตร SCB 

M VISA ลดเพิ่มอีกสูงสุด 1,512 บาท หรือ

แบงชําระเบาๆ 0% นานสูงสุด 12 เดือน 

รับสวนลดเพิ่มพรอมสิทธิประโยชนจากบัตร

เครดิต บัตรกดเงินสด และพารทเนอรที่รวม

รายการอีกมากมาย ทุกการสั่งซื้อบริการ

จัดสงฟรีไมมีขั ้นต่ํา เพียงคลิกซื้อผาน 

MONLINE.COM ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแตวัน

ที่ 29 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 

ชาวอยุธยาเตรียมพบกับเดสติเนชั่น

แหงใหมของการชอปปง “หางสรรพสินคา

โรบินสัน สาขาอยุธยา 2” ชอปไฉไล วิถีใหม

ของอยุธยา ซึ่งเปนสาขาลําดับที่ 2 ในจังหวัด

อยุธยา ภายใตคอนเซ็ปตการออกแบบที่มี

ดีไซนอันเปนเอกลักษณของจังหวัดอยุธยา 

สะทอนผานความงามของอิฐจากวัดไทย

โบราณมาผสมผสานกับความทันสมัยที่ลงตัว 

โดยไดมีการออกแบบในแตละแผนกให

ชอปปงไดสนุกมากข้ึน พรอมสรางประสบการณ

การชอปปงท่ีแตกตางและตอบโจทยทุกไลฟ

สไตล กับสินคาบริการ ครบทุกสิ่งที่ดีที่สุด 

มากกวา 300 แบรนด พรอมฉลองเปดหาง

กับโปรโมชั่นพิเศษมากมาย พรอมพบกับ

กิจกรรม Wonder Troop และ Wonder 

Happening Show ในบรรยากาศแหงความ

สุขกับศิลปน - ดาราที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน

กันมาสรางสีสันและความสนุกสนาน ผาน

กิจกรรมตางๆ มากมาย ทุกวันเสาร-อาทิตย 

ตลอดเดือนธันวาคม เตรียมสัมผัสประสบการณ

การชอปปงครั้งใหมที่จะทําใหนิยามการชอป

ของชาวจังหวัดอยุธยาเปลี่ยนไป! พบกัน  30 

พฤศจิกายน นี้!

โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ กรุงเทพฯ 

เชิญฉลองวันพอปนี้อยางอบอุนท้ังครอบครัว

กับหลากหลายขอเสนอสุดพิเศษใหเลือกสรร

จากหองอาหารเรือนตน รางวัลมิชลิน ไกด บิบ 

กูรมองด เสิรฟเมนูไทย-จีนระดับตํานานใน

ดวงใจคุณพอ หรือด� มด่ําเมนูสไตลฝรั่งเศส

ชวนบอกรักคุณพอกับโปรโมชั่นครบรส ที่ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ กรุงเทพฯ

บานหนองเงือกเปนแหลงหัตถกรรม

ผ าฝ ายแหล ง สําคัญของภาคเหนือด วย

ภูมิปญญาและการสืบทอดตอๆ กันมา ทําให

หมูบานเปนที่รูจักของนักทองเที่ยว ผาฝาย

บานหนองเงือกมีเอกลักษณและคุณภาพซึ่ง

ชุมชนสรางขึ้นมาเอง ทําใหหมูบานมีความ

โดนเดนรวมท้ังวัฒนธรรมพ้ืนบานยังคงรักษาไว 

ทําใหสามารถสัมผัสไดถึงกล่ินอายของบรรยากาศ

ลานนา อัตลักษณของหมูบานที่โดดเดน คือ 

วิถีชีวิตของชาวยองตั้งแตการแตงกายดวยชุด

พื้นบานชาวยอง ภาษาพูด ที่เปนอัตลักษณ

ของชาวยอง นอกจากนี้ยังมีการสืบสวนการ

ทอผาฝาย ตั้งแกการปนกรอดวย การยอมผา 

การทอผา จนถึงตัดเย็บเส้ือผา เปนพิพิธภัณฑท่ีมีชีวิต

ผาฝายทอมือผลิตที่บานหนองเงือก

แหงนี้มีตํานานการตําหูกหรือทอผาแบบครบ

วงจรรวม 100 ป สืบทอดภูมิปญญาจากรุน

สูรุนจนถึงปจจุบัน เริ่มตั้งแตปลูกฝาย ทําเปน

เสน ยอมสีจากพืชในพื้นที่ ทอมือเปนผืนผา ที่

นี้ที่เดียวในภาคเหนือและในประเทศไทยที่มี 

“ตํานานการตําหูกแบบคูรัก” หรือ “ตํานาน

กี่ทอแบบคูรัก” เปนกุศโลบายสําคัญในการ

เชื่อมสายใยรักของครอบครัวให้แนบแน่น

ผานการทอผาผาแตละผืนผานการทอมือดวย

ความพิถีพิถันรังสรรคบรรจงทอเสนตอเสน

กรมสงเสริมสหกรณชู “ผาฝายทอมือชาวยอง” 

สินคา “อัตลักษณ”เมืองลําพูดหนุนสรางรายไดในชุมชน

ดวยความรักของหัวใจสองดวงของคูรักคน

ยองบานหนองเงือกจนเปนผืนผาขนาดหนา

กวางสองเทาที่แตกตางจากผาทอแหลงอ� น

ผาฝายทอมือแตละผืนมีแถบสีสัน

ลวดลายยกดอกท่ีโดดเดน เชน ลายดอกบัวเครือ  

ลายเกร็ดเตา  ลายดอกแกว  ลายดอกเคาะ  

ลายงูลอย  ซึ่งไดแรงบันดาลใจมาจากสระบัว

หนาวัด ประตูชัย เสาวิหาร และธรรมมาศ

ภายในวัดหนองเงือก  

นางช� นชม   สุขรองชาง   ประธานกลุมสตรี

สหกรณบานหนองเงือก จ.ลําพูน เปดเผยวา   

ตั้งแตจําความไดก็เริ่มทอผาลายพวกนี้มาแลว 

คนเฒาคนแกก็ประยุกตลายมาจากภาพวาด

โบราณในวัด เราก็เอามาทําลายผาแลวปจจุบัน

ก็มีการทําลายใหมๆ ออกมาบาง  

สําหรับ   จุดเดนของสินคาของเราก็คือ 

ลายผาที่เปนลายดั้งเดิมของชาวยอง แลวก็สี

ของผาที่เราใชสีธรรมชาติ  โดยสีธรรมชาติ

ที่ชาวบานหนองเงือกเลือกใช เปนสีของพื้น

ในพื้นถิ่น เชน ใบลําไย ใหสีน้ําตาลออน / ใบ

มะมวง ใหสีเหลืองอมเขียว / มะเกลือ ใหสี

นํ้าตาล วานหัวแดง ใหสีชมพูออน / คร่ัง ใหสีมวง 

อมชมพูท่ีบานหนองเงือกถือเปนแหลงทอง

เที่ยงเชิงนวิถีที่ไมควรพลาด เพราะ นอกจาก

จะเปนแหลงผาฝายทอมือที่มีการผลิตผาแบบ

ด้ังเดิมใหไดชม มีสินคาใหไดอุดหนุน ปาช� นชม

ไดกลาวเชิญชวนใหผูคนไดมาทองเท่ียวอีกดวย

“ปจจุบันผลิตภัณฑของกลุมจะมีตลาด

หลักคือเปดหนารานของแตละบาน  ท่ีทําการกลุม 

และออกบูธตามงานราชการตางๆ โดยการสงเสริม

ของกรมส ง เสริมสหกรณ จั งหวัดลํ าพูน   

พัฒนาชุมชมบานหนองเงือก กรมพาณิชย

จังหวัดลําพูน โดยราคาอยูที ่ประมาณ 150 

– 12,000 บาทโดยลูกคาสวนใหญจะเปนนัก

ทองเท่ียว  กลุมคนท่ีชอบผาทอ  และชางตัดเส้ือ” 

นางช� นชม กลาวทิ้งทาย 

รสชาติคลาสสิก จากเชฟแอรเว แฟรรารด 

พรอมจิบไวนรสเลิศท่ีพระรามส่ี บิสโตร แอนด 

ไวนบาร เฉพาะวันที่ 3-6 ธันวาคม 

เริ่มที่เอาใจคนชอบกินด� ม ทั้งอิ่มเอม

ม้ืออรอยท่ีรานหรืออ่ิมสบายท่ีบาน เม� อรับประทาน

อาหารและเครื่องดื่มที่ห้องอาหารเรือนต้น 

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

จัดทําแผนงาน      พล.ต.ท.สมเดช ขาวขํา ประธานกรรมการ

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ เปนประธานเปดการ

สัมมนาคณะกรรมการดําเนินการที่ปรึกษาผูตรวจสอบกิจการ

คณะทํางานฝายจัดการชุมนุมสหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ 

จํากัด และสหกรณสมาชิก เร� อง “การจัดทําแผนงานและงบประมาณ

ประจําป 2565” จัดโดย ชุมนุมสหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ 

ณ หองแมจิก 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น โดยมี 

พล.ต.อ.นิพจน วีระสุนทร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ชุมนุมสหกรณ

ออมทรัพยตํารวจแหงชาติ, พล.ต.อ.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ที่

ปรึกษาชุมนุมสหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ, พล.ต.ต.มนธน 

ทิพยจันทร กรรมการชุมนุมสหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ, 

พล.ต.ต.พิสัณห อาวีกร วรเทพนิตินันท กรรมการชุมนุมสหกรณ

ออมทรัพยตํารวจแหงชาติ และแขกผูมีเกียรติเขารวมการสัมมนา

โลกปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไปอยาง

รวดเร็วดวยสถานการณโรคระบาด ทําใหเศรษฐกิจ

ในทุกวงการธุรกิจถูกกระทบ VEX Factory จึง

ทําตัวเปน Hope ผูสรางความหวังใหมแหง

วงการธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม ที่จะ

สรางความแตกตาง และเปดประสบการณใหมๆ  

ใหกับวงการอุตสาหกรรม ดวยเทคโนโลยี 

Virtual 3D Platform ที่มาตอบโจทย การสราง

ประสบการณใหมใหกับทุกคน โดยภายใน

งานจัดแสดงจะถูกแบงเปน 4 โซน ไดแก 

Machine, Robot & Automation, Equipment 

Accessories & Tools และ Services

VEX Factory จึงเรียนเชิญทุกทานที่

เกี่ยวของกับวงการอุตสาหกรรม รวมเขามา

เปนสวนหนึ่งในงานนี้ เพ� อกาวเขาสู อนาคต

ไปดวยกัน ระหวางวันที่ 1-31 มีนาคม 2565  

โดยไฮไลทในงาน อาทิ สัมผัสประสบการณ

ใหมจาก Virtual 3D Platform 360 View 

เต็มรูปท้ังแสง สี เสียงท่ีจะทําใหคุณต� นตา ต� นใจ 

VEX Factory 2022 มหกรรมเคร� องจักร หุนยนต และเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ ยิ่งใหญแหงป 

พลิกโฉมการจัดแสดงทั้งหมดที่เคยมีมา ดวยระบบ Virtual 3D Platform  บนโลกออนไลนเสมือนจริง!

และเพลิดเพลินไปดวยระบบตางๆที่ทันสมัย, 

ลูกคาเขาถึงงายดวยปลายน้ิว กับระบบ Business 

Matching 1:1, ที่สามารถทํานัดและพูดคุย

ผาน Video Conference, รับขอมูลงายๆ 

ดวยระบบดาวน โหลด E-Brochure ,เต็มอิ่ม

กับประสบการณ สุด Exclusive จากวิทยากร

พิเศษท่ีจะใหความรูเก่ียวกับธุรกิจอุตสาหกรรม

และการตลาดสําหรับวงการอุตสาหกรรม ใน

รูปแบบการสัมมนาออนไลน และลุนไปกับ

กิจกรรมแจกรางวัลสุดพิเศษใหกับผูรวมงาน  

สนใจจองบูธไดที่ Line: @Vexfactory ตั้งแต

วันนี้-31 มกราคม 2565

แบรนดแกมโบล (GAMBOL) รวมกับ สมาคมการตลาดแหง

ประเทศไทย จัดงานประกาศผลการตัดสิน และ มอบรางวัล

โครงการประกวดแผนการตลาด “J-MAT Award ครั้งที่ 30”

อนุวัตร เฉลิมไชย นายกสมาคมการตลาดแหงประเทศไทย 

และ นิติ กิจกําจาย ผูบริหาร บริษัท บิ๊กสตาร จํากัด ผูผลิต

และจัดจําหน�ายรองเทาแบรนดแกมโบล (GAMBOL) รวมจัด

งานประกาศผลการตัดสิน และ มอบรางวัลโครงการประกวด

แผนการตลาด “J-MAT Award ครั้งที่ 30” ชิงโลพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี โดยมี ชาคริต ดิเรกวัฒนชัย อุปนายกฝาย

กิจกรรมและประชาสัมพันธ สมาคมการตลาดแหงประเทศไทย 

รวมงานในครั้งนี้ ณ ศูนยประชุม ซี อาเซียน 

ตลาดหลักทรัพยฯ สนับสนุนภารกิจสงตัวผูปวย COVID-19

กลับไปรักษาตัวท่ีบานเกิด แกมูลนิธิเพชรเกษม กรุงเทพฯ      

ลดาวัลย กันทวงศ ผูอํานวยการอาวุโส ฝายบริหาร

กิจกรรมเพ� อสังคม ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

รวมมอบการสนับสนุนภารกิจสงตัวผูปวย COVID-19 

กลับไปรักษาตัวท่ีบานเกิด เปนเงินจํานวน 500,000 บาท 

แกมูลนิธิเพชรเกษม กรุงเทพฯ โดยมี สหชาติ ล้ิมเจริญภักดี 

ประธานมูลนิธิเพชรเกษม เปนผูรับมอบ ทั้งนี้ ตลาด

หลักทรัพยฯ ไดมีการสมทบทุนผานองคกร หน�วยงาน 

และมูลนิธิตางๆ ตอเน� อง เพ� อสงตอความชวยเหลือ

ไปยังประชาชนและผูไดรับผลกระทบ หวังเปนสวนหน่ึง

ในการบรรเทาความเดือดรอนแกประชาชนจาก

สถานการณของโควิด-19

เดอะ แพลทินัม กรุป ผูบริหารศูนยการคา

เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล และ เดอะ 

มารเก็ต แบงคอก รวมกับสํานักงานเขตราชเทวี 

และ สถานีตํารวจนครบาลพญาไท จัดกิจกรรม

ปนสุขชวยเหลือชุมชนที่ ไดรับผลกระทบ

โควิด-19 รวมมือรวมใจลงพื้นที่ชุมชนเพ� อนําตู

ปนสุข พรอมดวยสินคาอุปโภคบริโภคจําเปน 

อาทิ ขาวสาร อาหารแหง บะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป 

น้ําด� ม ไขไกฯลฯ และขาวกลองปรุงสําเร็จ 

แจกจายสู 6 ชุมชน ไดแก ชุมชนซอยสม

ประสงค 5, ชุมชนนิคมมักกะสัน, ชุมชนโรงเจ

มักกะสัน, ชุมชนหลังวัดมักกะสัน, ชุมชนริม

ทางรถไฟมักกะสัน, ชุมชนสุเหราซอยเพชรบุรี 

7 เพ� อชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอน และ

ใหกําลังใจชาวชุมชนท่ีไดรับผลกระทบโควิด-19

โดยกิจกรรมปนสุขชวยเหลือชุมชน 

ในคร้ังน้ี  มีตัวแทนผูบริหารจากหน�วยงานตางๆ 

ไดแก นางสาวจิรายุ รัตตประดิษฐ ผูอํานวยการ

อาวุโส ฝายปฏิบัติการอาคาร บมจ.เดอะ 

เดอะ แพลทินัม กรุป รวมมือภาครัฐ ปนสุขชวยเหลือชุมชน

แพลทินัม กรุป , นายขวัญเมือง บุญประสงค 

ผูชวยผูอํานวยการเขตราชเทวี, นางสาวภัคภร 

แสงศิวะฤทธิ์ หัวหนาฝายพัฒนาชุมชนและ

สวัสดิการสังคม, พันตํารวจโท ศรภพ นาคเอก 

สารวัตรปราบปราม สถานีตํารวจนครบาลพญาไท 

และตัวแทนผูบริหาร จากดองดองกิสาขาเดอะ 

มารเก็ต แบงคอก รวมแจกจายส่ิงของพรอม

แสดงความหวงใย ใหคําแนะนําชุมชนเกี่ยว

กับการปฏิบัติตนใหหางไกลโควิด-19 โดยมี 

นางสุมิตรา วุฒิวารี ประธานชุมชนริมทาง

รถไฟมักกะสันพรอมตัวแทนชุมชน รวมใหการ

ตอนรับ ณ บริเวณชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน 

หรือส่ังเดลิเวอร่ี (เฉพาะทางไลน @montienbangkok 

หรือโทร 0-2237-0015) ครบ 1,500 บาทข้ึนไป 

รับฟรีเมนูของหวาน 1 เมนู และพิเศษย่ิงข้ึน

เม� อรับประทานอาหารในรานครบ 5,000 บาท

ขึ้นไป ที่หองอาหารเรือนตน หรือพระรามสี่ 

บิสโตร แอนด ไวนบาร รับฟรีบัตรกํานัลหอง

พักดีลักซ 1 คืน (ไมรวม อาหารเชา)

สําหรับคนชอบเที่ยว ลองชวนคุณพอ

เปลี่ยนบรรยากาศการพักผอน Staycation ท่ี

โรงแรมในหองพักใหมพรีเมียม กับแพ็กเกจ 

Stay & Dine ราคา 3,000 บาทสุทธิตอคืน เม� อ

ใชสิทธิ์เราเที่ยวดวยกันราคาเริ่มตน 1,800 

บาทสุทธิตอคืน พรอมเครดิตรับประทานอาหาร

ภายในโรงแรมมูลคา 1,500 บาท และฟรี

อัพเกรดเปนหองพรีเมียร พรอมอางแชตัว   

มอบของขวัญและความประทับใจให

กับคุณพอดวยที่พักแสนสบายและม้ืออาหาร

คุณภาพ พิถีพิถันทุกขั้นตอนการปรุง มั่นใจ

ไดกับมาตรฐานดานสุขอนามัยและความ

ปลอดภัยสูงสุด ผานการรับรองมาตรฐาน

ความปลอดภัยดานสุขอนามัย SHA Plus+

สํารองท่ีน่ังลวงหนาสําหรับหองอาหาร

หรือจองแพ็กเกจหองพัก โทร.0-2233-7060 

หรือทาง Line Official @montienbangkok 

และ www.montienbangkok.com



ชาวนาขอบคุณ

กล่าวขอบคุณนายจุรินทร์ ในฐานะผู้ดำาเนิน

โครงการประกันรายได้เกษตรกร และบอก

ว่าชาวนาพอใจมาก โครงการนี้ ไม่มีการ

ทุจริต ทำาให้ยั่งยืน เพราะเงินที่ออกจาก

รัฐบาลยิงตรงเข้าเกษตรกรโดยตรง และ

ขอขอบพระคุณด้วยที่ เดินทางมาที่นา

หนองจอกวันนี้ 

นายปราโมทย์กล่าวด้วยว่า ได้ทำา 

งานร่วมกันมาเข้าสู่ปีที่ 3 โครงการน้ีช่วย

ชาวนาได้มาก ในภาวะที่ราคาข้าวตกก็ยัง

มีการชดเชยส่วนต่างให้เกษตรกร ขณะ

เดียวกันก็มีมาตรการเสริมเพื่อยกระดับ

ราคาให้ 

ด้านนายธีรสินทร์ ธนชวโรจน์  เลขาธิ 

การสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าว

ว่า โครงการประกันรายได้ เกษตรกรที่เข้า

ร่วมได้รับผลประโยชน์ โดยสมาคมชาวนา

และเกษตรกรไทยขอขอบคุณรัฐบาลที่ช่วย

เหลือ โครงการประกันรายได้และโครงการ

คู่ขนานมาอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับ

และตอบสนองความต้องการของเกษตรกร

มากที่สุด จนมาถึงปีที่ 3 แม้จะมีติดขัด

บางประการอยู่บ้าง แต่สมาคมเชื่อมั่นว่า

รัฐบาลต้องฝ่าวิกฤตไปให้ได้ สืบเนื่องจาก

พิษภัยทั้งโควิดและเศรษฐกิจโลกกดดัน

ราคาสินค้าเกษตร ดันต้นทุนการผลิตสูงขึ้น 

ดังน้ันจึงขอบคุณท่านรองนายกฯ จุรินทร์ 

ท่ีเข้ามารับฟังและช่วยผลักดันโครงการ

ประกันรายได้ข้าวและมาตรการคู่ขนานให้

มีความพัฒนามากขึ้น 

จากนั้นเลขาฯ สมาคมชาวนาและ

เกษตรกรไทยได้นำาข้อสรุปจากชาวนาใน                                         

เครือข่ายของสมาคมยื่นให้รองนายกรัฐ 

มนตรี ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อเสนอทาง

ด้านมาตรการเสริม ทั้งการดูแลคูปองลด

ราคาปุ๋ย การใช้คูปองช่วยด้านราคาน้ำามัน

สำาหรับเกษตรกรรม เรื่องพัฒนาพันธุ์ข้าว 

การเพิ่มผลิตภัณฑ์ข้าวเปลือกไปใช้เป็น

อาหารสัตว์และอื่นๆ

จากนั้น นายจุรินทร์ ได้เปิดเผยต่อ

ชาวนาว่า มีข่าวดี สัปดาห์หน้าที่ในการ

ประชุมคณะรัฐมนตรีอังคารหน้านี้ จะได้

เคาะเกี่ยวกับงบประมาณดูแลเกษตรกร

เพิ่มเติม โดยหลังจากจ่ายส่วนต่างไป 2 

งวด และงวด 3 บางส่วนไปแล้ว จากนั้น

ในส่วนที่เหลือเมื่อราคาข้าวยังไม่ขึ้น ทาง

รัฐบาลได้มีการเพิ่มเพดานด้านการเงินการ

คลังมาตรา 28 

ทั้งน้ี เพื่อช่วยชาวนาและเกษตรกร 

อย่างไรก็ตามรัฐบาลเดินหน้านโยบาย และ

ต้องได้การชดเชยส่วนต่างตามที่นโยบาย

รัฐบาลดำาเนินมา และเดินหน้าต่อไปในปี

ที่ 3 และโครงการประกันรายได้เกษตรกร

น้ัน ราคาพืชผลเกษตรตัวอื่นดีหมด เช่น 

ผลไม้ราคาดีมาก ส่วนยางพารา  ข้าวโพด 

ปาล์มน้ำามัน มันสำาปะหลัง ไม่ต้องจ่าย

เงินชดเชยส่วนต่าง เพราะราคาเกินจาก

รายได้ที่ประกันไว้แล้วไม่เป็นภาระงบ

ประมาณ เพราะกระทรวงพาณิชย์กับกระ

ทรวงเกษตรฯ จับมือกันผลักดันการส่งออก

สินค้าเกษตรเพื่อยกระดับราคา ดังนั้น จึง

มีเฉพาะข้าวอย่างเดียวในขอบแรกของปีนี้

ที่ต้องช่วย.

ลุ้น ศบค.ชุดใหญ่

ได้แก่ กทม. 672 ราย, สงขลา 455 ราย, 

นครศรีธรรมราช 429 ราย, สุราษฎร์ธานี                                                              

263 ราย, เชียงใหม่ 258 ราย, สมุทรปรา 

การ 206 ราย, ชลบุรี 204 ราย, ปัตตานี 

178 ราย, ยะลา 171 ราย,  ประจวบคีรีขันธ์ 

154 ราย ส่วนยอดผู้ ได้รับวัคซีนของ

ประเทศไทยเมื่อวันที่ 24 พ.ย. มีการฉีด

วัคซีนเพิ่มเติม 574,772 โดส รวมยอด

ฉีดวัคซีนสะสมตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. ทั้งสิ้น 

90,468,955 โดส 

มีรายงานว่า ในวันศุกร์ที่ 26 พ.ย. 

เวลา 09.30 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ในฐานะ

ผู้อำานวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การ

แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 

(โควิด-19)  หรือ ศบค.จะเป็นประธานการ

ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ โดยทาง ศปก.สธ.จะ

เสนอให้ที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่พิจารณา

ปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-

19 สำาหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักร

ไทย และเสนอให้พิจารณาปรับระดับ

พื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร และ

มาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ใน

ส่วนของกิจการและสถานบันเทิง (ผับ-

บาร์-คาราโอเกะ) รวมทั้งศูนย์ปฏิบัติการ

แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง 

(ศปม.) และสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

(สมช.) จะเสนอพิจารณาเรื่องการขยาย

ระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรที่จะครบ

กำาหนดในวันที่  30 พ.ย.64

แหล่งข่าวจากทำาเนียบรัฐบาลเปิด

เผยว่า  ศบค.จะมีการพิจารณาการปรับ

ลดพื้นท่ี โซนสี ขอให้ ไม่มีพื้นท่ีควบคุม

สูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นท่ีสีแดงเข้ม 

จากเดิมที่คงเหลืออยู่ 6 จังหวัด ได้แก่ 

ตาก นครศรีธรรมราช สงขลา นราธิวาส 

ปัตตานี และยะลา โดยจะปรับทั้ง 6 จังหวัด

กล่าวไปอยู่โซนสีอื่น ส่วนการพิจารณาต่อ 

พ.ร.ก.ฉุกเฉินนั้น ทางศูนย์ปฏิบัติการแก้ไข

สถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) 

จะเสนอขอให้ขยายเวลาการประกาศ 

พ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปอีกประมาณ 2 เดือน 

เพื่อให้คร่อมช่วงเทศกาลปีใหม่

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข กล่าวว่า 

สธ.จะเสนอ ศบค.ชุดใหญ่ ถึงมาตรการ

เปิดประเทศระยะที่ 2 หลังจากเดือน ธ.ค. 

น่าจะมีมาตรการผ่อนคลายประเทศให้มี

ความสะดวกมากกว่าเดิม เช่น การใช้ ATK 

มากขึ้น เมื่อเดินทางมาที่ประเทศไทยไม่

ต้องตรวจแบบ RT-PCR แต่ต้องขึ้นอยู่กับ

การพิจารณาของ ศบค. ซึ่งคณะกรรมการ

โรคติดต่อแห่งชาติมีมติเห็นชอบในเรื่องดัง

กล่าวไปก่อนหน้านี้

เมื่อซักถึงผับ บาร์ คาราโอเกะ จะ

ผ่อนคลายอย่างไร รองนายกฯ กล่าวว่า 

เราขอให้ดำาเนินการมาตรการโควิดฟรีเซต

ติง ให้ผู้ประกอบการฉีดวัคซีนให้พนักงาน 

ตรวจสอบลูกค้าต้องฉีดวัคซีนให้ครบโดส 

ก่อนเข้าร้าน หากทำากันได้ แสดงให้เห็นว่า

ทำาได้ เราก็พร้อมผ่อนคลาย แต่ตอนนี้ยัง

ไม่ใช่ไปร้านที่ ไหนยังเห็นคนไม่ฉีดวัคซีน 

หากพนักงานไม่ฉีดวัคซีนถือว่าน่ากลัวมาก 

เป็นสิ่งที่ตนขอให้กรมควบคุมโรค  กรม

อนามัย เร่งทำาความเข้าใจให้มีมาตรการ

ตรงนี้ให้เข้มข้นที่สุด มิฉะนั้นจะขยับลำาบาก 

“นายกฯ กังวลมากเรื่องคลัสเตอร์

สถานบันเทิง ซึ่งเรื่องความเสี่ยงติดเชื้อ 

เรื่องทำามาหากิน นายกฯ สั่งการมาตลอด 

ให้ทำานู่นทำานี่ มียาอะไรดีๆ ก็บอกให้เร่ง

จัดหาให้ได้ และวันนี้พึ่งมีการเซ็นสัญญา

ซื้อวัคซีนและยาเพิ่มเข้ามา ทำาให้เกิด

ความมั่นใจแก่ผู้มีอำานาจในรัฐบาลในการ

ตัดสินใจผ่อนคลายมาตรการต่างๆ และ 

ประชาชน จะได้เร่งกลับมาทำามาหากิน

ในทุกมติ อย่างไรก็ดี ทุกครั้งที่มีคลัสเตอร์ 

ทุกครั้งที่มีการระบาดใหญ่ ก็มาจากสถาน

บันเทิงที่ทำาผิดกฎหมาย อย่างที่แอบเปิด

ใจกลางเมืองกรุง รัฐได้พยายามขอร้องให้

ปฏิบัติตาม ตรงนี้เป็นเรื่องสำานึก เจ้าหน้าที่

บ้านเมืองต้องเร่งไปจัดการให้เรียบร้อย” 

รองนายกฯ กล่าว

ซักว่าต้องขยายเวลาประกาศใช้ 

พ.ร.ก.ฉุกเฉินต่อไปหรือไม่ นายอนุทินกล่าว

ว่า กรณีโควิด การมี พ.ร.ก.ฉุกเฉินไม่ทำาให้

การใช้ชีวิตเปลี่ยนไป แต่เป็นการบูรณาการ

การทำางานของหน่วยงานต่างๆ

ต่อมานายอนุทินเป็นประธานการ

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ 

ครั้งที่ 11/2564 โดยมี นพ.เกียรติภูมิ วงศ์

รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, นพ.โอภาส 

การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ผู้

บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กลาโหม 

มหาดไทย แรงงาน ศึกษาธิการ  การต่าง

ประเทศ การท่องเที่ยวและกีฬา สำานักงาน

ตำารวจแห่งชาติ UHOSNET โรงพยาบาล

เอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์และ

สาธารณสุข ผู้แทนสภาวิชาชีพและองค์กร

อิสระ ร่วมการประชุม

นายอนุทินกล่าวว่า ที่ประชุมได้

หารือใน 3 ประเด็นสำาคัญ คือ 1.การปรับ 

แนวทางปฏิบัติสำาหรับผู้เดินทางในการเข้า

ราชอาณาจักร ตามแผนการเปิดประเทศ 

ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-31 ธ.ค.2564 โดย

จะเริ่มใช้ในวันที่ 16 ธ.ค.2564 ได้แก่ การ

ปรับวันกักตัว ปรับวิธีการตรวจในทุกรูป 

แบบที่เดินทางเข้ามาในประเทศ 2.การยก

เว้นค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรอง                                                            

การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคโควิด-

19 แบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้บริการผ่าน

ช่องทาง e-Vaccine Passport และ 3.เห็น 

ชอบให้กรมการแพทย์จัดทำาแผนปฏิบัติการ

จัดหายาแพกซ์ โลวิด (Paxlovid) รวมทั้ง

ความก้าวหน้าการจัดหายารักษาโรคโควิด-

19 โมลนูพิราเวียร์ (Molnupiravir) 

จากนั้นนายอนุทินเป็นประธานพิธี

ลงนามสัญญาจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 (ไฟ

เซอร์) จำานวน 30 ล้านโดส สำาหรับปี 

2565 ระหว่าง นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์                                                     

อธิบดีกรมควบคุมโรค และ น.ส.เด็บบราห์                                                          

ไซเฟิร์ท ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไฟเซอร์ประ 

เทศไทย และอินโดไชน่า รวมทั้งยังมีพิธี

ลงนามสัญญาการจัดซื้อยาโมลนูพิราเวียร์ 

สำาหรับผู้ติดเช้ือโควิด-19 ในประเทศไทย 

ระหว่างรัฐบาลไทย โดย นพ.สมศักดิ์ อรรฆ

ศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และ ดร.แมรี 

เสรฐภักดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 

เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำากัด จำานวน 5 

หมื่นคอร์สการรักษา วงเงิน 500 ล้านบาท 

ตามที่ ครม.อนุมัติ

ท่ีรัฐสภา นายสิระ เจนจาคะ ส.ส. 

กทม. พลังประชารัฐ ในฐานะประธาน

กรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิ

มนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า การ

พิจารณาเปิดสถานบันเทิงของ ศบค.ไทย

เคยได้รับบทเรียนจากคลัสเตอร์สถานบันเทิง

ย่านทองหล่อมาแล้ว ฉะน้ันผู้รับผิดชอบ

การพิจารณาให้เปิดสถานบันเทิง ต้องคิดให้

รอบคอบ.

เลือก อบต.

และนายกองค์การบริหารส่วนตำ าบล 

(อบต.) ว่า ขณะน้ีมีคำาร้องที่เกี่ยวข้องกับ

การเลือกตั้ง อบต.แล้วจำานวน 175 คำาร้อง 

โดยในจำานวนนี้มีเรื่องที่เป็นสำานวนและอยู่

ระหว่างการไต่สวน จำานวน 74 สำานวน 

ซึ่งคำาร้องที่มากที่สุดเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการ

ซื้อเสียง โดยเริ่มมีการร้องเรียนและเป็น

สำานวนที่อยู่ระหว่างไต่สวนแล้วจำานวน 34 

สำานวน ดังนั้นฝากเตือนไปยังผู้สมัครรับ

เลือกตั้งสมาชิก อบต. และผู้สมัครรับเลือก

ตั้งนายก อบต. ว่าการหาเสียงเลือกตั้งอย่า

เอารัดเอาเปรียบ โดยเฉพาะการซื้อเสียง 

รวมไปถึงเรื่องการปิดป้ายหาเสียงก็ต้อง

ทำาให้เป็นไปตามระเบียบที่ กกต.กำาหนด 

ขณะที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอย่าเลือกคนที่ซื้อ

เสียง เพราะอาจจะเข้ามาแล้วทุจริตหรือ

ถอนทุนคืนได้

สำานักงาน กกต.แจ้งว่า ได้รับการ

ประสานจากเครือข่ายเยาวชนสังเกตการณ์

การเลือกต้ังเพื่อประชาธิปไตย (We Watch) 

มีความประสงค์จะดำาเนินการติดตามและ

สังเกตการณ์การเลือกต้ัง อบต. ในวันอาทิตย์

ท่ี 28 พ.ย.น้ี โดยมีอาสาสมัครเยาวชนร่วม

ติดตามและสังเกตการณ์การเลือกต้ังโดย

รอบหน่วยเลือกต้ังในพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ ต้ังแต่

การเปิดหน่วยเลือกต้ังจนส้ินสุดการนับ

คะแนนเลือกต้ัง ท้ังน้ี เพื่อเป็นการส่งเสริม

และสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

ทางการเมือง ในการเสริมสร้างการเลือก

ต้ังท่ีสุจริตและเท่ียงธรรม สำานักงาน กกต.

ประจำาจังหวัด องค์กรปกครองท้องถ่ิน และ

ส่วนงานท่ีเก่ียวข้องได้เตรียมความพร้อม

ให้การสนับสนุนและอำานวยความสะดวกให้ 

We Watch ได้ร่วมสังเกตการณ์การเลือกต้ัง 

อบต.คร้ังน้ีด้วย

วันเดียวกัน นายเชาว์ มีขวด อดีต

รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความ

ผ่านเฟซบุ๊กว่า การเมืองดุท่ีนครศรีธรรมราช 

โดยเกิดความรุนแรงในพ้ืนท่ี อบต.ควนชุม 

อำาเภอร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช อย่าง

ท่ีไม่ควรเกิดข้ึน โดยวันท่ี 25 พ.ย.64 เวลา 

05.30 น. นายชัยยุทธ แก้วบุญทอง อดีต

นายก อบต.ควนชุม ผู้สมัครรับเลือกต้ังนายก 

อบต.ควนชุม หมายเลข 1 ถูกยิงด้วยอาวุธ

ปืนจำานวนหลายนัด ขณะข่ีรถจักรยานยนต์

ออกจากบ้านพักไปหาเสียง แต่รอดชีวิตมา

ได้ โดยมีอาการบาดเจ็บแขนซ้ายหัก ส่งตัว

เข้ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลมหาราช

แล้ว จึงอยากฝากไปยัง กกต.และสำานักงาน

ตำารวจแห่งชาติ ให้ส่งเจ้าหน้าท่ีมาดูแลใน

พ้ืนท่ีโดยด่วน โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีอำาเภอ

ร่อนพิบูลย์มีการแข่งขันกันดุมาก เพราะเป็น

ท่ีรู้กันว่ามีการใช้ท้ังอำานาจมืดและอำานาจ

รัฐเข้าไปจัดการทุกอย่างเพ่ือให้คนของตัว

เองได้รับเลือกต้ัง อย่าให้การเมืองท้องถ่ิน

ท่ีนครศรีธรรมราชจบลงด้วยเลือดและ

ชัยชนะของคนพาล

ขณะที่ จ.บุรีรัมย์ พบมีการทำาลาย

ป้ายหาเสียงผู้สมัครหลายพื้นที่ ทั้งการใช้

ของมีคมกรีด ใช้สีหรือเมจิกขีดเขียนตาม

ป้ายหรือรูปผู้สมัคร โดยเฉพาะในพื้นที่ 

ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำา พบป้ายหาเสียงของ

นางวารินทร์ ลาภเจริญ ผู้สมัครนายก 

อบต.ไทยเจริญ ถูกของมีคมกรีดหรือเจาะ

บริเวณดวงตาและใบหน้าจนได้รับความ

เสียหาย ด้านนายมนตรี พิบาล ทีมงานของ

นางวารินทร์ ระบุว่า อยากจะขอให้หยุด

การกระทำาในลักษณะดังกล่าว ให้สู้กันตาม

หลักประชาธิปไตยจะดีกว่า

ด้านนายวสันต์ เผ่าพันธ์ ปลัด อบต. 

วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิด

เผยว่า ได้รับแจ้งหนังสือด่วนจากสำานักงาน 

กกต.จังหวัด ส่ังให้หยุดปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำานวย

การเลือกต้ังประจำาองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ไม่ให้ใช้อำานาจยุ่งเก่ียวกับการจัดการเลือก

ต้ัง อบต.วังก์พง ในวันท่ี 28 พ.ย.น้ี โดย

มอบหมายให้ปลัดอำาเภอปราณบุรีไปทำา

หน้าท่ีแทน เนื่องจากได้รับการร้องเรียนว่า

ทำาหน้าท่ีไม่เป็นกลาง เพราะเป็นญาติใกล้

ชิดกับผู้สมัครนายก อบต.รายหน่ึง ท้ังน้ี 

ยอมรับคำาส่ังของ กกต. แต่ขอให้สำารวจ

ข้อมูล อบต.อีกจำานวนมาก ท่ีมีผู้สมัครนายก 

อบต. สมาชิก อบต.เป็นสามีภรรยาและ

เป็นญาติกับเจ้าหน้าท่ี อบต.ถือเป็นเร่ือง

ปกติ โดยสำารวจให้ชัดเจนว่าการทำาหน้าท่ี

เอ้ือประโยชน์ให้ผู้สมัครรายใดหรือไม่ และ

ควรพิจารณาส่ังให้หยุดทำาหน้าท่ีต้ังแต่วันท่ี

ญาติสมัคร.
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14 ต่างประเทศ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

เกาะโซโลมอนจลาจลเผาเมือง
นายกฯ สวีเดนลาออกไม่กี่ ชม.หลังรับตำาแหน่ง

สตอกโฮล์ม • มักดาลีนา แอนเดอร์สัน ที่เพิ่งสร้างประวัติ 

ศาสตร์เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของสวีเดนเมื่อวันพุธ 

ยื่นใบลาออกจากตำาแหน่งคล้อยหลังไม่กี่ชั่วโมง รายงานเอเอฟ

พีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายนกล่าวว่า แอนเดอร์สันได้

รับเลือกจากสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ด้วยคะแนน

สนับสนุนไม่ถึงครึ่งสภา แต่ก็ไม่ถูกคัดค้านโดย ส.ส.เสียงข้าง

มาก ซึ่งตามระบบการเลือกนายกรัฐมนตรีของสวีเดนทำาให้เธอ

ชนะการเลือกนายกรัฐมนตรีและได้เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคน

แรกของประเทศ เธอมีกำาหนดจะรับตำาแหน่งอย่างเป็นทางการ

ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายนนี้ อย่างไรก็ดี นักเศรษฐศาสตร์วัย 

54 ปี ซึ่งดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของ

สวีเดนมาตลอด 7 ปีที่ผ่านมา ได้ยื่นใบลาออกจากตำาแหน่ง

ต่ออันเดรียส นอร์เลน ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในเวลาไม่

กี่ชั่วโมงหลังจากนั้น เนื่องจากไม่มีเสียงสนับสนุนในสภามาก

พอเพื่อผลักดันร่างกฎหมายงบประมาณ และพรรคกรีนซึ่งเป็น

พรรคขนาดเล็กร่วมรัฐบาล ประกาศถอนตัว

โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระบาดหนักที่เวียดนาม

ฮานอย • รัฐบาลเวียดนามเปิดเผยว่า โรคอหิวาต์แอฟริกา

ในสุกรกำาลังแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางในประเทศ ส่งผล 

กระทบต่อฟาร์มสุกรทำาให้ต้องกำาจัดสุกรท้ิงมากกว่าปีท่ีแล้ว 

3 เท่า รอยเตอร์รายงานคำาแถลงของรัฐบาลเวียดนามเมื่อ

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายนว่า การระบาดของโรคน้ีกำาลัง

พัฒนาไปในลักษณะที่ซับซ้อนและเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดใน

ระดับใหญ่ โดยปีนี้พบการแพร่เชื้อใน 2,275 พื้นที่ภายใน 57 

เมืองและจังหวัด จากทั้ง 63 เมืองและจังหวัดของเวียดนาม 

ในปีนี้เวียดนามฆ่าสุกรทิ้งไปแล้ว 230,000 ตัว โรคอหิวาห์

แอฟริกาในสุกรไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ แต่มักทำาให้สุกรที่

ติดเชื้อตายได้ โรคน้ีพบครั้งแรกในแอฟริกา ก่อนท่ีจะแพร่

กระจายสู่ยุโรปและเอเชีย เวียดนามพบสุกรติดโรคนี้ครั้งแรก

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 การระบาดทำาให้เวียดนามต้องฆ่า

สุกรทิ้งราว 20% 

อุบัติเหตุเหมืองถ่านหินรัสเซียดับ 11 ราย

มอสโก • เอเอฟพีรายงานว่าเกิดอุบัติเหตุที่เหมืองถ่านหิน

ในแคว้นเคเมโรโว เขตไซบีเรียของรัสเซีย โดยมีควันแพร่

กระจายไปทั่วเหมืองเมื่อเวลาราว 08.35 น.วันพฤหัสบดีที่ 25                                                                    

พฤศจิกายนตามเวลาท้องถิ่น ทำาให้คนงานเหมืองเสียชีวิต

อย่างน้อย 11 ราย และมีคนงานที่ยังติดอยู่ในเหมือง 46 คน 

เซอร์เก ซีวีเลฟ ผู้ว่าฯ ท้องถิ่นเผยทางแอปเทเลแกรมว่า ขณะ

เกิดอุบัติเหตุมีผู้ทำางานในเหมือง 285 คน คนงานที่ได้รับบาด

เจ็บ  43 คนต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล บางคนอาการ

สาหัส และยังไม่สามารถสื่อสารกับคนงานที่ติดอยู่ในเหมือง 

แต่ไม่มีควันหนาเกิดขึ้นในเหมือง เราจึงหวังว่าไม่มีไฟไหม้ 

และระบบระบายอากาศในเหมืองยังทำางานอยู่ ยังไม่มีการ

แถลงถึงสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดในเหมืองถ่านหินแห่งนี้.

โฮนีอารา • เกิดเหตุจลาจลในกรุงโฮนีอาราเมืองหลวงของหมู่เกาะ

โซโลมอนต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 เมื่อวันพฤหัสบดี ม็อบวางเพลิงอาคาร

หลายหลังรวมถึงธนาคารในย่านไชน่าทาวน์ รัฐบาลจีนเรียกร้องปกป้อง

ชีวิตทรัพย์สินของคนจีน ออสเตรเลียส่งทหาร-ตำารวจ 100 นายช่วย

ระงับเหตุวุ่นวาย

รายงานเอเอฟพีและรอย

เตอร์เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 

2564 กล่าวว่า ผู้ประท้วงหลาย

พันคนยังคงชุมนุมในเมืองหลวง 

เรียกร้องให้นายกฯ มานัสเซห์ โซ

กาวาเร ออกจากตำาแหน่ง โดย

ไม่นำาพาคำาประกาศของโซกาวา

เรที่สั่งล็อกดาวน์กรุงโฮนีอารา

นาน 36 ชั่วโมง หลังเกิดความ

ไม่สงบเมื่อวันพุธที่ เขาเรียกว่า

เหตุการณ์เคราะห์ร้ายน่าเศร้าใจ

ที่มีเป้าหมายเพื่อโค่นล้มรัฐบาล

ที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบ

ประชาธิปไตย

ความตึ ง เครี ยดครั้ งนี้ มี

ชนวนเหตุจากความคับข้องต่อ

ภาวะเศรษฐกิจที่เป็นผลจากโรค

ระบาด และความเป็นอริกันมา

ช้านานระหว่างประชาชนบน

เกาะมาไลตา ซึ่งมีประชากรหนา

แน่นที่สุดของประเทศหมู่เกาะใน

มหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้แห่งนี้ 

กับรัฐบาลกลางที่มีฐานอยู่บนเกาะ

กัวดัลคะแนล

เมื่อวันพฤหัสบดี ผู้ประท้วง

ยังคงก่อเหตุรุนแรง จลาจล ปล้น

สะดม และวางเพลิงอาคารหลาย

หลังในเขตไชน่าทาวน์ของเมือง

หลวง รวมถึงอาคารพาณิชย์และ

ธนาคารสาขาหนึ่ง 

รัฐบาลจีนแสดงความ “ห่วง                                                       

กังวลอย่างยิ่ง” ที่ดูเหมือนว่าธุรกิจ

ที่ชาวจีนเป็นเจ้าของจะตกเป็น

เป้าหมายการโจมตีหลายครั้ง จ้าว 

ลี่เจียน โฆษกกระทรวงการต่าง

ประเทศของจีน แถลงที่กรุงปักกิ่ง 

เรียกร้องรัฐบาลหมู่เกาะโซโลมอน 

“ดำาเนินมาตรการที่จำาเป็นทุกอย่าง

เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของ

พลเมืองและองค์กรของจีน” 

เหตุการณ์วุ่นวายเริ่มต้น

เมื่อวันพุธ เมื่อผู้ประท้วงพยายาม

บุกเข้าอาคารรัฐสภาเพื่อขับไล่นา

ยกฯ โซกาวาเร และได้ปล้นสะดม

สถานีตำารวจ ซ่ึงไม่สามารถระงับ

เหตุได้ ชาวบ้านคนหนึ่งกล่าวกับ

เอเอฟพีว่า พวกม็อบตระเวนไปทั่ว 

สถานการณ์ตึงเครียดมาก

โซกาวาเรยืนกรานในตอน

แรกว่ารัฐบาลของเขายังควบคุม

สถานการณ์ไว้ได้ และ “ประเทศ

มีความปลอดภัย” พร้อมกับขู่ว่า

จะดำาเนินการตามกฎหมายกับผู้

ก่อจลาจลอย่างถึงที่สุด แต่ไม่กี่

ชั่วโมงหลังจากกรุงโฮนีอาราลุก

เป็นไฟจากเปลวเพลิงที่ม็อบเผา

อาคารส่งกลุ่มควันหนาทึบปกคลุม

เมืองหลวง โซกาวาเรก็ร้องขอให้

ออสเตรเลียส่งกำาลังทหารมาช่วย

เหลือ

ด้านนายกฯ สกอตต์ มอร์ริ

สัน ของออสเตรเลีย ประกาศเมื่อ

วันพฤหัสบดีว่า เขาได้อนุมัติให้ส่ง

กองกำาลังรักษาสันติภาพ ทหาร-

ตำารวจ 100 นาย ไปยังประเทศ

หมู่เกาะแห่งน้ีแล้ว พร้อมกับย้ำา

ว่า การวางกำาลังของออสเตรเลีย

ครั้งนี้เป็นเรื่องเร่งด่วน แต่จะใช้

เวลาไม่กี่สัปดาห์ ต่างจากภารกิจ

รักษาสันติภาพครั้งล่าสุดที่หมู่เกาะ

โซโลมอน ที่กินเวลานานตั้งแต่

ปี 2546-2560 และมีค่าใช้จ่ายถึง 

2,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ผู้ เชี่ ยวชาญกล่าวกันว่ า 

วิกฤตรอบใหม่น้ีเป็นปัญหาทาง

ภูมิรัฐศาสตร์ ระหว่างรัฐบาลกลาง

ที่เกาะกัวดัลคะแนล กับชาวเกาะ

มาไลตา โดยเฉพาะหลังจากปี 

2562 ที่รัฐบาลกลางหันไปรับรอง

จีนแล้วตัดความสัมพันธ์กับไต้หวัน 

ขณะที่รัฐบาลท้องถิ่นมาไลตาเลือก

ที่จะคบหากับไต้หวัน และทำาให้

จังหวัดนี้ ได้รับความช่วยเหลือจำา 

นวนมากจากไต้หวันและสหรัฐ.

กาเลส์ • เรือยางที่ผู้อพยพ

พยายามลักลอบแล่นเข้าอังกฤษ

จากฝร่ังเศสล่มในช่องแคบอังกฤษ

นอกชายฝั่งทางเหนือของฝรั่งเศส

เมื่อวันพุธ ทำาให้ผู้อพยพเสียชีวิต

อย่างน้อย 27 ราย เป็นเหตุการณ์

ผู้อพยพข้ามช่องแคบอังกฤษท่ีมีผู้

เสียชีวิตมากที่สุด

เอเอฟพีและรอยเตอร์ราย                                               

งานว่า เรือยางที่ผู้อพยพพยายาม

แล่นลักลอบเข้าอังกฤษจากฝรั่ง 

เศส เกิดเหตุเรือแฟบลงทำาให้เรือ

ล่มในช่องแคบอังกฤษเมื่อวันพุธที่ 

24 พฤศจิกายน 

ประธานาธิบดี เอมมานู

เอล มาครง ของฝรั่งเศสกล่าว

ถึงเหตุการณ์นี้ว่า ฝรั่งเศสจะไม่

ยอมให้ช่องแคบแห่งนี้เป็นสุสาน

อีกต่อไป และเขาได้สนทนาทาง

โทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีบอริส 

จอห์นสัน ของอังกฤษ ซึ่งผู้นำาทั้ง

สองชาติตกลงท่ีจะเดินหน้าความ

พยายามในการสกัดแก๊งค้ามนุษย์

ซึ่งทำาให้ มีผู้อพยพลักลอบข้าม

ช่องแคบอังกฤษเพิ่มสูงขึ้นมาก

เรือยางผู้อพยพที่ล่มเมื่อ

วันพุธ เป็นเหตุการณ์ผู้อพยพเสีย

ชีวิตจำานวนมากที่สุดในช่องแคบ

อังกฤษนับตั้งแต่ปี 2561 ท่ีผู้

อพยพเริ่มแล่นเรือลักลอบข้าม

ช่องแคบอังกฤษ

อัยการฝรั่ งเศสเปิดการ

สอบสวนโศกนาฏกรรมครั้งนี้เป็น

คดีทำาให้คนตายโดยไม่เจตนา 

เฌราร์ ดาร์มานอง รัฐมนตรี

มหาดไทยฝรั่งเศสเผยว่าจับกุม

ผู้ต้องสงสัย 4 คนที่ เชื่อมโยง

โดยตรงกับเหตุเรือยางยาวล่ม

นอกชายฝั่งเมืองกาเลส์ทางเหนือ

ของฝรั่งเศสเมื่อวันพุธ

ดาร์มานองเผยกับผู้สื่ อ

ข่าวท่ีเมืองกาเลส์ว่า มีผู้อพยพ

รอดชีวิตเพียง 2 คน ขณะนี้รักษา

ตัวในโรงพยาบาล พวกเขามี

ภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำากว่าปกติ

รุนแรง ในจำานวนผู้เสียชีวิตมีผู้

หญิง 5 คนและเด็กหญิงหนึ่งคน 

นาตาชา บูชาร์  นายกเทศมนตรี

เมืองกาเลส์เผยว่าหญิงท่ีเสียชีวิต

คนหนึ่งกำาลังตั้งครรภ์

กระทรวงมหาดไทยฝรั่ง 

เศสแถลงในตอนแรกว่ามีผู้อพยพ

เสียชีวิต 31 ราย แต่ต่อมาลด 

ยอดผู้เสียชีวิตลงเหลือ 27 ราย 

โดยยังไม่ทราบสัญชาติของผู้เสีย

ชีวิต

เจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสเผยว่า                                           

ในปีนี้มีผู้อพยพที่พยายามแล่น

เรือลักลอบเข้าอังกฤษจากฝรั่ง 

เศส 31,500 คน เจ้าหน้าที่ช่วย

ชีวิตผู้อพยพที่เรือล่ม 7,800 คน 

สำานักงานเดินเรือท้องถ่ินของฝรั่ง 

เศสเผยว่า ก่อนเหตุเรือผู้อพยพ

ล่มเมื่อวันพุธ มีผู้อพยพที่พยายาม

ข้ามช่องแคบไปอังกฤษจมน้ำาเสีย

ชีวิต 14 ราย ในปี 2563 มีผู้เสีย

ชีวิต 7 รายและสูญหาย 2 ราย 

ส่วนในปี 2562 ตาย 4 ราย.

เรือผู้อพยพล่มในช่องแคบอังกฤษตาย27ศพ

ล่องลอย • ข้าวของผู้อพยพ, เส้ือชูชีพและเครื่องยนต์ของเรือลอยมาเกยท่ีชายหาดเมืองกาเลส์ของฝร่ังเศสเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 25 พฤศจิกายน 

หลังเรือยางที่ผู้อพยพพยายามใช้แล่นข้ามช่องแคบอังกฤษจากฝั่งฝรั่งเศสล่มเมื่อวันพุธ มีผู้เสียชีวิต 27 ราย.



15กีฬา

‘โค้ชวัง’รอเช็กความฟิต‘แฮมิลตัน’  

‘อู๊ด’กระตุ้นแข้งท่าเรือต้องมั่นใจ

ปธ.ค้างคาวไฟช่วยต่อยอดของดีเมืองสุโขทัย 

กรุงเทพฯ • ดร.อนงค์วรรณ เทพสุทิน ประธานสโมสรสุโขทัย เอฟ

ซี พร้อมด้วย “ทราย” ณัฐธิดา เทพสุทิน รองประธานสโมสรสุโขทัย 

เอฟซี และตัวแทนนักเตะของสโมสร ได้แก่ ลีออน พิชญ เจมส์, 

นุกูลกิจ ครุฑใหญ่, สมปอง สอเหลบ, วู กึน ยอง, นิโคลัส เวเลซ 

และอนุศักดิ์ ใจเพชร เข้าร่วมงานผ้าขาวม้าทอใจ 2564 ที่สามย่าน 

มิตรทาวน์ เพื่อร่วมแสดงผลงานจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่

สร้างสรรค์ผลงานจากกลุ่มทอผ้าและตัดเย็บบ้านหาดเสี้ยว จ.สุโขทัย 

จนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้กับสโมสรสุโขทัย เอฟซี อาทิ กระเป๋า, 

เครื่องแต่งกาย, ผ้าพันคอ เป็นต้น โดย ดร.อนงค์วรรณให้สัมภาษณ์

ว่า “ตนและทุกคนในสโมสรสุโขทัย เอฟซี ภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วน

หนึ่งของการสืบสานงานหัตถกรรมของดีของชาว จ.สุโขทัย โดยผ้า

ขาวม้าเป็นผ้าพื้นบ้านที่ใช้ประโยชน์ได้อเนกประสงค์ ทั้งนี้ สโมสร

ยินดีที่จะช่วยสนับสนุนพื้นที่ให้นำาสินค้าของชาวบ้านวางจำาหน่าย

ในช็อปของสโมสรเพื่อเพิ่มช่องทางการจำาหน่ายสร้างรายได้อีกทาง

หนึ่งด้วย สโมสรสุโขทัย เอฟซี ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการช่วย

เหลือและตอบแทนสังคม โดยนักเตะที่เป็นตัวแทนร่วมเดินแบบ

นำาเสนอผลงานของนักศึกษาที่นำาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นผ้า ของดี

เมืองสุโขทัยมาดีไซน์ รู้สึกปลื้มใจไม่แพ้กันที่มีโอกาส ได้ตอบแทน

น้ำาใจคนสุโขทัย ที่คนสุโขทัยร่วมสนับสนุนแรงใจ ส่งแรงเชียร์ให้ทัพ

นักเตะสู้ศึกไทยลีก 2 มาทุกนัด” ประธานสโมสรสุโขทัย เอฟซี กล่าว 

เชียร์ขนไก่ไทยสู้ศึก ‘อินโดนีเซีย โอเพ่น’ ช่องทรู

กรุงเทพฯ • ทรูผู้นำาเบอร์ 1 การถ่ายทอดสดกีฬาระดับโลกในเมือง

ไทย ชวนแฟนลูกขนไก่ร่วมกันให้กำาลังใจทัพนักแบดมินตันไทยลุย

ศึก “อินโดนีเซีย โอเพ่น 2021” ทัวร์นาเมนต์ระดับเวิลด์ทัวร์ 1000 

ที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย พร้อมเชียร์นักหวดไทยลุ้นแชมป์

นำามาโดย “บาส” เดชาพล พัววรานุเคราะห์ กับ “ปอป้อ” ทรัพย์สิรี                                                                                 

แต้รัตนชัย คู่ผสมมืออันดับ 2 ของโลก ที่เพิ่งคว้าแชมป์รายการ 

“ไฮโล โอเพ่น” มาเมื่อสัปดาห์ก่อน นอกจากนั้นหญิงเดี่ยวยังมี 

“เมย์” รัชนก อินทนนท์ มืออันดับ 6 ของโลก, “หมิว” พรปวีณ์ ช่อ

ชูวงศ์, “ครีม” บุศนันท์ อึ๊งบำารุงพันธ์, “จิว” พิทยาภรณ์ ไชยวรรณ 

ประเภทชายเดี่ยว “วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ ประเภทหญิงคู่ “วิว” 

จงกลพรรณ กิตติธรากุล กับ “กิ๊ฟ” รวินดา ประจงใจ, “เอิร์ท” พุธิ

ตา สุภจิรกุล กับ “ปอป้อ” ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย แฟนลูกขนไก่มา

ร่วมเชียร์ ไทยลุ้นแชมป์แบดมินตันรายการเก็บคะแนนสะสมโลก 

ผ่านการถ่ายทอดสดแบบเอ็กซ์คลูซีฟ ที่ทรูไอดี ทางช่องทรูสปอร์ต 

เอชดี 3 (668), ทรูสปอร์ต 7 (686) วันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2564 

สำาหรับโปรแกรมการถ่ายทอดสดแบดมินตัน อินโดนีเซีย โอเพ่น 

2021 วันที่ 26 พ.ย. รอบก่อนรองชนะเลิศ 12.00-22.00 น. TS 

HD3 (668)/TS7 (686), วันที่ 27 พ.ย. รอบรองชนะเลิศ 11.00-

21.00 น. TS HD3 (668)/TS7 (686) และวันที่ 28 พ.ย. รอบชิง

ชนะเลิศ 12.00-17.00 น. TS HD3 (668)/TS7 (686)

ดูปืนใหญ่บู๊สาลิกาดง, สุพรรณบุรีชนแบงค็อกท่ี ‘พีพีทีวี’ 

กรุงเทพฯ • พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 ส่งท้ายของเดือนพฤศจิกายน 

ต้อนรับลมหนาวด้วยศึกฟุตบอลลีกชั้นนำาที่แฟนๆ ไม่ควรพลาด 

เปิดหัวด้วยฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคู่แรกของสัปดาห์ วันเสาร์ที่ 27 พ.ย. 

เวลา 19.30 น. การพบกันของ 2 ทีมที่กำาลังต้องการชัยชนะเพื่อกู้

ศักดิ์ศรีและความมั่นใจกลับมาอีกครั้ง “ปืนใหญ่” อาร์เซนอล เปิด

รัง เอมิเรตส์ สเตเดียม รอรับ “สาลิกาดง” นิวคาสเซิล ผู้มาเยือน

จากท้ายตาราง ฝั่งเจ้าบ้านอาร์เซนอล หลังกุนซือหนุ่ม มิเกล อาร์เต

ตา พาทีมกลับเข้าฝั่ง พร้อมด้วยฟอร์มอันร้อนแรงแบบฉุดไม่อยู่ ไม่

แพ้ใครมา 10 นัดต่อเนื่องทุกรายการ จนกระทั่งเบรกทีมชาติ และ

ต้องกลับมาชนของแข็งไปเมื่อสัปดาห์ก่อน ซึ่งพวกเขาพ่ายแบบ

หมดรูปให้กับลิเวอร์พูล 4-0 แต่โชคยังดีที่กลุ่มทีมลุ้นอันดับด้วยกัน

ต่างพลาดท่า ทำาให้พวกเขายังคงยึดอยู่อันดับที่ 5 ของตารางอย่าง

เหนียวแน่น พร้อมได้ โอกาสโกยแต้มอีกครั้งในสัปดาห์นี้ เมื่อผู้มา

เยือนคือนิวคาสเซิล ทีมที่เป็นกระแสโด่งดังในวงการฟุตบอลไป

ทั่วโลกจากการที่กลุ่มทุนเศรษฐีจากซาอุดีอาระเบียเข้าเทกโอเวอร์

สโมสร แต่งตั้งให้ เอ็ดดี ฮาว เข้ามาเป็นกุนซือคนใหม่ โดยเซ็น

สัญญาจนถึงปี 2024 ส่วนวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. เวลา 18.30 น. 

มันส์กันตั้งแต่หัววันกับศึกไฮลักซ์รีโว่ ไทยลีก แมตช์สุดท้ายของเลก

แรก “ช้างศึกยุทธหัตถี” สุพรรณบุรี เอฟซี ที่พึ่งได้กำาลังใจจากชัย

ชนะในแมตช์ที่แล้ว คราวนี้ต้องเปิดบ้านรับศึกหนักพบ “แข้งเทพ” 

ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด จ่าฝูงที่ฟอร์มกำาลังร้อนแรงที่สุดในเวลานี้.

เรือใบจูงเปแอสเชเข้าน็อกเอาต์ศึกUCL

เข้ารอบรอง • ตปณีย์ บุญวัฒน์ นักหวดเต็ง 5 ของรายการ เอาชนะ มาหยา บุญญาอรุณเนตร 2-0 เซต 6-4, 6-3 ผ่านเข้ารอบรองชนะ

เลิศ ประเภทหญิงเดี่ยว การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ “แอลทีเอที เอเชียน ไอทีเอฟ จูเนียร์ เจไฟว์ 2021” ณ ศูนย์พัฒนากีฬา

เทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 25 พ.ย.2564.

เทนนิส‘ยู12’หญิงไทย

ลุ้นรอบรองกับอินเดีย

ศึกทีมชิงแชมป์เอเชีย
คาซัคสถาน • การแข่งขัน

เทนนิสชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 

ประเภททีม รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 

รายการ “ไอทีเอฟ เอเชีย ทเวลฟ์ 

แอนด์ อันเดอร์ ทีม คอมเพท

ติชั่น ไฟนอลส์ 2021” ณ กรุง

นูร์-ซุลตัน ประเทศคาซัคสถาน 

เมื่อคืนวันที่ 24 พ.ย.2564 เป็น

รอบพบกันหมดนัดสุดท้าย โดย

เรือเอกชัชวรรณ สาครสินธุ์ 

เอกอัครราชทูต ณ กรุงนูร์-ซุลตัน 

ได้เดินทางมาให้กำาลังใจแก่คณะ

เทนนิสทีมชาติไทยในโอกาสนี้

ด้วย

ประเภททีมหญิง กลุ่มเอ 

ทีมไทย พบ ทีมอิหร่าน ปรากฏ

ว่า คู่แรกเดี่ยวมือ 2 จิณห์นิภา 

ตราชูวณิช ชนะ ฟาร์ดอคต์ อาลิ

มี 6-1, 6-2 เดี่ยวมือ 1 ณัฐรดา 

สกุลวงศ์ธนา ชนะ ซาบา คีร์มา

เนช 6-3, 6-0 ประเภทคู่ จิณห์

นิภา และพิชญาภัค ศรีมุกข์ ชนะ 

ซาบา คีร์มาเนช และกาซาล เร

ซาซาเดห์ 6-2, 6-0 ส่งผลให้

ทีมไทยชนะ 3 คู่รวด และมีผล

งานรวมชนะ 3 นัดติด ทำาให้รั้ง

อันดับ 1 ของกลุ่มเอ ผ่านเข้า

รอบจัดอันดับ 1-4 หรือรอบรอง

ชนะเลิศ พบทีมอินเดีย ส่วนนัด

ตัดเชือกอีกคู่ อุซเบกิสถาน พบ 

คาซัคสถาน

ประเภททีมชาย กลุ่มเอ                                          

ทีมไทย พบ ทีมปากีสถาน 

ปรากฏว่า ทีมไทยสุดต้านพ่าย

ไป 0-3 คู่ ซึ่งเดี่ยวมือ 2 แพทริก 

แค็นดอลล์ ไฮเอิลบรอน แพ้ มิ

คาอีล ชาห์บาซ อาลี บาอิก 5-7, 

4-6 เดี่ยวมือ 1 กานต์ธัช สุรฤทธิ์

โยธิน แพ้ ฮัมซา โรมัน 4-6, 2-6 

ประเภทคู่ กานต์ธัช และปังยะ 

ผลพิรุฬห์ แพ้ ฮัมซา โรมัน และ

อาบู บาการ์ ทาลฮา 6-1, 6-7 

(1-7) และซูเปอร์ไทเบรก 5-10 

จากผลดังกล่าวทำาให้ทีมไทยมีผล

งานรวม ชนะ 2 แพ้ 1 เท่ากับ

ทีมปากีสถาน แต่แต้มได้เสียของ

ไทยเป็นรอง ทำาให้ปากีสถานได้

เข้ารอบ ส่วนทีมไทยหล่นไปรั้ง

อันดับ 3 ของกลุ่ม ต้องไปเล่น

รอบจัดอันดับ 5-8 ต่อไป ซึ่งนัด

แรกไทยพบมาเลเซีย

“โค้ชจิม” นายสหทัศน์ 

ศุภกิจ กัปตันทีมหญิง กล่าวว่า 

สำาหรับการแข่งขันรอบจัดอันดับ 

1-4 ทีมไทยจะลงสนามตัดเชือก

กับทีมอินเดีย จากที่ดูฟอร์มการ

เล่นของอินเดีย ยอมรับว่าค่อน

ข้างแข็งแกร่งทั้งเดี่ยวมือ 1 และ 

2 อีกทั้งยังเล่นคู่ได้ดี แต่ทีมไทย

จะพยายามสู้อย่างเต็มที่ โดยจะ

ใช้แท็กติกในการเล่นและกระตุ้น

นักกีฬาให้พร้อมสำ าหรับการ

แข่งขันมากที่สุด

“โค้ชก้อง” นายนิติ วัง

ปรีชา กัปตันทีมชาย กล่าวว่า 

การเล่นรอบจัดอันดับ 5-8 นัด

แรกทีมไทยจะพบทีมมาเลเซีย 

จะพยายามเอาชนะให้ได้ เพื่อ

กรุยทางสู่รอบจัดอันดับ 5-6 

ตอนนี้นักกีฬาทุกคนพร้อมที่จะ

ทำาหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด 

แม้เสียขวัญไปเล็กน้อยในนัดที่

เจอกับปากีสถาน โดยเฉพาะใน

ประเภทคู่ ที่ต้องเล่นท่ามกลาง

สถานการณ์ที่กดดันจากเสียงกอง

เชียร์ของคู่แข่งขัน.

หัวหมาก • เมื่อวันที่ 25 

พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. 

บริษัท ไทยลีก จำากัด ร่วมกับ บริษัท 

โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำากัด                                          

จัดงานแถลงข่าวออนไลน์ความ

พร้อมก่อนการแข่งขันรีโว่ ไทยลีก                                                

ฤดูกาล 2021/22 นัดที่ 15 คู่ระ 

หว่าง หนองบัว พิชญ เอฟซี พบ 

การท่าเรือ เอฟซี ที่จะแข่งขันวัน                                             

เสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 

เวลา 18.00 น. ณ พิชญ สเตเดี้ยม 

ถ่ายทอดสดทาง ททบ.5 และ AIS 

PLAY

“โค้ชวัง” ธวัชชัย ดำารง

อ่องตระกูล หัวหน้าผู้ฝึกสอนของ                   

หนองบัว พิชญ เอฟซี กล่าวว่า 

“นี่ เป็นเกมสุดท้ายของเลกแรก 

แน่นอนว่าแฟนบอลก็รอที่จะดูการ

ที่ทีมเราจะได้เจอกับทีมชั้นนำาครับ 

ผมเป็นห่วงเรื่องสภาพร่างกายนัก

เตะอยู่บ้างครับ ก่อนเจอราชบุรีเรา

เล่นเกมตกค้าง แล้วเราก็เพิ่งเล่น

บอลถ้วยมา เราคงต้องดูเรื่องสภาพ

ร่างกายนักเตะของเราให้ดีครับ”

“เรายังต้องรอเช็กฟิตของ

แฮมิลตันครับ ต้องดูว่าเขาจะ

พร้อมและเหมาะสมแค่ไหนกับ

การลงสนามในเกมนี้ ตอนนี้เราก็

ให้เขาได้พักเต็มที่ หลังเจ็บจากเกม

กับราชบุรี แต่เราเองก็เตรียมแท็ก

ติกไว้รองรับแล้ว หากแฮมิลตันไม่

ได้ลงสนาม เราก็พยายามเน้นแท็ก

ติกให้กับน้องๆ ในทีมที่เหลือครับ”

“กับฟอร์มของเราในเลก

แรก ผมมองว่าเกินเป้าที่เราคิดไว้

ครับ แต่ก็ต้องยกเครดิตให้ทุกคน 

ทั้งทีมงานและนักเตะ พวกเขามี

ความมั่นใจในการแข่งขัน อภิวัฒน์

กับจิรพันธ์มี โอกาสได้เป็นตัวจริง

เกมนี้ครับ รวมถึงนักเตะคนอื่น

ด้วย เราจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้

เล่นค่อนข้างเยอะครับ สำาหรับการ

รับมือกับการท่าเรือ”

“ผมมั่นใจกับทุกเกม ผม

เชื่อในศักยภาพของนักเตะทุกคน 

ไม่ว่าเจอทีมไหน ทุกคนก็มุ่งมั่น 

และทำาผลงานได้ดี ไม่ว่าใครได้ลง

สนาม หรือไม่ว่าเจอทีมใด พวก

เขาทำาเต็มที่แน่นอน”

ส่วนทาง สระราวุฒิ ตรี

พันธ์ หัวหน้าผู้ฝึกสอนของการ

ท่าเรือ เอฟซี กล่าวว่า “ก่อนอื่น

ต้องขอยินดีกับน้องๆ ทีมท่าเรือ

บางส่วนที่ติดทีมชาติครับ ทั้งฟิลิป 

เอเลียส ปกรณ์ และบดินทร์ครับ 

ส่วนฟอร์มที่ผ่านมาของเรา ต้อง

ชื่นชมนักเตะครับ พวกเขามีความ

มั่นใจ เราเองก็ใส่แท็กติกเพิ่มเข้า                                                    

ไปนิดหน่อยครับ เราต้องเตรียม                                              

แท็กติกไปต่อสู้ เพราะหนองบัวฯ 

ของพี่วังมีเกมในบ้านที่ดีมาก เรา

จะประมาทไม่ได้ ต้องไม่เสียบอล                                                

ง่ายในเกมรุก และต้องยืนตำาแหน่ง

ให้ดีในเกมรับครับ ส่วนการรับมือ

แฮมิลตัน เราต้องระวัง และประกบ

เขาในกรอบเขตโทษให้ดี และเราคง

ต้องปิดลูกครอสของพวกเขาให้ได้”

“เราเน้นเรื่องความมั่นใจ 

ตอนพี่ โอ่งเป็นกุนซือผมก็อยู่ที่ทีม 

ผมแค่เพิ่มความมั่นใจให้น้องๆ ใน

ทีม รวมถึงกระตุ้นให้ทีมเล่นอย่าง

ดุดันขึ้น”

“เราพร้อมในเกมนี้ นี่เป็น 

การส่งท้ายเลกแรก มีเพียงธนบูรณ์

ที่ยังบาดเจ็บ ส่วน โก ซุล กิ เขา

ต้องพักอีก 2 เดือน เราส่งเขากลับ

ไปรักษาตัวที่เกาหลีแล้วครับ แต่

มันไม่น่ามีผลกระทบกับสัญญา 

ของเขาครับ เพราะเขาเพิ่งต่อ

สัญญาไป”

“ทุกเกมที่เราลงสนาม ผม

มั่นใจในทุกเกม แต่ฟุตบอลออกได้

ทุกหน้า ไม่ได้ขึ้นกับที่ว่าเรามั่นใจ

ไหม มันมีหลายปัจจัยในสนาม ทั้ง

อาการบาดเจ็บ ผู้เล่นโดนใบแดง 

หรือเรื่องอื่นๆ อีกครับ ที่เราต้อง

ระมัดระวังด้วย” โค้ชอู๊ดกล่าว.

ซีอีโอเทนนิสออสซี่มั่นใจโนวักมาเมลเบิร์น
ซิดนีย์ • เคร็ก ไทลีย์ ซีอีโอของ

เทนนิสออสเตรเลีย ผู้จัดการ

แข่งขันออสเตรเลียน โอเพ่น 

แกรนด์ สแลมรายการแรก

ของปี เชื่อว่า โนวัก ยอโควิช 

แชมป์ชายเดี่ยว 9 สมัย จะไม่

พลาดร่วมแข่งขันเพ่ือลุ้นแชมป์                                                 

แกรนด์สแลมรายการที่ 21 ใน

ชีวิต

นั ก เทนนิสทุ กคนที่ มุ ง

หน้าสู่ออสเตรเลียเพื่อร่วมการ

แข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลม 

รายการแรกของปี ในเดือน

มกราคมที่จะถึงนี้ต้องได้รับการ

ฉีดวัคซีนโควิด-19 ทำาให้เป็นที่

สงสัยว่า ยอโควิชมือ 1 ของโลก

จากเซอร์เบียจะร่วมการแข่งขัน

หรือไม่

ยอโควิชที่กำาลังลุ้นแชมป์

แกรนด์สแลมรายการที่ 21 ใน

ชีวิตปฏิเสธที่จะเปิดเผยว่าเขา

ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 

หรือยัง โดย เคร็ก ไทลีย์ เปิด

เผยว่า “เขาไม่ยอมเปิดเผย

สถานะของเขากับใคร”

ซีอีโอเทนนิส ออสเตร 

เลีย ที่กล่าวต่ออีกว่า “เขาเชื่อ

ว่าสถานะทางด้านสุขภาพนั้น

ควรจะเป็นเรื่องส่วนตัว และ

เชื่อด้วยว่าทุกคนมีสิทธิ์เลือกว่า

จะฉีดวัคซีนหรือไม่ก็ตาม” 

แต่ไทลีย์เสริมว่า “โนวัก

คว้าแชมป์ออสเตรเลียน โอเพ่น 

มาแล้ว 9 สมัย ผมแน่ใจว่าเขา

ต้องการแชมป์สมัยที่ 10 ตอน

นี้เขาชนะแกรนด์สแลม 20 

รายการเท่ากับ ราฟาเอล นา

ดาล และโรเจอร์ เฟเดอเรอร์ 

และ 1 ใน 2 คนนี้สามารถที่จะ

แซงเขาได้ตลอดเวลา”

“ผมไม่คิ ดว่ า โนวั กจะ

เปิดโอกาสให้กับคนอื่นๆ อย่าง

ง่ายดาย สิ่งหนึ่งที่ผมมั่นใจคือ

ถ้าเขามาแข่งขันที่นี่ ในเดือน

มกราคม นั่นหมายความว่าเขา

ได้รับวัคซีนแล้ว” ไทลีย์กล่าว

ยอโควิชให้สัมภาษณ์ ใน

ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า “เรา

ต้องรอและดูว่าจะเกิดอะไร

ขึ้น”  เมื่อถูกผู้สื่อข่าวถามว่าเขา

จะมาป้องกันแชมป์ชายเดี่ยว

ออสเตรเลียน โอเพ่น ที่เมล 

เบิร์นพาร์กหรือไม่  

ขณะนี้มีผู้เล่นประมาณ 

85 เปอร์เซ็นต์ ที่ได้รับวัคซีน

ป้องกันโควิด-19 แล้ว และไท

ลีย์กล่าวว่า เขาคาดว่าเมื่อถึง

เดือนมกราคม บรรดาผู้เล่น 

95 ถึง 100 เปอร์เซ็นต์จะได้รับ

วัคซีน.

เกมที่เอทิฮัด สเตเดียม                                           

ของเรือใบสีฟ้าเป็น คีเลียน 

เอ็มบัปเป ที่ยิงให้ทีมเยือนจาก

ปารีสออกนำาก่อนในนาทีที่ 50                                                

แต่ ราฮีม สเตอร์ลิง ตามตี 

เสมอในนาทีที่ 63 ก่อนที่ กา             

เบรียล เจซุส จะแท็ปอินลูกเปิด

ของ แบร์นาร์ โด ซิลวา เข้าไป

ในนาทีที่ 76 เป็นหมัดน็อกของ

แมนเชสเตอร์ ซิตี

ก่อนที่เจซุสจะยิงประตู

ชัยเรียกเสียงเฮให้แฟนๆ ใน

แมนเชสเตอร์นั้น เนย์มาร์มี

โอกาสทองที่จะยิงให้ทีมจาก

ปารีสออกนำา แต่ดาวเตะชาว

บราซิลเลียนยิงหลุดเสาออก

ไปอย่างน่าเสียดาย ขณะที่ ลิ

โอเนล เมสซี ในเกมนี้ ไม่มีอะไร

โดดเด่นมากนัก

ลูกทีมแมนเชสเตอร์ ซิตี                                           

ของกุนซือ เปป กวาร์ดิโอลา 

ซึ่งแพ้ในแมตช์ชิงชนะเลิศเมื่อ

ฤดูกาลที่ผ่ านมาการันตีการ

เข้ารอบเป็นอันดับ 1 ของกลุ่ม

เอ ขณะที่ ปารีส แซงต์-แชร์

กแมง เข้ารอบเป็นอันดับ 2 

เนื่องจากในวันเดียวกัน อาร์เบ 

ไลป์ซิก บุกไปถล่มคลับบรูกก์ถึง

“เจาะสนามลูกหนังอาเซียน” เสาร์ที่ 27 พฤศจิกา 

ยนนี้ เวลา 17.00 น. “แจ็คกี้” อดิสรณ์ พึ่งยา “ต็อบ” 

วาทิต ตรีครุธพันธุ์ 2 พิธีกรกูรูกีฬา จับเข่าคุยความพร้อม

ของทัพช้างศึกและวิเคราะห์คู่แข่งกับ “มาโน โพลกิง” ผู้

ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่ และ “ลีซอ-ธีรเทพ วิโนทัย” 

อดีตแข้งช้างศึกชุดแชมป์ซีเกมส์ 4 สมัย และเคยลงเล่น

ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน 2 สมัย ก่อนระเบิดศึก AFF 

SUZUKI CUP 2020 โดยแฟนๆ จะพบกับการสัมภาษณ์

แบบเจาะลึก พร้อมตอบทุกคำาถามที่ทุกคนอยากรู้จากปาก

ของ “มาโน” กุนซือผู้นำาทัพช้างศึกชิงชัยจ้าวอาเซียน และ

โอกาสความเป็นไปได้ ในการคว้าแชมป์จากมุมมองของ

นักเตะมากประสบการณ์ “ลีซอ” แฟนกีฬาติดตามราย

ละเอียดและข่าวสารกีฬาได้ทาง ช่อง 7HD กด 35 ทาง 

Facebook : Ch7HD และ Ch7HD Sports ทาง www.

ch7.com และแอปพลิเคชัน BUGABOO.TV โหลดฟรี

ไม่มีอดดู..••..พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 โบกมือลาสัปดาห์

สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน วันเสาร์ที่ 27 พ.ย. เวลา 

21.30 น. กับ ศึกบุนเดสลีกา คู่เดือด “หมาป่าเมือง

เบียร์” โวล์ฟสบวร์ก ทีมที่กำาลังมีลุ้นท็อปโฟร์ จะเปิดบ้าน

รับ “เสือเหลือง” โบรุสเซีย ดอร์ตมุนด์ รองจ่าฝูงฟอร์ม

แรงที่กำาลังไล่ล่าแต้ม และช่วงชิงโอกาสขึ้นสู่หัวตาราง 

ส่วนวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. เวลา 21.30 น. “อินทรีแดง

ดำา” ไอน์ทรัค แฟรงก์เฟิร์ต ที่กำาลังมั่นใจสุดๆ เปิดบ้าน

ท้าชน “หนุ่มโรงงานเหล็ก” อูนิโอน เบอร์ลิน ทีมในกลุ่ม 

ลุ้นท็อปโฟร์..••..โรงเรียนวัดสุทธิวราราม มุ่งพัฒนาเด็ก

นักเรียนเพื่อ ก้าวทันนวัตกรรม โดย นายพิพัฒน์ ลาภ

ปรารถนา นายกสมาคมนักเรียนเก่าฯ พร้อมด้วย ดร.อัฏฐ

ผล ถิรพรพงษ์ศิริ ผอ.โรงเรียน และ รศ.ดร.พระสุธีรัตน

บัณฑิต เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม ร่วมเป็นประธานใน

เบลเยียม 5-0

เมาริซิโอ ปอเช็ตติโน 

กุนซือของปารีส แซงต์-แชร์ก

แมง ที่อยู่ในเมืองแมนเชสเตอร์ 

และมีข่าวจะเข้ารับงานแทน

ตำาแหน่งที่ว่างของยูไนเต็ดยืน

กรานว่าเปแอสเชยังมีอะไรต้อง

ปรับปรุง

“พวกเรายังต้องพัฒนา

ต่อไป” โปเช็ตติโนกล่าว “ผม

มีความสุขกับกระบวนการที่

เกิดขึ้น ทุกอย่างดีขึ้นมาเมื่อ 1 

เดือนก่อน และดีขึ้นอย่างเห็น

ได้ชัดจากเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา 

ทีมกำาลังพัฒนาขึ้นทีละนิด”

เกี่ยวกับข่าวลือว่าเขา

จะเข้ารับงานผู้จัดการแมนเชส

เตอร์ ยูไนเต็ด อดีตกุนซือท็อต

แนม ฮอตสเปอร์ กล่าวว่า  “เรา

อยู่ในธุรกิจที่เต็มไปด้วยข่าวลือ

ต่างๆ มากมาย บางอย่างเริ่ม

เป็นสิ่งที่ดี แต่บางเรื่องก็เป็นไป

ในทางลบ”

ทางด้าน คาริม เบนเซ

มา ที่เพิ่งถูกศาลฝรั่งเศสตัด 

สินว่ามีความผิดฐานสมคบ                 

คิดเพื่อแบล็กเมล์ยิงประตูปิด

ท้ายในนาทีที่ 55 พา เรอัล 

มาดริด บุกไปถล่ม เชอริฟฟ์                    

ทิราสปอล 3-0 พร้อมฉลุยสู่ 

รอบน็อกเอาต์

ดาวิด อลาบา ซัดฟรีคิก

ให้ทีมชุดขาวจากมาดริดออกนำา

ตั้งแต่นาทีที่ 30 ตามด้วยประตู

ของ โทนี โครส ในช่วงทดเจ็บ

ก่อนหมดครึ่งแรก โดย เรอัล                                 

มาดริด สามารถล้างแค้นได้

หลังค้นซีซั่นโดนเชอริฟฟ์บุกไป

อัด 2-1 ถึงมาดริด

คาร์ โล อันเชล็อตติ กุน 

ซือของราชันชุดขาว บอกว่า 

การที่ศาลตัดสินจำาคุกเบนเซ

มา 1 ปี โทษจำาให้รอลงอาญา

จากกรณีที่ เบนเซมามีความ

ผิดข้อหาสมรู้ร่วมคิดเปิดโปง

เซ็กซ์เทปของ มาติเยอ วัลบูเอ

นา อดีตเพื่อนร่วมทีมชาติฝรั่ง                

เศสนั้น ไม่ได้ส่งผลอะไรให้เบน

เซมา

ชัยชนะทำาให้ เรอัล 

มาดริด กลับไปเป็นอันดับ 1 

ของกลุ่มดี มี 2 คะแนนมากกว่า 

อินเตอร์ มิลาน ที่ต่างจูงมือกัน

เข้ารอบ 16 ทีมสุดท้ายไปด้วย

กัน หลังทีมจากอิตาลีเอาชนะ 

ชักตาร์ โดเนสต์ 2-0

สำาหรับ สปอร์ติง ลิสบอน 

ผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ของถ้วย

เป็นครั้งแรกจากฤดูกาล 2008-

2009 หลังเปิดบ้านเอาชนะ โบ

รุสเซีย ดอร์ตมุนด์ 3-1 โดยทีม

จากเยอรมนีตกรอบ

ขณะที่ลิ เวอร์พูลที่ผ่าน

เข้ารอบไปแล้วเปิดบ้านชนะ

ปอร์ โต 2-0 และแอตเลติโก 

มาดริด เล่นในบ้านแต่แพ้ เอ

ซี มิลาน 1-0 ทำาให้ลูกทีมของ                    

ดิเอโก ซิเมโอเน ต้องชนะปอร์

โตให้ ได้ ในนัดสุดท้ายของรอบ

แบ่งกลุ่มในวันที่ 7 ธ.ค.นี้ และ

ต้องลุ้นให้ลิเวอร์พูลบุกไปชนะ 

เอซี มิลาน.

ปารีส • แมนเชสเตอร์ ซิตี อัดปารีส แซงต์-แชร์กแมง 2-1 จูงมือ

กันเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้ายเช่นเดียวกับ เรอัล มาดริด, อินเตอร์ มิ

ลาน และสปอร์ติง ลิสบอน ในศึกฟุตบอลยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก เมื่อ

วันที่ 25 พ.ย.ที่ผ่านมา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน หรือ การเซ็นเอ็มโอ

ยู (MOU) เพื่อสนับสนุนโครงการโรงเรียนนวัตกรรม

สร้างสรรค์ “สุทธิวราราม” (SCIS) ทั้งนี ้ พระสุธีรัตน

บัณฑิต เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม ได้มอบเงินนำาร่อง

สนับสนุนโครงการ 200,000 บาท และ นายพิพัฒน์ ลาภ

ปรารถนา นายกสมาคม ได้มอบเงินสนับสนุนเพิ่มให้อีก 

100,000 บาท รวมมีงบประมาณทั้งสิ้น 300,000 บาท 

เพื่อสมทบทุนโครงการนี้ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสุทธิฯ 

ตั้งแต่มัธยมต้นไปจนถึงมัธยมปลาย ในการต่อยอดองค์

ความรู้ด้านนวัตกรรมต่างๆ พร้อมกันนี้เรายังได้ทำางาน

ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

(มจธ.) ที่มีความถนัดและรู้จริงในเรื่องนี้อยู่แล้วคอยเป็นพี่

เลี้ยงให้ด้วย..••..ปิดท้าย มวยช่อง 8 กดหมายเลข 27 

จากเวทีมวยป่าตอง สตูดิโอ จ.ภูเก็ต เริ่ม 19.00 น. มวย

ฮาร์ดคอร์-มวยพันธุ์ดุ วันเสาร์ที่ 27 พ.ย. คู่เอกพิกัด 72 

กก. หน้าหล่อแข้งโหด “เบ็คแฮม เขาใหญ่อาททรีรีสอร์ท” 

มวยฟอร์มสด ลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น ที่ยังไม่เคยแพ้ใครบน

สังเวียนฮาร์ดคอร์ แลกเดือด ขุนศอกอาร์เจนไตน์ “ไบร 

อัน อัลเลวาโต” แชมป์พันธุ์แกร่งจากอเมริกาใต้ ส่วน

วันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. รายการ “ช่อง 8 มวยไทยซูเปอร์

แชมป์” คู่เอกพิกัด 71 กก. “สะท้านฟ้า ศิษย์สองพี่น้อง” 

มวยดังดีกรีแชมป์มวยรอบหลายรายการ พร้อมชน แซม

บ้าขาโหด “วิกเตอร์ อัลเมดา” นักสู้บราซิลเลียนฟอร์มสด 

โคตรมวยอาวุธโหด

นายเหรียญ

Coins13@hotmail.com

ตั้งมูลนิธิ • “เดอะตุ๊ก” นาวาอากาศเอกปิยะพงษ์ ผิวอ่อน อดีตศูนย์หน้าผู้ โด่งดังของทีมชาติไทยและ

สโมสรทหารอากาศ ร่วมประชุมกับคณะกรรมการ หลังจากที่ได้ก่อตั้งมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยขึ้นมา โดย

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิก็เพื่อพัฒนาฟุตบอลไทยในทุกระดับให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด
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